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อิสรภาพแหงความคิด

ตีแผขยะใตพรม กทม.

ชี้จุดหมกเม็ดงบประมาณ 

ผูวาฯ-ส.ก.ชุดใหมตองสะสาง 

กอนโลกาวินาศ!!!
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ติดโควิดยังทรงตัว

นายกฯหวงไรเดอร

หาเสียงเดือด!‘อัศวิน’เอาไปตัดคอ

หนา...2หนา...2

ขั้วรัฐบาลระส่ำตัดแตมกันเอง
สารพัดการเมืองบีบ ‘บิ๊กตู’
ขั้วรัฐบาลระส่ำตัดแตมกันเอง
สารพัดการเมืองบีบ ‘บิ๊กตู’

‘สาทิตย’ไลบี้กรณี‘ปริญญ’/พท.ให‘อุงอิ๊ง’ชี้อนาคตพรรค

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ยืนยันไดแสดงความรับผิดชอบกรณีนายปริญญ พานิชภักดิ์ ไปแลว แตถาใหลาออกจากตําแหน�งหัวหนาพรรค

เทากับเปนการทิ้งปญหาพรรค 

เปดวิชั่นแกปญหาโรคระบาด

ไอเดียใครโดนใจชาว กทม.

‘อนุทิน’การันตียุคนี้ ไร‘คาโง’ 

กรุงเทพฯ • ประชาธิปตยประชุมใหญพรรค

มวนเดียวจบในชั่วโมง แกนนํารุนใหญ “ชวน-

บัญญัติ” มาครบ ดาน “อภิสิทธิ์-อภิรักษ” 

ประชุมผานจอ ขณะที่ “สาทิตย” ขยี้ “จุรินทร” 

แสดงสปริต ดึง “ปริญญ” เปนผูบริหารพรรค 

ยกสโลแกน “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือก

พรรค” เตือนสติ เพ� อไทยให “อุงอิ๊ง” ชี้อนาคต

พรรค ขณะที่ “สุวัจน” คัมแบ็ก 

เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2565 พรรค

ประชาธิปตย (ปชป.) จัดประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2565 ที่หองประชุมช้ัน 3 อาคาร 

ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ที่ทําการพรรค โดยมี

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ในฐานะ

หัวหนาพรรค เปนประธานการประชุม และมี

บรรดาแกนนําพรรค ปชป.เขารวม อาทิ นาย

ชวน หลีกภัย อดีตหัวหนาพรรค, นายบัญญัติ 

บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธาน

กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค, นายสัมพันธ ทอง

สมัคร อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช, นายเทอด

พงษ ไชยนันทน ส.ส.บัญชีรายช� อ, นายไพฑูรย 

แกวทอง กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค 

นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และเลขาธิการ

พรรค, นายนิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงมหาดไทย และรองหัวหนา

พรรค, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรอง

หัวหนาพรรค, 

ทําเนียบรัฐบาล • ผูติดเชื้อโควิดรายวันยัง

ทรงตัวที่ 2 หม� นราย เสียชีวิต 129 คน  นายกฯ 

หวงกลุมไรเดอรเสี่ยงสูง แนะใหเฝาระวัง

ตนเองสูงสุด ใหผูปกครองดูแลเด็กอายุต่ํา

กวา 5 ขวบอยางเขมงวด เพราะยังไมมีวัคซีน

ฉีด “อนุทิน” เผยเหลือคนไทยอีก 10 ลานคน

ยังไมไดฉีดวัคซีน

เม� อวันที่ 23 เมษายน 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงาน

สถานการณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 20,052 ราย ติดเช้ือใน

ประเทศ 19,972 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 19,878 ราย, มาจากการ

คนหาเชิงรุกในชุมชน 94 ราย, มาจากเรือน

จํา 32 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 

48 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 22,361 ราย อยู

ระหวางรักษา 188,342 ราย อาการหนัก 

1,962 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 921 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 129 ราย เปนชาย 70 

ราย หญิง 59 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 111 ราย

กรุงเทพฯ • ซูเปอร โพลเผย ผูเลือกหนาใหม

เกือบรอยละ 60 ยังไมตัดสินใจเลือกใครเปน

ผูวาฯ กทม. “สกลธี” มาแรง สวน “ชัชชาติ-

ดร.เอ” เริ่มแผวปลาย “อัศวิน” ยันคลองชอง

นนทรีใชงบไปแค 80 ลานบาท  ถาใชเงิน 5-6 

พันลานไดแคนี้ ตองเอาไปตัดคอแลวมั้ง ทา 

“เอาผมนี่แหละไปตัดคอ”

เม� อวันที่ 23 เมษายน 2565 ผศ.ดร.

นพดล กรรณิกา ผูอํานวยการสํานักวิจัยซู

เปอร โพล (SUPER POLL) เสนอผลสํารวจ

เร� อง กลุมคนเลือกตั้งหนาใหม (New Voters) 

กับกลุมคนเคยเลือก ในความตองการเปลี่ยน 

แปลง กทม.ใหดีขึ้น กรณีศึกษาประชาชนทุก

สาขาอาชีพผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตกรุงเทพ 

มหานคร โดยดําเนินโครงการทั้งการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

จํานวน 1,506 ตัวอยาง ระหวางวันที่ 21- 

22 เมษายน 2565 ที่ผานมา พบวา รอยละ 

23.0 เปนกลุมคนเลือกตั้งหนาใหม หรือนิว

โหวตเตอร ในขณะที่รอยละ 77.0 เปนกลุม

คนที่เคยเลือกตั้งผูวาฯ กทม.มาแลว

ที่น�าพิจารณาคือ ส่ิงที่ตองการเห็น

ผูสมัครทําให กทม.เปลี่ยนแปลงดีข้ึน จึง

ตั้งใจจะไปใชสิทธิ พบวา สวนใหญหรือรอย

ละ 80.2 ระบุตองการเห็นผูสมัครทําถนนให

เรียบ ไมเปนหลุมเปนบอ น้ําไมทวมขัง รองลง

มาคือสวนใหญหรือรอยละ 80.1 ระบุความ

สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทําให

คน กทม.เดินทางไดสะดวก รวดเร็ว รถไมติด 

และทุกคนมีความปลอดภัยทางถนน, รอยละ 

79.2 ระบุทําทางเทาใหน�าเดิน ไมเปนหลุม

เปนบอ ปลอดภัยบนทางเทา, รอยละ 78.9 

ระบุการศึกษา, รอยละ 78.9 เชนกันระบุ

บริหารจัดการขยะและน้ําทวมขังในชุมชน, 

รอยละ 78.9 ระบุสุขอนามัย รานคาตางๆ, 

รอยละ 77.9 ระบุสงเสริมพัฒนาอาชีพ การ

มีงานทํามั่นคง, รอยละ 75.2 ระบุเพิ่มตนไม 

พื้นที่สีเขียว, รอยละ 75.1 ระบุทําลําคลอง

ตางๆ ใหสะอาดใชประโยชนไดมากขึ้น, รอย

ละ 74.6 ระบุทํากรุงเทพฯ ใหเปนศูนยกลาง

ความเจริญ นานาชาติในทุกสิ่ง ตามลําดับ

ที่น�าสนใจคือ ความตั้งใจจะเลือกผูวา 

กทม. ของคนสองกลุม ไดแก กลุมคนเลือก

ตั้งหนาใหม หรือนิวโหวตเตอร กับกลุมคน

เคยเลือก พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติคือ กลุมคนเลือกตั้งหนาใหม สวน

ใหญหรือเกือบรอยละ 60 คือรอยละ 58.7 

ยังไมตัดสินใจ 

พระนครศรีอยุธยา • “พรรคภูมิใจไทย”  

ประชุมใหญสามัญ เปดตัววาที่ผูสมัคร

ผูแทนราษฎรอยุธยา “พิมพฤดา ตัน

จรารักษ” อนุทินออนชาวอยุธยา เปน

พรรคพูดแลวทํา พรอมโชวผลงานท้ัง

สาธารณสุข การคมนาคม และการทอง

เที่ยว การศึกษา ที่ประสบผลสําเร็จ

เม� อวันที่ 23 เมษายน 2565 พรรค

ภูมิใจไทยจัดประชุมใหญสามัญประจํา

ป 2565 ท่ีหองประชุม “อยุธยาซิต้ี

ปารค” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค 

กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค 

เขารวมจํานวนมาก ในการประชุมครั้ง

น้ีมีการเปดตัววาท่ีผูสมัครสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎร
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2 ในประเทศ

4

(1)

งตองยอมรับอยางมิอาจปฏิเสธไดเลยวา...โลก

ชวงนี้ มันเปนโลกที่น�ากลัว น�าอันตราย ย่ิงข้ึน

เรื่อยๆ ขนาดผู้ที่มีบทบาทหน้าที่แบบกลางๆ 

แบบที่ตองยึดมั่นอยู ในความถูกตอง ความ

ยุติธรรมเขาไว อยางโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติ นาย 

Stephane Dujarric ทานยังมิวายตองออกมาแสดงความ

หวั่นใจ ความไมแน�ใจ วาบรรดาความขัดแยงของผูคนภาย 

ในโลกใบนี้มันจะไปไกลถึงขั้น...สงครามนิวเคลียร สงคราม

อาวุธเคมี สงครามชีวภาพ ฯลฯ กันเลยหรือไม? อยางไร?

(2)

ยิ่งชวงหลังๆ นี้ . . .ตางฝายตางพยายามประดิษฐ 

คิดคน อาวุธ อันตรายๆ ของแตละฝาย แตละราย อยาง

มุงมั่นขะมักเขมน เอาจริง-เอาจัง ย่ิงเขาไปทุกที แมจะ

ไมใชอาวุธมหาประลัย อยางประเภทนิวคง นิวเคลียร ก็

เถอะ แตดวยความที่อยากจะเอาแพ-เอาชนะกันและ

กัน ใหเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด ลงไปซะที สุดทาย...มันก็อาจไป

ถึงนิวเคลียร หรือหันไปติดหัวรบนิวเคลียรกันจนได โดย

ผูท่ีหนีไมพนตอง ฉิบหาย...กับ...ฉิบหาย ก็คงออกไปทาง

ประเภทบรรดาเราๆ-ทั่นๆ พวกชาวบานๆ ประเภทตา

ดําๆ หรือประเภทไมรูอีโหน�อีเหน� อะไรกับเขาดวยเลย แต

โอกาสที่จะตองเดดสะมอเรย อิน เดอะ เทงทึง อันเน� องมา

จากบรรดาความขัดแยง มันยิ่งยกระดับใกลจะถึงขั้นสูงสุด

เขาไปทุกที ยิ่งยอมมีโอกาสเปนไปไดยิ่งขึ้นไปเทานั้น...

(3)

แตถึงแมยังไมถึงกับตองตายโหง-ตายหา ลงไปซะ

กอน...แคเจอกับ ผลกระทบ แหงความขัดแยงตางๆ นานา 

ก็อาจถึงขั้น โชคดี...ที่ตายกอน หรือทําใหการ มีชีวิตอยู ยิ่ง

เปนอะไรที่ยากลําบาก สุดแสนจะลําเค็ญยิ่งขึ้นเร� อยๆ ตอง

เจอกับภาวะขาว-ของข้ึนราคาชนิดแพง...แสน...แพง ย่ิง

เขาไปทุกที เจอกับภาวะสินคาขาดตลาด ขาว-ปลา-อาหาร

ทําทาวาชักเริ่มขาดแคลน ระดับอาจหิวโหยกันไปเปนประ

เทศๆ นั่นยังไมรวมไปถึงเร� องสุขภาพ เร� องโรคระบาด ที่ยัง

แพรกระจายกันไมหยุด หนัก-ไมหนัก แรง-ไมแรง ก็แลว

แต แตคงไมมีใครอยากปวย อยากเจ็บ อยากไข หรืออยาก

จะถูก กักตัว ไวเปนสัปดาหๆ อยูแลวแน�ๆ อันเน� องมาจาก

ทานเชื้อไวรัสโควิด ท่ียังไมคิดจะหัวตก เหี่ยวปลาย ยังคง

ออกฤทธิ์ ออกเดช ออกอาละวาด อยางเปนปกติ แมจะกวา 

2 ป เกือบ 3 ปเขาไปแลว...

(4)

อยางไรก็ตาม...ถาวากันถึงความทุกขยาก แสนเข็ญ 

ระหวางนี้ ก็ยังอาจไมถึงกับหนักหนา-สาหัสเทากับภาพ

จินตนาการ หรือ คําพยากรณ-คําทํานาย ที่เคยถูกกลาว

ขานเอาไวในคัมภีรทางศาสนาหลายตอหลายศาสนา โดย

จะเอาไวขูขวัญ หรือเอาไวเปน สติ เปน เคร� องเตือนใจ ใดๆ 

ก็แลวแต อยางเชนพระคัมภีร ไบเบิลของพวกศาสนาคริสต

เขา ที่อางอิงวาเปนคําพูด คําจา ของพระศาสดา อยาง 

พระเยซูคริสต ไปโน�นเลย เชนที่ระบุไววา...“ทานทั้งหลาย

จะได้ยินเสียงสงคราม และข่าวลือเรื่องสงคราม คอย

ระวังอยาต� นตระหนกเลย ดวยวาบรรดาสิ่งเหลานี้จําตอง

บังเกิดขึ้น แตที่สุดปลายยุคยังมาไมถึง เพราะประชาชาติ

ตอประชาชาติ ราชอาณาจักรตอราชอาณาจักรจะตอง

ตอสูกัน ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและแผนดินไหวในที่ตางๆ 

เหตุการณทั้งปวงนี้ ...เปนเพียงขั้นแรกแหงความทุกข 

ลําบาก ซึ่งจะตองมีมากอนถึงยุคใหม...”

(5)

เรียกวา...อาจตองลําบากกันถึงขั้น ตองสวดมนต 

ภาวนา ตองขอรองวิงวอนตอ พระผูเปนเจา หรือสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอใหตายโหง-ตายหากันโดยไว แทนที่

จะตอง มีชีวิตอยู ภายใตความยากลําบากที่มีแตจะหนัก

ขึ้นๆ เอาเลยถึงขั้นนั้น นี่วากันตามคําพูด คําจา ตามเนื้อหา 

แนวคิด ในพระคัมภีร ไบเบิลของศาสนาคริสตเขา สวน

ศาสนาอ� นๆ ไมวาอิสลาม ฮินดู หรือแมแตพุทธศาสนาของ

หมูเฮา ก็คงไมถึงกับผิดแผก แตกตาง ไปจากกันซักเทาไหร 

อยางเชนชวงจังหวะที่เรียกวา สัตถันตรกัปป ในศาสนา

พุทธ หรือในเร� องเลาที่วากันวา ออกมาจากพระโอษฐของ 

พระพุทธเจา ดวยพระองคเอง คือกัปปที่ใครตอใครตางมี 

อาวุธ อันแหลมคม อยูในไม ในมือ ของตัวเองไปดวยกัน

ทั้งสิ้น แลวงัดมาพราผลาญ สังหารกันและกันภายใน 7 วัน 

จนผูที่อยากอยูรอดตองหนีตายไปอยูในซอกเขา ในปาดงพง

ชัฏ อะไรประมาณนั้น ก็น�าขนพอง สยองขวัญ น�าขนหัวลุก

ไมนอยไปกวากัน...

(6)

โดยเหตุที่ศาสนาตางๆ เขาตองวาดภาพ วาด

จินตนาการ เอาไวในแนวน�าหวาดหวั่น น�าสั่นประสาท ไป

ไดถึงขั้นนี้ อาจเปนเพราะ พื้นฐานความเช� อ ที่คลายๆ กัน

นั่นแหละวา อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น-ตั้งอยู-ยอมตองมีวันดับ

ไป เส� อมสลายและสูญสิ้นไปเปนธรรมดา เหมือนกับการ

เกิดข้ึนของกลางวันและกลางคืน อะไรประมาณน้ัน การ

สิ้นสุดของยุคหนึ่งๆ และการมาถึงของยุคหนึ่งๆ จึงเปนสิ่ง

ที่ยอมตองเปนไปตาม วงรอบแหงกาลเวลา ดังนั้น...ภายใต

ความผันแปร ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเอาแน�-เอานอน

อะไรแทบไมได จึงมีแต ศาสนา หรือมีแต ธรรมะ เทานั้น

นั่นแหละ ที่พอจะชวยผอนหนักเปนเบา หรือพอชวยทุเลา

เบาบางแตละสิ่ง แตละอยาง ลงไปไดมั่ง จริง-ไมจริง...เช� อ-

ไมเช� อ ถาหากยังไมถึงกับตองตายโหง ตายหา ลงไปซะกอน 

น�าจะเก็บไปนั่งคิด นอนคิด เอาไวมั่ง ก็น�าที่จะ เขาทา กวา

การ ไหลไปตามกระแส อยางชนิดไมมีจุดหมาย ปลายทาง

ใดๆ เอาไวเลย...

กอนโลกาวินาศ!!!

ค

มปมฉาวกระทบจริยธรรมนักการเมือง สุมเสี่ยงผิด

กฎหมาย จะไมเกิดขึ้นกับ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมโดยตรง แตก็

ปฏิเสธไมไดวา สิ่งที่เกิดขึ้นยอมกระทบตอภาพลักษณและ

เสถียรภาพของรัฐบาล  

เร่ิมต้ังแตบริวารสายตรงอยาง “แรมโบ” เสกสกล อัตถา

วงศ อดีตผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี และ นางจุรีพร สินธุ

ไพร ขาราชการการเมืองประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พา

กันลงเหว  

เม� อเกิดขาวพัวพันคลิปเสียงเรียกเงิน 15 ลาน แลกโควตา

สลากกินแบงรัฐบาล และฝายหญิงยังมาเจอดาบสอง รับรองเทากุช

ชี่และรองเทาหลุยส วิตตอง มูลคารวมกวา 6 หม� นบาท กลายเปน

ปญหา เปนเจาหนาที่รัฐรับผลประโยชนหรือสิ่งตอบแทนที่มีมูลคา

เกิน 3,000 บาท สอขัดประกาศ ป.ป.ช. เพิ่มความผิดอีกกระทง 

สวนของ “แรมโบ” แมไดชิงลาออกจากทุกตําแหน�งทาง 

การเมืองเพ� อปกปอง “บิ๊กตู” แตปญหาไมไดหยุดเทานั้น ในทาง 

การเมืองยังกระทบไปถึงแผนดันพรรคสํารอง “รวมไทยสราง

ชาติ” ที่ “นายเสกสกล” เปนโต โผตองสะดุดหยุดลง หรือมีแนวโนม

อาจตองลมเลิกไปดวยหรือไม 

เพราะบรรดาระดับบิ๊กการเมืองหลายคนพากันแสลง ตาม

กระแสขาวที่มีช� อนายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค อดีตที่ปรึกษาหัวหนา

พรรค พปชร. ที่ลาออกจากพรรคตนสังกัดเดิมจะไปนั่งเปนหัวหนา

พรรค ยังไมกลาเขาไปขับเคล� อนพรรค 

ซึ่งนายพีระพันธุกลาวสั้นๆ ถึงเสนทางการเมืองในอนาคตวา 

“ตอนนี้ยังไมมี” สวนกระแสขาวที่จะไปเปนหัวหนาพรรครวมไทย

สรางชาติ “ไมมีตอนนี้ ผมยังไมไดตัดสินใจอะไร” 

จึงทําใหเวลานี้ “บิ๊กตู” เหลือเพียงตัวเลือกเดียว อาจตอง

จํายอม “รวมหัวจมทาย” กับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หรือ

ไม ในสภาวะที่การแยงชิงอํานาจ และความสัมพันธของพี่นอง 3 ป. 

บอบบางลงทุกวัน 

รวมทั้งความหวาดระแวงวา พปชร.ในมือของ “บิ๊กปอม”  

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ และหัวหนาพรรค จะเสนอ

ช� อ “บิ๊กตู” เพียงช� อเดียว เปนแคนดิเดตนายกฯ หรือไมเม� อถึงการ

เลือกตั้งครั้งหนา 

ทามกลางความพยายามพรอมดัน “บิ๊กปอม” พล.อ.ประ 

วิตร ข้ึนเปนนายกฯ แทนที่ทุกสถานการณ หลังกอนหนานี้ลูก

พรรคก็ติดปายขอความและมีภาพ พล.อ.ประวิตร อวยพรเทศกาล

สงกรานตในหลายพื้นที่  

ในกรณีสมมุติวา หาก “บิ๊กตู” อาจประสบอุบัติเหตุทางการ

เมือง อาทิ ไมรอดการอภิปรายไมไววางใจ หรือสภาไมผานกฎหมาย

สําคัญของรัฐบาล หลังเปดสภาในวันที่ 22 พ.ค.ที่กําลังจะมา                 

ถึงนี้ หรือถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวาไมสามารถครองตําแหน�ง            

นายกฯ ไดเกิน 8 ป ที่จะครบในเดือน ส.ค.นี้  

รวมทั้งกระแสขาวบั่นทอนจิตใจ “นองเล็ก” หลัง “พี่ใหญ”  

มีดีลลับกับคนแดนไกลเพื่อเปลี่ยนขั้วรัฐบาล โดยมี ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผา เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย ลูกนองคนสนิท

ของ “หัวหนาพรรค พปชร.” และเปนปรปกษกับ “นายกฯ” เปน

ผูเดินเกม ซึ่งแมลาสุด “บิ๊กปอม” จะออกมาปฏิเสธวาไมเปนความ

จริงก็ตาม ซ่ึงกระแสขาวเหลานี้ อาจจะสงผลให พล.อ.ประยุทธ

อาจเบ� อ และพอแลวกับอํานาจการเมือง หลังครองอํานาจมาตั้งแต

ป 2557   

จะหันไปพ่ึงบริการพรรครวมรัฐบาล “บิ๊กตู” ก็ไมสามารถ

กระทําไดเต็มที่ เพราะแตละพรรคก็มีสัญญาใจแคประคองรัฐบาล

ใหอยูครบ 4 ป อีกดานหนึ่งก็พรอมจะหันมาเปนคูแขงเม� อถึงเวลา

เลือกตั้ง 

 ยิ่งพรรคประชาธิปตย (ปชป.) สถานการณ อาจหนัก

กวาใคร หลังเจอ ปริญญเอฟเฟกต ยังไมแน�วา คณะกรรมการ

บริหารพรรคที่มีนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกฯ และ รมว.

พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรค ปชป. จะอยูรอดไปถึงการเลือกตั้ง

สนามใหญในอีก 11 เดือนขางหนาหรือไม 

นอกจาก “นายจุรินทร” และคณะกรรมการบริหารพรรค

ชุดน้ี ยังตองเผชิญหนากับแรงกดดัน ที่เช� อวาจะตามมาอีกหลาย

ระลอก   

โดยเฉพาะ หัวหนาพรรค ปชป. ถือเปนสวนสําคัญที่นําพา

นายปริญญ พานิชภักดิ์ ขึ้นมาเปนรองหัวหนาพรรค โดยไมสกรีน

และตรวจสอบประวัติอยางรอบคอบ และยังยกเวนขอบังคับ ขาม

หัวบุคคลอ� นๆ ที่มีความอาวุโส กระทั่งภายหลังทําใหเกิดความเสีย

หายแกพรรค    

ลาสุด นายวิทยา แกวภราดัย อดีตรองหัวหนาพรรค ปชป.

และอดีต ส.ส.นครศรีธรรมราชหลายสมัย ไดลาออกจากสมาชิก

พรรค เพราะตองการใหกรรมการบริหารพรรคแสดงความรับผิด

ชอบ และแสดงสปริตกับเร� องที่เกิดขึ้นใหมากกวานี้ ซึ่งถือเปนเร� อง

ที่จะตองติดตามตอไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไมในคาย

การเมืองเกาแกแหงนี้ที่ถูกยกเปน “สถาบัน”  

กลับมาที่ “พล.อ.ประยุทธ” หากสุดทายตองเลือก พปชร. 

ตองยอมรับวา ภาพลักษณอาจไม

“ปอปปูลาร” เหมือนกอน เพราะตลอด 3 ปที่ผานมา มีแต 

ขาวความขัดแยงและการแยงชิงตําแหน�ง ประกอบกับนายกฯ เอง

ก็ไมชัดเจนเปดหนา ชวยเหลือ พปชร.เทาที่ควร และที่สําคัญวางตัว

หางไกลจาก ส.ส. ถือวามีสวนทําให พปชร.เตี้ยลงมาอยูจุดนี้

อีกทั้งในชวงขาลงยังถูกอดีตคนเคยรักทยอยตีจาก และยอน

กลับมาทาชนเปนคูแขง ตัดแตมกันเอง รวมกับพรรคการเมืองอ� นๆ 

ในฝายอนุรักษนิยมอีกดวย  

อยางเชนลาสุดเม� อวันที่ 20 เม.ย. พรรคสรางอนาคตไทย  

(สอท.) ลูกนองเกาใน ครม. อยางสองกุมาร นําโดยนายอุตตม                  

สาวนายน หัวหนาพรรค, นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ เปนเลขาธิการ

พรรคและอดีตผูกอตั้งพรรค พปชร. พรอมดวยอดีตนักการเมือง

จากพรรค พปชร. พรรคเพ� อไทย และพรรคประชาธิปตย ประกาศ

ความพรอมเลือกตั้งแลว 

พรอมชู “สมคิด จาตุศรีพิทักษ” อดีตรองนายกฯ ขึ้นเปน

แคนดิเดตนายกฯ ในการเลือกตั้งครั้งหนา ตีปบจุดขายแกปญหา

เศรษฐกิจ กระทุงจุดออนรัฐบาลในขณะนี้    

โดยงานดังกลาว มีตัวแทนพรรคการเมืองมารวมแสดงความ

ยินดีกันอยางคับคั่ง อาทิ นายนิพนธ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ใน

ฐานะรองหัวพรรคประชาธิปตย, นายประภัตร โพธสุธน รมช.

เกษตรและสหกรณ ในฐานะเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา   

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.บัญชีรายช� อ ในฐานะหัวหนา

พรรคชาติพัฒนา, นพ.วรงค เดชกิจวิกรม หัวหนาพรรคไทยภักดี,  นา

ยอัศนี เชิดชัย และนางลินดา เชิดชัย ตัวแทนพรรคเพ� อชาติ และ

ไฮไลตสําคัญคือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา ในฐานะ

เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย มางานนี้ดวย 

ขณะท่ีดานบนเวที สอท. ไดสง “นายสุรนันทน เวชชา

ชีวะ” อดีตเลขาธิการนายกฯ ยุคยิ่งลักษณ ชินวัตร ที่เพิ่งไดรับ

เลือกเปนคณะกรรมการบริหารพรรค ออกมาทาทายอํานาจรัฐบาล

พรอมอัด “บิ๊กตู” วา สาเหตุที่กลับมาเลนการเมืองเพราะรัฐบาลไม

สามารถจัดการระบบสาธารณสุขไทยทําใหคนติดโควิด-19 ตายวัน

ละ 100 คน รัฐบาลบริหารเศรษฐกิจแบบลักปดลักเปด ไมมีแผน

สําหรับวันน้ีและอนาคตอยูไปวันๆ และการบริหารจัดการลมเหลว

ของรัฐบาล 

“บิ๊กตูจึงไมสามารถที่จะขออยูตอไปเกิน 8 ปได ผมเช� อวาถา

นายกฯ ประเทศไทยไมช� อนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ประเทศนี้ ไปไม

รอด” นายสุรนันทนกลาว 

รอนไปถึงพรรค พปชร. ที่เสนอช� อ “พล.อ.ประยุทธ” เปน

แคนดิเดตนายกฯ ในการเลือกตั้งครั้งท่ีผานมา ตองสงแกนนํา               

พปชร.สายตึกไทยคูฟา และอีกดานหนึ่งมีสวนสําคัญขับไล 4 กุมาร

พนจาก พปชร. ออกมาแถลงขาวบลัฟกลับในวันเดียวกันทันที  

โดย “เสี่ยเฮง” นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ในฐานะ

ผูอํานวยการพรรค พปชร. กลาวถึงกรณี สอท.เปดตัวนายสมคิด

เปนแคนดิเดตนายกฯ วา ถือเปนแนวคิดของแตละพรรคที่จะเสนอ

ใคร เราไมขอกาวลวงความคิดของพรรค พรอมยืนยัน “แคนดิเดต 

นายกฯ ของเราก็ตองดีกวาสิ...เราตองดีกวา”

สอดคลองกับ “เสี่ยโอ” นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.

ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรองหัวหนาพรรค พปชร. บอก

วา พรรคใหมมีความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจอาจจะไมใชคําตอบที่

ชัดเจนและถูกตอง ตองมองหลายๆ ดาน ในพรรคการเมืองมีหลาย

อยาง 

“เร� องเศรษฐกิจที่นายสมคิดทํามา ผมคิดวาประชาชนที่ติด 

ตามมีขอมูลรูกันอยูแลว อยางไรก็ตามในทางการเมือง พปชร.พรอม

จะทํางานกับทุกพรรค” รองหัวหนาพรรค พปชร.กลาว  

สถานการณภายในพี่นอง 3 ป., พปชร. และบริวารเปน

พิษ กําลังบีบกระดานให “บิ๊กตู” เหลือทางเลือกนอยลง รวมทั้ง

อดีตคนเคยรัก กลับมาเปนคูแขงและตัดแตมกันเอง จึงถึงเวลาที่

นายกฯ ตองกลาตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งที่มีความชัดเจน และ

ชิงความไดเปรียบกลับคืนมา มิเชนนั้น หากยังลอยตัว อาจเขาทาง

อีกขั้วหนึ่ง ที่ประกาศวาจะกวาดคะแนนแลนดสไลดปลุกผีระบบ

เผด็จการรัฐสภากลับมา.

แ

ขั้วรัฐบาลระส่ําตัดแตมกันเอง

สารพัดการเมืองบีบ ‘บิ๊กตู’

“...จึงทําใหเวลานี้ บิ๊กตูจึงเหลือเพียงตัว 

เลือกเดียว อาจตองจํายอมรวมหัวจมทาย

กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม ในสภาวะที่

การแยงชิงอํานาจ และความสัมพันธของพี่

นอง 3 ป. บอบบางลงทุกวัน...”



นที่สุดที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ก็มีมติไมสงผู

สมัครรับเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 3 จ.ราชบุรี เน� องจากคุณสมบัติ

ของผูสมัครซึ่งเปนพี่ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต  เปนสมาชิก

พรรคไมครบ 90 วันตามกฎหมาย ขณะที่นายสันติ พรอมพัฒน 

เลขาธิการพรรค ยืนยันวาการที่พรรคไมสงผูสมัครครั้งนี้จะไมทําใหเสีย

ฐานเสียงในการเลือกตั้งใหญ  เพราะ

พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ของตระกูลไกรคุปต

มาตั้งแตนายทวี ไกรคุปต เปน ส.ส.ใน

พื้นที่นั้นมา 7-8 ป นอกจากนั้นมีรายงาน

ขาววา การตัดสินใจไมสงเลือกตั้งซอม

ครั้งนี้ “ลุงปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

ไดแจงตั้งแตกอนชวงเทศกาลสงกรานต

แลววา เน� องจากอายุรัฐบาลและสภา

เหลือไมกี่เดือน  อีกทั้งยังมีขอจํากัดเร� อง

บุคคลที่จะสงสมัคร อยางไรก็ตาม พอ

ขาวดังกลาวออกมาก็มีนักสังเกตการณ

ทางการเมืองวิเคราะหวา ควันหลงใน

ประเด็นความหวาดระแวงแคลงใจที่เกิด

ขึ้นกอนหนานั้น จากปญหาของ “เจเอ” กับความสนิทสนมสวนตัวกับ

ทีมสีสมในพื้นที่อาจเปนตัวเรงใหพรรคตัดสินใจงายขึ้นหรือไม พรอมๆ 

กับวัดใจตระกูลไกรคุปตกับ 3 ลุงวาจะเหนียวแน�นกันแคไหน •

ผูประกอบการคึกคักรับขาวที่รัฐบาลเตรียมเปดประเทศวันที่ 1 พ.ค.นี ้

หลัง ศบค.ประชุมประเมินสถานการณจากเทศกาลสงกรานตที่ตัวเลข

ผูติดเชื้อนอยกวาที่คาด จึงมีความเปนไปไดที่โควิด-19 จะกลายเปน

โรคประจําถิ่นไดเร็วกวาเดิม โดย นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.

แจงถึงหลักเกณฑในการประกาศวา สถานการณของประเทศตอง

สอดคลองกันหมดกอน แตปจจุบันไทย

ยังมีสถานการณแบงไดเปน 3 กลุม คือ

จังหวัดขาขึ้น 21 จังหวัด ทรงตัว 44  

จังหวัด และขาลง 12 จังหวัด ซึ่งหาก

จะประกาศเปนโรคประจําถิ่นได ตัวเลข

ผูติดเชื้อตองต่ํากวา 0.1% เปนราย

สัปดาห และ 2 สัปดาหติดกัน แตขณะนี้

ยังอยูที่ 0.31% นอกจากนี้ ศบค.ยังขยาย

เวลาในพื้นที่สีเหลืองและสีฟาใหขาย

แอลกอฮอลไดถึงเที่ยงคืน ที่สําคัญยังเห็น

ชอบปรับแนวทางการกักตัวผูสัมผัสเสี่ยง

สูง จากเดิมใหกักตัวอยูที่บาน 7 วัน และ

สามารถเดินทางออกนอกบานโดยสังเกต

อาการอีก 3 วัน ปรับเปนใหกักตัว 5 วัน และสังเกตอาการ 5 วัน 

สวนการเดินทางเขาประเทศไมตองมีการเทสตแอนด โก แตตองเปนผู

ไดรับวัคซีนตามเกณฑ เม� อเดินทางถึงไทยไมตองตรวจหาเชื้อ แนะนํา

ใหตรวจ ATK ดวยตัวเองระหวางพํานัก  สวนกรณีไมไดรับวัคซีนหรือ

ไดรับไมครบเกณฑ สามารถย� นหลักฐานตรวจ RT-PCR ไมเกิน 72 

ชั่วโมงกอนเดินทางถึงประเทศไทย •

ปฏิกิริยา “ปริญญ เอฟเฟกต” แรงกวาที่คิด หลังจาก นายจุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ออกมาขอโทษสังคมเพ� อ

แสดงความรับผิดชอบที่ไปชวน “ปริญญ พานิชภักดิ์” เขาพรรคแลว 

แตดวยความเปนพรรคเกาแก มาตรฐาน

สูง วิทยา แกวภราดัย อดีตรองหัวหนา

พรรค จึงไดย� นใบลาออกจากการเปน

สมาชิกพรรค และอยากใหกรรมการ

บริหารพรรคแสดงความรับผิดชอบ และ

แสดงสปริตกับเร� องที่เกิดขึ้นใหมากกวานี้  

เพ� อดํารงความเปนพรรคไว ไมใหบอบช้ํา

ไปมากกวานี้ ปฏิกิริยาของสายใตดั้งเดิม

ครั้งนี้ แสดงใหเห็นนัยของคล� นใตน้ํา

ภายใตยุค “อูดดา” ที่มีแผงหลังเปนขุม

อํานาจใหมในพรรค มีความน�าสนใจไม

นอย ตองติดตามดูวาหลังเหตุการณครั้ง

นี้ประชาธิปตยจะคงสถานะพรรคใหญ-กลางไดอีกหรือไม •

สําราญ ตันพานิช ผูอํานวยการสํานักงานกรรมการการเลือก

ตั้ง กรุงเทพมหานคร แจงเร� องบัตรเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ซึ่งจะมีขนาด

ใหญ A4 สวนบัตรเลือกตั้ง ส.ก.มีขนาดเล็กกวา A5 ซึ่งวันที่ 12 พ.ค. 

จะไปติดตามการตีพิมพบัตรเลือกตั้งที่โรง

พิมพทหารรักษาดินแดน คลอง 9 จังหวัด

ปทุมธานี โดยสํานักงานเขตทั้ง 50 เขต

จะไปรับบัตรเลือกตั้งในวันนั้นกอนนําไป

เก็บในที่ปลอดภัย ทั้งนี้สํานักงาน กกต.

กลางจะพิจารณาการจัดทําบัตรเลือกตั้ง

ใหเพียงพอกับจํานวนผูมีสิทธิ์ 4,374,136 

คน และตองจัดเผ� อไวใหหน�วยเลือกตั้ง

อีกหน�วยละ 1 เลม และสํารองไว 5-10% 

เน� องจากการจายบัตรตองจายมากกวา

จํานวนผูมีสิทธิ์แตละหน�วย ที่มีจํานวน

หน�วยเลือกตั้ง 6,886 หน�วย กระนั้นยัง

มีรายงานวาบัตรเลือกตั้งผูวาฯ กทม.จะเปนสีน้ําตาล สวนบัตรเลือกตั้ง 

ส.ก.จะเปนสีชมพู โดยสํานักงาน กกต.จะสรุปและเสนอตอที่ประชุม 

กกต.อีกครั้ง •
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3ในประเทศ

ปารีณา ไกรคุปต

นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน

ใจใหผูทําการฝกฮึกเหิมไดพอสมควร แถมตั้งปนกลให 

3 บิ๊ก ทร.ใน “สนามเพลาะ” โซโลกันหมดแมกซ ที่ฮือ

ฮาคือ ผบ.ทร.ยิงปนกล M60 E4 ไมออก เกิดปญหาขึ้น

แบบกะทันหัน เลยตองเปลี่ยนปนใหมแตเจาตัวก็อาศัย

ความสงบเหนี่ยวไกแบบนิ่งๆ สวน บิ๊กโตง-พล.ร.อ.ธีรกุล 

กาญจนะ รอง ผบ.ทร. กับ บิ๊กจอรช-พล.ร.อ.เชิงชาย 

ชมเชิงแพทย ผช.ผบ.ทร. ที่ถูกจับตามองวาเปน คูแคน

ดิเดต ตางยิงกันรัวๆ โชวลีลากดไกปนโชวส� อ เขาล็อก

ใหเมาธมอยเปรียบมวยกันเหมือนจงใจ สวนบรรยากาศ

ภาพรวมของการฝกครั้งนี้เรียกไดวา จุดไฟ ใหกําลังพล

ไดซอมในชวงเวลากลางคืนที่หางหายไป 6 ปกลับมา

คึกคัก เพราะสถานการณ โลกขณะนี้ ไมมีใครคาดเดาได

วาจะเกิดอะไรขึ้นในภูมิภาตตางๆ ของโลก ดังนั้นการ

ใหน้ําหนักกับการฝกเพิ่มขึ้นก็ทําใหทหารมีความต� นตัว 

มั่นใจ พรอมรับสถานการณเฉพาะหนาไดดวยความล� น

ไหล ไมกดดัน •

แม ทร.จะยังไมพูดเต็มปากวาจะซื้ออากาศยานไร

คนขับ UAV แบบ Hermes 900 ของประเทศอิสราเอล 

แตก็คาดวาในการอนุมัติแบบ ในขั้นตอนสุดทายที่ 

ทร.สงไปที่กระทรวงกลาโหมจะไมเปลี่ยนแปลงจาก

นี้ โดยสัปดาหหนา  บิ๊กหน�อย-พล.อ.วรเกียรติ รัตนา

นนท ปลัดกระทรวงกลาโหม คงจะลงนามอนุมัติตาม

ที่ ทร.เสนอมา แตก็เช� อวาหลังจากนี้ตองเจอการ “ขุด” 

จาก โจ-ยุทธพงศ จรัสเสถียร ตอไป ไมจบงายๆ และ

อาจจะลากโยงไปสูการอภิปรายในสภาตามสเตป เพราะ

เหลาบรรดาขอมูลดานอาวุธตางหลั่งไหลเขาไปสู “โจ 

ยุทธพงศ” ที่คุมพื้นที่ขอมูลซักฟอกมาหลายครั้ง โดย

เฉพาะเร� องเรือดําน้ําที่กัดไมปลอย แถมมีมือดีสงขอมูล

ใหเปนระลอก ทําให “โจ” มีราคาในฐานะนักการเมือง

สายตรวจสอบกองทัพมากขึ้น •

บิ๊กปอง-พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ผบ.ทอ.

เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพ� อหารือขอราชการกับ

ผูบังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา 

และหน�วยงานดานความมั่นคงที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ใน

โอกาสนี้ ไดรวมหารือเกี่ยวกับประเด็นการขยายความ

รวมมือดานการปฏิบัติการทางทหาร การแลกเปลี่ยน

แนวคิดการปฏิบัติการของกําลังทางอากาศในภูมิภาค 

การพัฒนากําลังทางอากาศในอนาคต และการปฏิบัติ

การทางอากาศดวยเคร� องบินขับไล/โจมตี ซึ่งคาดวา

น�าจะมีความคืบหนาในการเจรจาซื้อเคร� องบินขับไล  

F-35 มากขึ้นในการแสดงเจตจํานงของกองทัพอากาศ

ไทย แถมมีขาววาบริษัท ล็อกฮีด มารติน ประกาศ

ลดราคาเคร� องลงอีกพอสมควร อยูในระดับราคาที่ดี

กวาชวงที่ “บิ๊กปอง” ออกมาแถลงขาวกอนหนา ดีล 

เคร� องบินรบฝูงใหมจากคาย  มะกัน น�าจะใกลความ

เปนจริง รอขั้นตอนสําคัญในชวงงบ ผานรัฐสภาของ

ไทย และการอนุมัติของสภาคองเกรสสหรัฐฯ  จะผาน

ฉลุยหรือไม • 

องเรียกวาเปนสัปดาห ติดสปริง สําหรับ

แวดวง สีกากี หลังจากผานพนชวงวันหยุด

ยาวๆ สงกรานต ไมกี่วัน  มหกรรมเดง 4 เสือ 

5 เสือโรงพัก ก็โผลเปนดอกเห็ด ประเดิมพื้นที่นนทบุรี 

พล.ต.ต.ไพศาล วงศวัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี 

สะบัดปากกาเดง 4 เสือโรงพักบางใหญ ประกอบดวย 

พ.ต.อ.วันชัย ชูจิตร ผกก., พ.ต.ท.จุลชิต พรหมเพียงชัย 

รอง ผกก.ป., พ.ต.ท.ณัฐยุทธ แกวปาน รอง ผกก.สส. 

และ พ.ต.ท.นพวัตติ์ วสุภักดิ์นพคุณ สวป. ไปชวย

ราชการที่ศูนยปฏิบัติการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 

โดยขาดจากตนสังกัดเดิม มีกําหนด 30 วัน หลัง

ปรากฏภาพทางส� อโซเชียลวามีการจัดงานสงกรานต

ที่สถานบันเทิงช� อดังยานบางใหญ  บริเวณริมถนน

กาญจนาภิเษก และมีลูกคาเขาไปใชบริการเปนจํานวน

มากในลักษณะที่แออัด เขาลักษณะสถานบริการ อัน

เปนการเสี่ยงตอการแพรระบาดโควิด -19 รวมทั้ง

มีการด� มเคร� องด� มแอลกอฮอลและเปดเกินเวลาที่

กฎหมายกําหนด ซึ่งเปนการฝาฝนคําสั่งของจังหวัด

นนทบุรีที่ไดกําหนดเปนแนวทางใหทุกหน�วยงานถือ

ปฏิบัติโดยเครงครัด •

จากจังหวัดนนทบุรีลงไปภาคใต พล.ต.ต.เสริม

พันธุ ศิริคง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เซ็นคําสั่งให 5 เสือ

โรงพักปาตอง  ประกอบดวย พ.ต.อ.สุจินต นิลบดี 

ผกก., พ.ต.ท.ปรีชา บาริงพัฒนกูล รอง ผกก.ป., 

พ.ต.ท.ประเสริฐ ทองเปลว รอง ผกก.สส., พ.ต.ท.วุฒิ

วัฒน เลี้ยงบุญจินดา สวป. และ พ.ต.ต.สุชาติ ชุมภู

แสง สว.สส. ไปปฏิบัติราชการที่ศูนยปฏิบัติการตํารวจ

ภูธรจังหวัดภูเก็ต (ศปก.ภ.จว.ภูเก็ต) โดยใหขาดจาก

ตําแหน�งเดิมจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง หลังมีขาว

ทางโซเชียลชาวภูเก็ตไดรับความเดือดรอนจากโรงแรม

แหงหนึ่งในพื้นที่ปาตอง เปดสถานบันเทิงโดยไมมีใบ

อนุญาต เปดเกินเวลา มั่วสุม เสียงดัง กอความเดือด

รอนรําคาญและมีสิ่งผิดกฎหมาย ฝาฝนมาตรการ

ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

อีกทั้งกลาวหาวาเจาหนาที่ปลอยปละละเลยไมเขมงวด

ในเร� องการบังคับใชกฎหมาย  พรอมตั้งกรรมการตรวจ

สอบขอเท็จจริง •

ขยับจากใตขึ้นมาที่จังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ท.ธนา

ยุตม วุฒิจรัสธํารงค ผบช.ภ.7 มีคําสั่งให 4 ตํารวจ 

สภ.เมืองสมุทรสาคร ประกอบดวย พ.ต.อ.ธนากร วงศสิริ

ลักษณ ผกก., พ.ต.ท.ชุมพร ฉัตรสงวนชัย รอง ผกก.ป., 

พ.ต.ต.ธนภัทร เหลาทอง สวป. และ ดาบตํารวจณัฐพงศ  

สิงหยะบุศย ผูบังคับหมู ไปปฏิบัติราชการที่ศูนยปฏิบัติ

การตํารวจภูธรภาค 7 (ศปก.ภ.7) โดยขาดจากการปฏิบัติ

หนาที่จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง โดยคาดกันวาสาเหตุ

เดงครั้งนี้น�าจะมาจากปญหาแรงงานขามชาติที่ลักลอบ

เขาเมืองสมุทรสาครอยางผิดกฎหมาย โดยมีการออกบัตร

ติดรูปถายของแรงงานตางดาวทุกคนเปนจํานวนมากใน

ราคาใบละ 500 บาทตอเดือน จนมีการรองเรียนและสง

ตอกันในโลกออนไลนอยางโจงแจง จนเปนผลใหมีการเดง

ฟาผา พรอมกับมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ

เท็จจริงในเร� องนี้ เพ� อใหไดรายละเอียดและขอเท็จจริงใน

เร� องดังกลาว •

สวนนี่ยังไมมีคําสั่งเดง แตก็น�าจะหนาวๆ รอนๆ 

หลังเกิดกรณีมีหญิงอายุ 38 ปรองเรียนกับส� อ ยอมรับ

เปนเจามือไฮโล แลวถูกลูกผูใหญบานในพื้นที่ ม.3 

ต.หวยสําราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย ควักปนยิงเฉียด

หู เอาเงินที่เลนเสียไปคืน ตอหนาคนเลน 20 คน 

แจงความตํารวจไปแลวแตคดีไมคืบ  ซึ่งเธอเลาวา 

“เหตุการณนี้เกิดขึ้นเม� อเดือน ก.ย.2564 ไดเปนเจามือ

ไฮโลแทนรายใหญเลนกันประมาณ 20 คน ระหวาง

นั้นลูกผูใหญบานคนหนึ่งเสียเงินพนันมาก จนลุก

โวยวายหาวาตนเองโกง พรอมเอาลูกเตาไปทุบอยูคน

เดียว เพราะหาวามีรีโมตบังคับ กอนจะควักปน ขอให

เอาเงินที่เสียไปคืน ประมาณ 6 หม� นบาท ตนก็ยอม

คืน แตยังมายิงเฉียดหูตนไป  สรางความแตกต� นให

คนในวงอยางมาก จากนั้นไดไปแจงความ สภ.ลําดวน 

เอาผิดอีกฝายในขอหาพยายามฆา ตํารวจเรียกตัวมา ผู

กอเหตุขอคืนเงิน 1.2 หม� นบาท แตตนไมยอม เพราะ

โดนชิงเงินไปกวา 6 หม� นบาท คดีไมคืบ จึงรองเรียน

หวังไดรับความเปนธรรม แมจะตองถูกจับขอหาเปน

เจามือเลนพนันก็ยอม”... งานนี้เห็นที่คงตองสะกิดถาม 

พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ไดยก

หูสอบถาม  พ.ต.อ.รัตนพล ธูปแกว ผกก.สภ.ลําดวน 

เปนอยางไรบาง สบายดีอยูหรือเปลา ปลอยใหบอน

ไฮโลที่มีคนเลนถึง 10-20 คนเปดเลนกันโจงครึ่มได

อยางไร หากไมมีเร� องมีราวหักกันในบอนเพราะเร� อง

เงินพนัน ก็คงไมมีใครรูวาบอนในพื้นที่ลําดวนเขยากัน

ไมเกรงกลัวกฎหมาย ไมเหวั่นเกรงจะติดโควิด หรือเปน

คลัสเตอรการแพรระบาดโควิดเหมือนบอนที่ระยอง •

เร� องไลนวุนๆ ใน “ทร.” ทําให บิ๊กเฒา-

พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย ผบ.ทร.คงกังวลไม

นอย โดยเฉพาะปม โยกยาย กําลังกลายเปนเคร� อง

มือที่ถูกทิ่มกลับจากเร� องที่ถูกมองขาม ถึงแมผานโยก

ยายกลางปไปแลวกําลังเขาสูชวง 6 เดือนสุดทายใน

ตําแหน�ง ผบ.ทร.ของ “บิ๊กเฒา” แตอุณหภูมิในการ

จัดโครงสรางอํานาจใหมเรงปฏิกิริยาโตกลับใหรอน

แรงขึ้นทุกวัน แตการขยับ-ปรับหลายอยางใหเขาที่

เขาทาง มีแรงหนุนจากเหลาบรรดา “ครูๆ” หลายคน 

ซึ่งเปนอดีต ผบ.ทร.พรอมจะเปน ลมใตปก ใหภารกิจ

นี้สําเร็จเสร็จสิ้นไปได ก็ดูกันตอไปวา ระเบิดเวลา 

ลูกใหญที่รอเวลาทํางานอีกหลายเร� อง โดยเฉพาะ

โครงการจัดหาเรือดําน้ําที่มูลคาโครงการมหาศาล 

และมี 4 ขั้นตอนตองดําเนินการกวาจะไดขอยุติ และ

น�าจะใชเวลาพอสมควร จะปดจอบแบบ “ฟนาเล” 

หรือไม •

กรมยุทธการทหารเรือปนี้ ออกแบบ อีเวนต 

การฝกดําเนินกลยุทธดวยกระสุนจริง ที่สนามฝก 

ทร.หมายเลข 16  บานจันทเขลม ได น�าดูชม โดย

เฉพาะชวงหลังการตีตอบโตของกองพันหนุนกองกําลัง

จันทบุรี-ตราดเสร็จสิ้นลง ผูบังคับบัญชาระดับสูงลง

ไปพบกับกําลังพลหนาแนวสนามซอม ปลุกขวัญกําลัง

พล.ต.ต.รุทธพล  

เนาวรัตน
วิทยา แกวภราดัย

สําราญ ตันพานิช

พล.ร.อ.สมประสงค 

นิลสมัย

ต

ใ

พล.อ.อ.นภาเดช 

ธูปะเตมีย 

พล.ต.ท.ธนายุตม 

วุฒิจรัสธํารงค

‘สีกากี’ เกาอี้ติดสปริง
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4 บทคว�ม

อกจากวัดพระเขี้ยวแก้วแล้วผมก็แวะกินมื้อค่ำาที่ร้าน The 

Pub บนถนน Sri Dalada Veediya มีเครื่องดื่มเป็นเบียร์ 2 

ไพนต์ ตามด้วยสุรากลั่นจากน้ำาตาลจั่นมะพร้าวหรือที่เรียก

ว่า “อารัค” อีก 2 แก้ว ก่อนเรียกเก็บเงินเดินกลับที่พัก

เวลาประมาณ 4 ทุ่มครึ่ง

เกสต์เฮาส์ของผมอยู่ห่างออกไปราว 1 กิโลเมตร บนถนนไร้ผู้คน

และรถรา ระหว่างทางช่วงหนึ่งผ่านถนนที่ค่อนข้างกว้าง บาทวิถีฝั่งขวา

ที่ผมเดินมีหมานอนเล่นอยู่ 3 ตัวใกล้ๆ กัน แทนที่ผมจะหลบไปเดินฝั่ง

ซ้ายผมกลับยืนยันสิทธิ์ตัวเองว่าจะเดินฝั่งไหนมันก็เรื่องของผม

คืนนี้ผมได้กราบสักการะพระเขี้ยวแก้ว แล้วไปนั่งกินนั่งดื่มที่ร้าน

ใจกลางเมือง ผมได้สนทนากับคนเดินโต๊ะและลูกค้าท้องถิ่นในร้าน ผม

อารมณ์ดี และคิดว่าหมาพวกนี้ถึงไม่อยู่ในระดับอารมณ์ดี ก็ไม่น่าจะถึง

ขั้นอยากจะกัดคน

พอผมเดินใกล้ถึงพวกมัน เกิดความคิดอยากจะหลบลงไปเดินบน

พื้นถนนเพื่อให้เกียรติพวกมันที่จับจองพื้นที่อยู่ก่อน มีตัวหนึ่งลุกขึ้นและ

เดินฉากไปทางซ้าย อีก 2 ตัวลุกขึ้นและหลีกไปทางขวา สองตัวนี้หยอก

ล้อกันอยู่ใกล้ๆ ที่เดิม ทำาให้ผมเดินต่อไปบนบาทวิถี ไม่ลงพื้นถนน

ผมเดินต่อไป ลืมหมาตัวที่หลบฉากไปทางซ้ายก่อนหน้านี้กระทั่ง

เห็นเงาของมันสะท้อนจากแสงไฟส่องถนนอยู่ข้างหลังผมไม่ไกล ผมจึงรู้

แผนการของมัน ที่มันหลบออกไปก่อนหน้านี้ก็เพื่อตลบหลังเล่นงาน มัน

วิ่งเหยาะๆ ใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามา

ไม่รู้ว่าผมเอาอะไรมามั่นใจว่าผมจะหลบการงับน่องของมันได้พ้น 

มันเกิดขึ้นเร็วมาก ผมชักขาหลบ แต่มันก็งับทัน รู้สึกได้ถึงความแรง คิด

ในใจว่าแย่แล้ว หันไปดู งับเสร็จมันก็ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น เพื่อนอีก 2 ตัว

หยุดหยอกล้อกันหันมามองเหตุการณ์

ผมเปิดดูแผล ไม่มีเลือด อานิสงส์จากการเข้าวัดพระเขี้ยวแก้ว

ที่บังคับสวมกางเกงขายาว ทำาให้ผมโชคดีในข้อนี้ คิดว่าคงเป็นเพราะ

กางเกงผ้าชนิดค่อนข้างหนานี้ และ/หรืออาจมีบางสิ่งช่วยผมไว้

ตอนแวะซื้อน้ำาและกล้วยครึ่งหวีที่เดิมเหมือนเมื่อคืนวาน ถลกขา

กางเกงดูแผลอีกที คราวนี้เห็นเลือดซึมๆ จึงใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ที่พก

ติดตัวอยู่ตลอดฉีดไปที่แผลกันไว้ก่อน หนุ่มศรีลังกาคนหนึ่งท่าทางดื่มมา

ไม่น้อยเหมือนกันเดินเข้ามาซื้อของถามว่าโดนอะไรมา พอรู้ว่าโดนหมา

กัดเขาก็บอกให้ผมไปฉีดยาในวันรุ่งขึ้น

“สัญญานะ?” เขาพูด ผมพยักหน้า เขายื่นหมัดมาชนและเสริม

ว่าดึกๆ อย่างนี้ ไม่ควรเดินคนเดียว

กลับถึงห้องพักผมล้างแผลด้วยสบู่และตรวจดูแผลอย่างละเอียด 

กางเกงป้องกันเขี้ยวหมาไว้ได้ คิดว่าน้ำาลายไม่ถึงผิวหนัง แต่ความแรง

ของพลังกัดขณะขาผมเคลื่อนไหวทำาให้มีแรงเสียดสีระหว่างกางเกงกับ

ผิวหนัง เลือดจึงซึมออกมา แต่ก็แค่นิดเดียว ผมหยิบโทรศัพท์มาจอง

ที่พักแห่งใหม่ทันที ชื่อ Kandy City Hotel ในเขตใจกลางเมือง คืนพรุ่งนี้

จะได้ไม่ต้องเจอเหตุการณ์ซ้ำารอย

ผมไม่ได้ไปหาหมอในวันรุ่งขึ้น แต่เดินไปหาหมากลุ่มเดิม พวกมัน

ยังอยู่ที่เดิม เล่นซนกันอย่างสนุกสนาน ผมสรุปเอาเองว่ามันไม่บ้า ถึงจะ

บ้า (แต่ไม่แสดงอาการ) น้ำาลายของมันก็ไม่โดนผิวหนัง คิดได้ดังนี้ผมก็ไม่

ไปหาหมอ อีกเหตุผลที่ไม่ไปหาหมอคือ ถ้าต้องฉีดยา 5 เข็ม ก็จะไม่ทัน

เวลาที่ผมมีเหลือในศรีลังกาอยู่ดี

ผ่านไปจนบัดนี้ 4 เดือนครึ่้งเข้าไปแล้ว ผมยังไม่บ้า ผมชนะพนัน

ในครั้งนั้น แต่มีเรื่องน่าพิศวง ตอนโดนกัดแทบไม่มีแผล ทว่าตอนนี้แผล

เป็นที่น่องดูน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนว่าโดนกัดจนเป็นแผลฉกรรจ์

ผมจะโชคดีไปได้อีกกี่น้ำา ไม่สามารถตอบได้ แต่เมื่อเกือบ 2 เดือน

ก่อน ก็ได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามาเรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาล

แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ พร้อมด้วยวัคซีนไข้เหลืองและวัคซีนอื่นๆ ที่จำาเป็น

สำาหรับการเดินทางครั้งใหม่ที่จะมาถึงเร็วๆ นี้

เวลาในแคนดียังมีอยู่อีกวันครึ่ง เช้าหลังโดนหมากัดผมเดินขึ้น

ไปชมวิวเมืองแคนดีจากจุดชมวิวชื่อ Arthur’s Seat บนเนินเขาทางทิศ

ใต้ของทะเลสาบแคนดี เห็นทะเลสาบ เห็นเมือง เห็นเจดีย์วัดอัศคีรีมหา

วิหาร และพระพุทธรูปสีขาวองค์ โตบนเนินเขาทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็น

อีกหนึ่งแลนด์มาร์กของแคนดีที่สามารถมองเห็นได้จากแทบทุกจุดของ

เมือง

ผมย้ายที่พักเข้าไปเช็กอินที่ Kandy City Hotel กินมื้อเที่ยง งีบ 

15 นาทีแล้วเดินประมาณ 1 กิโลเมตรไปทางฝั่งตะวันตก ขึ้นเนินไปยัง

วัดที่มีพระพุทธรูปองค์ โต ชื่อจริงของวัดคือ “วัดศรีมหาโพธิ์มหาวิหาร” 

ฝากรองเท้าในจุดรับฝาก แล้วซื้อตั๋วเข้าวัด ราคา 200 รูปี

วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2515 ส่วนหลวงพ่อโตสร้างเสร็จทำา

พิธีพุทธาภิเษกเมื่อ พ.ศ.2536 วัดศรีมหาโพธิ์มหาวิหารเป็นวัดสังกัด

นิกาย “อมรปุระ” (ตั้งตามชื่ออดีตเมืองหลวงของพม่า) ตอนเริ่มสร้างมี

เสียงคัดค้านจากสยามนิกาย หรือนิกายสยามวงศ์ อันเป็นสังกัดของ 2 

วัดใหญ่สุดในเมืองแคนดี ได้แก่ วัดมัลวัตตะและวัดอัศคีรี ด้วยเกรงกว่า

ความโดดเด่นของที่ตั้งวัดหลวงพ่อโตจะกลบรัศมีวัดพระเขี้ยวแก้ว แต่

สุดท้ายก็ผ่านการอนุมัติจาก “รานาสิงเห เปรมาดาสา” ประธานาธิบดี

ในขณะนั้น

หลวงพี่หน้าตายิ้มแย้มนามว่า “อุตมธรรมะ” เพิ่งบวชได้ 2 เดือน

ให้ข้อมูลว่า ต้นโพธิ์ของวัดตอนกิ่งมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อนุราธปุ

ระ ส่วนหลวงพ่อโตปางสมาธิมีความสูงถึง 88 ฟุต หรือ 26.8 เมตรเลย

ทีเดียว

ผมเข้าไปกราบหลวงพ่อโตบริเวณด้านหน้าฐานพระ มีพระพุทธ

รูปขนาดเล็กตั้งอยู่หลายองค์ ฐานของหลวงพ่อโตก็คืออาคารหลังหนึ่ง 

ผมลืมดูว่ามีกี่ห้อง แต่ห้องทางฝั่งซ้ายมือจัดแสดงประติมากรรมแบบนูน

ต่ำาภาพพุทธประวัติ เป็นผลงานพุทธศิลป์ที่งดงามน่าชื่นชมมาก

จากนั้นผมเดินไปกราบพระพุทธรูป 2 องค์ใต้ต้นโพธิ์ ออกจาก

ใต้ต้นโพธิ์ลุงคนหนึ่งซึ่งคงอยู่ที่วัดหรืออาจจะมาช่วยงานวัดเรียกให้ผม

เข้าไปดูเจดีย์ขนาดใหญ่ของวัดที่กำาลังสร้างซึ่งจากภายนอกระยะไกลดู

เหมือนสร้างเสร็จแล้ว มีบันไดขึ้นไปจากด้านในของเจดีย์ บริเวณชั้นบน

ตรงกลางองค์พระเจดีย์มีพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ ลุงแกชี้ให้ดูและ

แนะให้ถ่ายภาพพระพุทธรูป

พอผมจะเดินลงแกก็เรียกผมไปที่มุมลับตาคน พูดขึ้นว่า “ทิป” 

เบาๆ ผมบอกว่าไม่มี แกก็ย้ำา “ทิปๆๆ ไม่ทิปหน่อยเหรอ” คงเป็นสูตร

หากินของแก เรียกนักท่องเที่ยวขึ้นไปแล้วขอทิป แต่วัดห้ามไม่ให้ทำา ผม

จึงแกล้งพูดเสียงดังว่า “ไม่ค่อยมีเงิน” ก็เลยได้ยินเสียงหนุ่มคนหนึ่ง

ตะโกนขึ้นมาตำาหนิ ประมาณว่าเอาอีกแล้วนะลุง ขอทิปนักท่องเที่ยวอีก

แล้ว ผมเลยได้จังหวะหนีลุงเดินลงจากเจดีย์

สำาหรับหลวงพ่อโตที่ประดิษฐานอยู่ไม่ห่างจากพระเจดีย์ก็มีบันได

ขึ้นไปสำาหรับชมวิว เป็นบันไดวนขึ้นไปจากด้านข้างทั้งสองฝั่งขององค์

พระ ผมขึ้นทางด้านขวาขององค์พระ ขึ้นไปจนสุดทาง ถือว่าสูงทีเดียว 

แต่ช่วงสุดท้ายประตูถูกปิดไว้ สูงสุดที่ขึ้นไปได้คือช่วงเข่าขององค์พระ 

จากมุมมองของผม วิวเมืองแคนดีจากตรงนี้สวยกว่ามองจาก Arthur’s 

Seat แถมมองได้เกือบ 360 องศา

ผมลงไปสนทนากับหลวงพี่อุตมธรรมะต่อในร้านขายของที่ระลึก 

ท่านมีหน้าที่ประจำาอยู่ในนี้ซึ่งท่านเรียกว่า Museum ผมถามท่านว่าจะ

บวชนานเท่าไหร่ ท่านตอบว่า “ตลอดชีวิต”

ก่อนกลับลงจากวัดผมซื้อโปสต์การ์ดมาจำานวนหนึ่ง ท่านมอบให้

เป็นที่ระลึกอีก 3 แผ่น เป็นโปสต์การ์ดแบบพับ มีภาพหลวงพ่อโตบนปก 

ด้านในเขียนภาษาสิงหลล้วนๆ

เดินลงถึงซุ้มฝากรองเท้า ค่าฝากไม่มีแต่ให้หย่อนลงกล่องทำาบุญ

ตามกำาลังศรัทธา ผมขอแลกเงิน 500 รูปีกับลุงประจำาซุ้ม แกเปิดกล่อง

ทำาบุญแล้วถามว่าจะให้ทอนเท่าไหร่ ผมตอบว่า 450 รูปี แกก็หยิบเงินให้

ผมตามจำานวน

กลับถึงย่านใจกลางเมือง ผมเดินเล่นอยู่อีกพักใหญ่ แล้วจึงเข้า

วัดพระเขี้ยวแก้วเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน (แต่วันแรกยังไม่ทันซื้อตั๋วก็กลับ

ออกมาเพราะทนหิวไม่ไหว) เพื่อสักการะพระเขี้ยวแก้วในรอบ 18.30 น. 

ผมเดินเข้าไปยังสำานักงานของวัด สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการขอ

อนุญาตถ่ายภาพภายในพิพิธภัณฑ์

ลุงเจ้าหน้าที่บอกให้ทำาหนังสือขออนุญาตมายื่นในวันรุ่งขึ้น แก

จดลงกระดาษแผ่นเล็กๆ ยื่นให้ผม ระบุหัวหนังสือเรียน Honorary 

Diyawadana Nilame, Sri Dalada Maligawa, Kandy ซึ่งก็คือท่าน

ไวยาวัจกร ผู้มีตำาแหน่งสูงสุดประจำาวัดพระเขี้ยวแก้ว ผมรับกระดาษมา

และรู้ดีว่าทำาหนังสือไม่ทัน ถึงทันก็อนุมัติไม่ทัน แม้อนุมัติทันก็คงจวน

เจียนหมิ่นเหม่กับเวลาที่ผมต้องเดินทางออกจากแคนดีในตอนบ่ายของ

วันพรุ่งนี้

ค่ำานี้หลังพิธีบูชาสักการะพระเขี้ยวแก้วและถวายเงินทำาบุญใน

นามของกัลยาณมิตรจำานวนหนึ่งแล้วก็ลองเดินไปทางประตูวัดทิศตะวัน

ออก แผนที่กูเกิลขึ้นเครื่องหมายและชื่อร้าน Slightly Chilled Lounge 

Bar & Restaurant ก่อนหน้านี้ก็โผล่มาหลายครั้งเหมือนยั่ว ผมเลยเดิน

มุ่งหน้าทิศตะวันออก ขึ้นเนินฝ่าความมืดไปหา จะได้สิ้นเรื่องสิ้นราว

เดินไปสัก 500 เมตรถึงทางเข้าร้านแล้วต้องเดินขึ้นเนินไปอีก

หน่อย หากไม่ใช่ตอนมืดค่ำาร้านนี้มีวิวงามให้มองไม่รู้เบื่อ โดยเฉพาะ

ทะเลสาบ เนินเขาฝั่งทิศใต้ของทะเลสาบ และหลวงพ่อโตทางทิศตะวัน

ตก

ผมสั่งเบียร์ Lion ชนิดขวดใหญ่เพราะไม่มีเบียร์สดและเบียร์ขวด

เล็ก ขณะเดินผ่านโต๊ะๆ หนึ่งไปนั่งริมระเบียง หนุ่มฝรั่งในดงชาวศรี

ลังกาทักว่า “คุณเป็นเจแปนีส หรือไชนีส?” ผมตอบว่า “ไม่ใช่ทั้งคู่ ผม

เป็นคนไทย”

ผมดูเมนูบนโต๊ะแล้วมองหาพนักงานของร้านเพื่อสั่งอาหาร ไม่มี

ใครสนใจ ฝรั่งคนนั้นเห็นเข้าก็มองหาพนักงานบ้าง ผมมั่นใจเขาต้องเป็น

เจ้าของร้าน ครู่ต่อมาเขาก็ลุกมานั่งกับผม แนะนำาตัวว่าชื่อไมเคิล เป็น

เจ้าของร้าน ฟังสำาเนียงก็รู้ทันทีว่าเป็นคนอังกฤษ แต่ฟังง่ายกว่าสำาเนียง

อังกฤษทั่วไป เพราะเขาไม่อยู่อังกฤษนานแล้วนั่นเอง

ไมเคิลเกิดในกรุงลอนดอน ออกจากสหราชอาณาจักรมาใช้ชีวิต

ต่างแดนตั้งแต่อายุยี่สิบต้นๆ เวลานี้คงเกือบๆ 50 เคยไปอยู่ไต้หวันหลาย

ปีแต่มีเมียเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ ตอนนี้เมียกลับไปเมืองจีนและคงอยู่

ที่นั่นไปอีกนานด้วยสภาวการณ์ของโควิด-19 ร้านอาหารและบาร์แห่ง

นี้ ไมเคิลเปิดมา 12 ปีแล้ว สาเหตุที่ปักหลักในแคนดีเพราะอากาศดี วิว

ดี และคนดี

โต๊ะติดกันได้ยินคำาว่าไทยแลนด์ก็หันมาทัก แกเป็นคนฝรั่งเศสมา

กับหนุ่มศรีลังกาซึ่งน่าจะเป็นไกด์ และไม่น่าจะเป็นเกย์ ส่วนตัวแกก็คง

ไม่ใช่ เพราะแกบอกว่ามีเพื่อนสาวที่เมืองไทย เวลานี้กำาลังผ่าตัดมะเร็ง 

แกไปเยี่ยมไม่ได้เพราะติดปัญหาการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ปกติแล้วแกไปเมืองไทยเฉลี่ยปีละ 2 ครั้งตลอดเวลา 20 ปีที่

ผ่านมา จนพูดภาษาไทยได้หลายคำา

ลุงฝรั่งเศสสั่งไวน์ขาวแต่บริกรนำาไวน์แดงมาเสิร์ฟ บริกรขอโทษ

แกและขอโทษไมเคิล ฝ่ายไมเคิลก็ไม่ว่าอะไรเพราะลุงฝรั่งเศสไม่ถือสา 

แกว่าไวน์แดงก็ชอบเหมือนกัน ผมถามว่าไวน์ฝรั่งเศสจากภูมิภาคไหนดี

ที่สุด แกยกให้เบอร์กันดี แต่ไวน์จากเบอร์กันดีมีน้อยเพราะพื้นที่ปลูกองุ่น

มีจำากัด ส่วนบอร์กโดซ์เป็นภูมิภาคขนาดใหญ่ ไวน์ดีมีมากก็จริง แต่คน

เลือกไม่เป็น อาจได้ไวน์รสชาติธรรมดาๆ เพราะมีหลายชาโตว์เกินไป

ไมเคิลยังนั่งอยู่กับผม เขาหันไปทักป้าฝรั่งจากโต๊ะติดกันอีกฝั่ง แก

ชื่อ “แคลร์” เป็นคนสวิส อยู่ศรีลังกามาแล้ว 49 ปี เป็นเวลาพอๆ กับที่

ศรีลังกาปลดแอกจากอังกฤษกลายเป็นสาธารณรัฐในปี ค.ศ.1972 ลุงที่

นั่งโต๊ะเดียวกับป้าแคลร์เป็นคนศรีลังกาแต่แกย้ายไปอยู่อังกฤษที่เมืองโค

เวนทรี ไมเคิลบอกว่าในอดีตมีคำาพูดติดปากว่า “คนที่ ไม่เป็นที่ต้องการ

จะถูกส่งไปยังโคเวนทรี เพราะเมืองมีสภาพหดหู่มาก” ลุงศรีลังกา

หัวเราะและพูดว่า “เดี๋ยวนี้ ไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว”

เจ้าของร้านนั่งคุยกับผมอยู่นาน คุยกันหลายเรื่อง โดยเฉพาะ

ฟุตบอลอังกฤษ หมดเบียร์ Lion ขวดที่ 2 เขาแนะนำา Three Coins เขา

ว่าร้านอื่นไม่มีขาย ผมเลยสั่งมาลอง 1 ขวด ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพอๆ กับ 

Lion ผมดื่ม Three Coins ได้แก้วหนึ่งไมเคิลลุกไปนั่งกับกลุ่มนักดนตรี 

แล้วก็หันมากวักมือให้ผมไปร่วมโต๊ะ

นักดนตรีคนหนึ่งชื่อ “มะหิ” เคยเล่นอยู่เกาะมัลดีฟส์ 5 ปี เพิ่ง

กลับมาศรีลังกา ผิวของเขาดำาเมี่ยม ผมนึกว่าเพราะตากแดดอาบทะเล

มัลดีฟส์จนดำา แต่เขาบอกว่า “ไอเป็นคนดำา” ซึ่งผมไม่ได้ถามต่อว่ามี

หมายความว่าอย่างไร เขาอยากให้ผมมาดูเขาเล่นที่ร้านของไมเคิลในอีก 

2 วันข้างหน้า ผมไม่สามารถมาได้และอธิบายเหตุผลให้เขาฟัง

หมดเบียร์ขวดที่ 3 ผมปรึกษาเรื่องอารัคกับไมเคิล เขาแนะนำาให้

สั่ง Vat 9-Special Reserve หมดแก้วนี้ผมสั่ง Old Arrack ถือว่าคะแนน

ดีเยี่ยมทั้งคู่ แล้วก็ได้เวลากลับที่พัก

มีตุ๊กๆ จอดรอลูกค้าอยู่หน้าร้านคันหนึ่ง ผมบอกกับคนขับก่อน

หน้านี้ว่าจะใช้บริการตอน 5 ทุ่ม เขาหายไปผมก็ใจแป้ว เด็กในร้านเชียร์

ให้เดิน เขาว่า 15 นาทีก็ถึงโรงแรม แต่ผมไม่กล้าเสี่ยงอีกแล้ว ไฟถนนไม่

ได้สว่างตลอดทาง และยังกังวลเรื่องหมาเจ้าถิ่นอยู่ไม่หาย

ไม่นานตุ๊กๆ คันเดิมกลับมา ราคาที่เขาเรียก 300 รูปี ถือว่าเป็น

มิตรมากในยามดึกดื่นเช่นนี้ และเมื่อส่งถึงโรงแรม ผมให้เขา 500 รูปี 

บอกเขาว่า “ไอทิปอยู่ 200 เพราะยูใส่เสื้อแมนฯ ยูไนเต็ด ดีใจจังได้เจอ

แฟนยูไนเต็ด” เขาพูดกลับมาว่า “ผมไม่ได้เชียร์แมนฯ ยูไนเต็ดหรอก ผม

ซื้อมาใส่เพราะมันลดราคาน่ะ”

ถึงกระนั้น ผมก็ให้ทิปเขาอยู่ดี.

ละเมิด เพราะถ้าห้ามครูแนะนำาเรื่องเพศให้เด็กรับรู้ หรือเข้าใจ มัน

เท่ากับไม่เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง และปิดบังความจริงท่ีอยู่ใน

โลกของเรา กลุ่มน้ีกล่าวหาว่า DeSantis พยายามยัดเยียดแนวความเชื่อ

และนโยบายของอดีตประธานาธิบดี Donald Trump ให้กับสังคม ซ่ึงพวก

เขารับไม่ได้ เลยต้ังฉายากฎหมายฉบับน้ีว่า Don’t Say Gay Bill

กฎหมายฉบับนี้เขียนกว้างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง

สามารถฟ้องโรงเรียน ถ้าทางโรงเรียนยังละเมิด หรือฝ่าฝืนสอนเด็ก

นักเรียนเรื่องเพศอยู่ดี

แต่เดิมทาง Disney ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่

เนื่องจากผู้บริหารของ Disney ถูกโจมตี จากพนักงานตนเองเป็น

จำานวนมากขึ้นๆ ทุกวัน ทาง CEO ของ Disney ออกมาประณาม

กฎหมายฉบับนี้ และแสดงจุดยืนชัดเจนว่าต่อต้าน

ทาง DeSantis เลยเสนอและผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ 

ที่ประกาศชัดเจนว่าเขตปกครองพิเศษใดๆ ที่ก่อตั้งไว้ก่อนเดือน

พฤศจิกายน ค.ศ.1968 (อย่าลืมว่า Reedy Creek Improvement Act 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1967) จะถูกยกเลิกหมด ซึ่ง

กฎหมายฉบับนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาระดับรัฐ แล้วตอนนี้จะ

ยื่นให้ผู้ว่าฯ เซ็นรับรอง จะได้ผ่านเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการ

แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ณ เวลานี้ ไม่มีใครสามารถอธิบายชัดเจนว่า

ผลกระทบจะเป็นเช่นไร ผู้สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ ไม่สามารถชี้แจง

ได้ว่า หลังวันที่ 1 มิถุนายนปีหน้าเป็นต้นไปจะมีอะไรเกิดขึ้น? ถ้าพื้นที่ 

ปกครองพิเศษถูกยกเลิกไปจริงๆ หน่วยงานท้องถิ่น ต้องรับผิดชอบทุก

อย่าง แล้วเขาจะมีศักยภาพรับงานนี้ ได้หรือไม่?

เนื่องจากเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ และผู้ว่าฯ ยังไม่

เซ็นอนุมัติ ทุกอย่างไม่แน่นอน และทุกอย่างไม่ชัดเจนครับ รู้แต่ว่า 

การ “เล่น” การเมืองเพื่อชำาระความแค้นไม่ได้มีเฉพาะบ้านเราหรอก

ครับ เรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไป เพราะถือว่าเป็นการชนกันระหว่าง

สองยักษ์ใหญ่.

เสนอของ Disney ครับ 

เพราะในยุคนั้น Reedy Creek เป็นท้องนา เป็นบึง และเปรียบ

เสมือนเป็นป่าชายเลนก็ว่าได้ ดังนั้นในสายตาของรัฐฟลอริดาเขาไม่

เสียหายอะไร เพราะทาง Disney มีแผนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลาง

จักรวาล Disney โดยบริหารตนเอง และไม่มีหน่วยงานรัฐเข้ามายุ่ง

เกี่ยว ส่วนทางรัฐฟลอริดาเขาเห็นอนาคตและเห็นเม็ดเงินที่เข้ามาจาก

การท่องเที่ยว สำาหรับคนที่จะมาเที่ยว Disney World แล้วเขาเห็นว่า

พื้นที่ดังกล่าว เป็นป่าอยู่แล้ว เลยไม่เสียหายอะไร แถมอีกครับ Disney 

World ได้เป็นบริษัทที่จ้างคนมากที่สุดในรัฐฟลอริดา (จ้างพนักงาน

ทั้งหมดประมาณ 80,000 คน)

ถือว่า เป็นความร่วมมือ และเป็นข้อตกลงที่ราบรื่น มา 50 กว่า

ปี....จนถึงเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วครับ

ผู้ว่าฯ รัฐฟลอริดา นาย Ron DeSantis ได้เสนอและผลักดัน

กฎหมายฉบับ Parental Rights in Education Bill หรือ HB 1557 

ตามเนื้อผ้า กฎหมายฉบับนี้ห้ามโรงเรียนทุกแห่งในรัฐสอน

นักเรียนชั้นอนุบาลถึง ป.3 เรื่องเพศ ไม่ใช่เพศสัมพันธ์ครับ แต่เรื่อง

เพศ ทาง DeSantis มีความเห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองมีหน้า

ที่คุยกับลูกตัวเองในบ้านมากกว่าเป็นหน้าที่ของครูสอนในโรงเรียน

คนต่อต้านกฎหมายฉบับน้ีบอกว่า สิทธ์ิของพวกเขากำาลังถูก

มื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมาในรัฐฟลอริดามีเหตุเกิดขึ้น ที่ผม

ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเป็นข้อตกลงและการปฏิบัติ ที่มีมา

ยาวนาน

เรื่องเกิดขึ้นที่เขตปกครองพิเศษ เรียกว่า Reedy Creek ถ้าเป็น

ชื่อเต็มหรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ Reedy Creek Improvement 

District มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณแสนกว่าไร่ และมีสองเขต/ตำาบล/

อำาเภอรวมอยู่ในนั้น คือ Orange กับ Osceola ครับ

เขตปกครองพิเศษ Reedy Creek ที่ว่านั้น “ก่อตั้ง” เมื่อ

เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1967 (พ.ศ.2510) ภายใต้ The Reedy Creek 

Improvement Act เพื่ออำานวยความสะดวกให้บริษัท Walt Disney 

Company ได้บริหารเขตพ้ืนท่ีดังกล่าวด้วยตนเอง ถือว่าเป็นประเทศ

ของเขา ภายใต้การบริหารของเขา โดยไม่ขึ้นกับใคร ไม่ต้องเสียภาษี

ให้ใคร แล้วไม่ต้องพึ่งพาใคร

ปัจจุบันเขตพื้นที่ Reedy Creek เป็นท่ีก่อต้ัง Disney World 

ทั้งหมดมีสวนสนุก 4 แห่ง สวนน้ำา 2 แห่ง สนามกีฬา 1 แห่ง มีร้าน

ค้า โรงแรม และสนามกอล์ฟ มีระบบถนนหนทาง ระบบน้ำาและไฟฟ้า 

ไม่ต่างจากเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก

เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องการเมือง

ระดับรัฐ แต่จะถือว่าเป็นเรื่องการเมืองระดับชาติท่ีแบ่งขั้วชัดเจนไม่

ต่างกับบ้านเราครับ

ในวันดังกล่าว สภาระดับรัฐฟลอริดาได้ผ่านกฎหมายยกเลิกข้อ

ตกลงเดิม ที่ให้ Walt Disney Company บริหารเขตพื้นที่ Reedy Creek 

ด้วยตนเอง ในกฎหมายฉบับนี้บอกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 

เป็นต้นไป ทางรัฐฟลอริดา ทางเทศบาลในเขตพื้นที่ Reedy Creek 

จะดูแลตนเองแล้ว ซึ่งหมายความว่า ภาษีที่เคยเว้นให้ Walt Disney 

Company มาโดยตลอดจะเริ่มเก็บได้ ค่าซ่อมถนนหนทาง ค่าน้ำา ไฟ 

ขยะ ทุกอย่างที่เคยเว้นให้เขาบริหารเองและดูแลกันเอง ต่อจากนี้ ไป

หน่วยงานของรัฐจะดูแลแทน 

หลายคนคงตั้งคำาถามในใจว่า แล้วเขตปกครองพิเศษ Reedy 

Creek มาอย่างไร?

สำาหรับใครท่ีคุ้นเคยกับโลกของ Disney จะทราบดีว่า Disney 

World ไม่ใช่ที่แรกของเขา ที่แรกและที่ดั้งเดิมคือ Disneyland ในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย 

Disneyland ตั้งอยู่ที่เมือง Anaheim และสร้างขึ้นมาเมื่อ 10 ปี

ก่อนก่อตั้ง Disney World แต่จากประสบการณ์ ปัญหาที่ Disney มีกับ

เทศบาล Anaheim ทาง Disney เลยพยายามผลักดัน และล็อบบี้รัฐ 

ฟลอริดาให้ก่อตั้งเขตปกครองพิเศษให้ Disney โดยเฉพาะ และทาง

รัฐฟลอริดาเมื่อเห็นความสำาเร็จของ Disneyland เขาจึงตกลงตามข้อ

วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองแคนดี

อ

เ

ถ่ายจากระเบียงด้านข้างขององค์พระ

หลวงพ่อโตวัดศรีมหาโพธิ์มหาวิหาร มองจากจุดชมวิว Arthur’s Seat

มองจากบันไดทางขึ้นวัดศรีมหาโพธิ์มหาวิหาร 

เมืองแคนดี

ประติมากรรมแบบนูนต่ำา ภาพพุทธประวัติ

ในห้องของฐานองค์พระ

วิวเมืองแคนดีจากเข่าเบื้องขวาขององค์พระ บางมุมในเมืองแคนดี

วงเวียนหอนาฬิกาเมืองแคนดี
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5ตางประเทศ

ลดระดับความสุดโตง การเปลี่ยนช� อเปนโอกาสปรับลดระดับความ

สุดโตงลงอีก เพ� อใหชาวฝรั่งเศสยอมรับไดมากขึ้น 

ประการที่ 2 ดีกวาพรรคการเมืองที่ชี้นําประชาชนอยางผิดๆ

ในแงมุมอุดมการณ พรรคของเลอเปนเปนพรรคที่มี

อุดมการณ (แมหลายคนไมเห็นดวยกับหลายนโยบาย) เปนตัวอยาง

ที่ดีถาเทียบกับพรรคการเมืองที่ไมยึดอุดมการณ มุงเอาชนะ

ทางการเมือง ชี้นําประชาชนใหเขาใจการเมืองอยางผิดๆ เชน พูด

วาขอเพียงมีการเลือกตั้งก็เปนประชาธิปไตย

Walter Lippmann นักวิเคราะหการเมืองเห็นวา บอยครั้งที่

พรรคการเมือง นักการเมืองอางวาเปนความเห็นของประชาชน แต

ความจริงไมไดเปนเชนนั้น แตสะทอนความเห็นจุดยืนของชนชั้น

ปกครอง งานวิจัยหลายชิ้นเห็นดวยกับลักษณะเชนนี้ ความเปนไป

ทางการเมือง ความเปนไปของประเทศจึงบิดเบี้ยวตามตรรกะ

ที่บิดเบือน

ผูชี้นําใหเขาใจผิดมักเปนแกนนํา กลุมเคล� อนไหวทางการ

เมืองที่สนับสนุนพรรค บางครั้งพรรคจะไมยอมรับวาคําพูดการ

ชี้นําเหลานี้เปนนโยบายหรือแถลงการณพรรค หากเกิดปญหาทาง

กฎหมายบั่นทอนคะแนนเสียง

ประการที่ 3 เบื้องหลังความคิดของฝายขวาจัด

การจะรูจักพรรคใดตองเขาใจความคิดเบื้องหลังของพวกเขา 

รากฐานความคิดของพวกเขาคือ “ความเหนือกวาทางเชื้อชาติของ

ตะวันตก”

ตั้งแตสมัยฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissance – ชวงศตวรรษที่ 

14-17) มีหลักฐานวาคนยุโรปดูหมิ่นคนตางดาวที่ไมใชยุโรป การลา

อาณานิคม การนําคนผิวดํามาเปนทาสคือตัวอยางที่เดนชัดที่สุด 

แนวคิดนี้เม� อมาถึงกลางศตวรรษที่ 19 Darwinism อธิบาย

2018 มารีน เลอเปน (Marine Le Pen) หัวหนาพรรค 

National Front (FN) เปลี่ยนช� อพรรคเปน National Rally 

(Rassemblement National หรือ RN) ช� อ National Front 

เปนนามเดิมที่บิดาเลอเปนใชตั้งแตเริ่มกอตั้งพรรคการเมืองเม� อ 1972

นักวิเคราะหบางคนเห็นวาเปนความพยายามปรับภาพ

ลักษณใหดูออนลง ลบลางภาพลบในอดีต เลอเปนอธิบายตรงไป

ตรงมาวา “ถาช� อไมเปลี่ยน จะไมสามารถเปนพันธมิตร (กับพรรค

อ� นๆ) และถาปราศจากพันธมิตรก็ไมอาจเขาถึงอํานาจ” ถึงเวลา

แลวที่กลุมจะเปลี่ยนจากพวกเดินประทวงรัฐบาล เปนพรรคฝายคาน 

สูการเปนผูบริหารประเทศ ทั้งนี้ตองสามารถรวมใจคนทั้งชาติเขา

รวมกับเรา

ยอนหลังเลือกตั้งครั้งกอน (ป 2017) เลอเปนไดคะแนน

รอยละ 33.9 (คะแนนรอบที่ 2) พายใหกับเอมมานูแอล มาครง 

(Emmanuel Macron) ที่ไดรับแรงสนับสนุนจากหลายพรรค 

ตัวแทนกระแสหลัก 

ในครั้งนั้น Philippe Marlier จาก University College 

London อธิบายวา ถาเลอเปนตองการคะแนนเสียงมากกวานี้

จําตองลดความสุดโตง Christophe Castaner แกนนําของพรรค 

Move party (ฝายพรรครัฐบาล) วิพากษวา “เปลี่ยนช� อแตไมเปลี่ยน

แนวการเมือง” เปนการแตงหนาทาตาใหดูแตกตางจากเดิมเทานั้น

ในอดีตที่ผานมา พรรคการเมืองอ� นๆ โจมตีพวกเลอเปนวา

เปนพวกนิยมความสุดโตง นิยมใชความรุนแรง เหยียดผิวเหยียด

เชื้อชาติ ขัดแยงกับหลักเสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ ซึ่ง

เปนความจริง โดยเฉพาะในสมัยที่บิดาเปนผูนําพรรค การเปลี่ยน

ช� อพรรคเทากับยอมรับประวัติศาสตร 

วิพากษการเปลี่ยนช� อพรรค: 

ประการแรก ตองการปรับนโยบาย

ในการเลือกตั้ง 2017 เหตุผลหลักขอหนึ่งที่คนเลือกมาครง 

เพราะคนฝรั่งเศสสวนหนึ่งกังวลนโยบายสุดโตง จึงเลือกมาครงเพราะ

กลัวเลอเปน มาครงชี้วาเลอเปนหาเสียงและเสนอนโยบายดวยเร� อง

โกหกมดเท็จ สรางความหวาดกลัว สวนตนนั้นจะฟนฟูปฏิรูปประเทศ 

ไมปลอยใหประเทศแตกแยก ไมสุดโตงขวาจัด (far right) 

ถามองในแงบวก เปนไปไดวาเลอเปนอาจตองการลดความ

สุดโตง ปรับนโยบายใหตอบโจทยประชากรกลุมอ� นๆ การปรับ

เปลี่ยนหลักนโยบายทําไดหากไมใชการเปลี่ยนไปมาตลอดเวลา

แบบไรจุดยืน อีกทั้งยังคงนโยบายหลายเร� อง เชน โจมตีอียู ตอ

ตานโลกาภิวัตน ระบบตลาดเสรี แนวคิดทําใหเปนมุสลิมและคน

ตางดาวอพยพเขาเมือง ไมเห็นดวยกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนสากล 

มุงสนับสนุนคานิยมกับประเพณีฝรั่งเศส รักษาภาษา อัตลักษณ

ฝรั่งเศส

จะเห็นวานับตั้งแตขึ้นดํารงตําแหน�งหัวหนาพรรค เลอเปน

การกาวขึ้นมาของเลอเปนกับพรรค National Rally

2018 มารีน เลอเปน (Marine Le Pen) หัวหนาพรรค

www.chanchaivision.com

ภาพ: มารีน เลอเปน (Marine Le Pen) ผูชิงตําแหน�งประธานาธิบดีฝรั่งเศส

เครดิตภาพ: https://rassemblementnational.fr/photos/rentree-politique-de-marine-le-pen-a-frejus/#iLightbox[gallery_

image_1]/7

วาเชื้อชาติตางๆ ในโลกไมเทาเทียมกัน มีเชื้อชาติที่สูงสงกวา พวก

ที่ดอยกวาสมควรอยูใตพวกที่สูงเดนกวา เร� องนี้ถูกตองตามหลัก

การคัดสรรตามธรรมชาติ ความเปนไปของยุคลาอาณานิคมเปน

ตัวอยางชี้ใหเห็นความเหนือกวาของพวกยุโรปตออารยธรรม

ทวีปอ� นๆ

แนวคิดเชนนี้ ไดพัฒนาและเปนที่มาของการเหยียดผิวใน

ยุคปจจุบัน ลัทธิการเหยียดเชื้อชาติ (racism) เกลียดกลัวตางชาติ 

(xenophobia) คนยุโรปหรือพวกผิวขาวโดยเฉพาะพวกขวาจัดจะดู

หมิ่นดูแคลนคนสีผิวอ� นๆ คนที่รูปรางหนาตาไมเหมือนยุโรป

ประการที่ 4 ยิ่งกวา America First

ในยุคชาตินิยม ความรูสึกเหนือกวาพัฒนาเปนชาตินิยมที่

เนนการขยายอํานาจดวยการยึดดินแดน ยึดประชากรประเทศอ� น

มาเปนของตน เพ� อสรางเกียรติภูมิและขยายความยิ่งใหญ

ของประเทศ 

เบนิโต มุสโสลินี ผูนําฟาสซิสตอิตาลี เปนตัวอยางผู

ยึดแนวทางนี้ เห็นวาการทําสงครามเปนเร� องดี ทําใหชาติ

กระชุมกระชวย รากฐานดั้งเดิมของเลอเปนคือระบอบฟาสซิสต 

เพียงแตไมไดยึดถือครบถวนทั้งหมด 

แมพรรค National Rally ปจจุบันไมสนับสนุนเสรี

ประชาธิปไตย แตไมไดยึดความสุดโตงของฟาสซิสตเสียทุก

เร� อง เปนการผสมผสานระหวางแนวคิดฟาสซิสตบางสวน

กับประชาธิปไตยบางสวน ไดแนวทางใหมเชิงอํานาจนิยม

ประชาธิปไตย 

ชวนใหนึกถึง America First (อเมริกาตองมากอน) ของ

โดนัลด ทรัมป ที่กลาวถึงหลักนโยบายของตนวาตองการทําให

ประเทศปลอดภัยกวาเดิม คนนับลานมีงานทํา และสรางความ

มั่งคั่งเพิ่มอีกหลายลานลานดอลลาร เปนลัทธิอเมริกานิยม 

(Americanism) ไมใชโลกนิยม (globalism) 

วิเคราะหองครวมและสรุป:

หลักเสรีประชาธิปไตยมองวาทุกคนเทาเทียมกัน ชายเทากับ

หญิง คนเมืองเทากับคนดอย ทุกคนอยูรวมกันไดแมแตกตาง ลัทธิ

เหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติสวนทางหลักเสรีภาพ ความเสมอภาค 

ภราดรภาพ

ดังนั้น หากสังคมฝรั่งเศสยอมรับแนวคิดของพวกขวาจัดมาก

ขึ้น นั่นคือกําลังยอมรับการมีชนชั้นในสังคมโลก พวกผิวขาวดีเดน

กวาผิวสีอ� น พวกตะวันตกโดดเดนกวาคนชาติอ� นๆ รวมความแลว 

เสรีประชาธิปไตยฝรั่งเศสกําลังถอยหลังเขาคลอง 

ที่น�ากลัวกวานั้นคือ หากรัฐบาลฝรั่งเศสยึดแนวทางเชนนี้จะ

ดําเนินนโยบายเชิงจักรวรรดินิยม การฉกฉวยผลประโยชนชาติอ� นๆ 

เปนเร� องสมควร คนฝรั่งเศสเทานั้นที่สมควรอยูดีกินดี ที่เหลือควร

อยูอยางผูดอยพัฒนาตอไป เฉกเชนอดีตกาลที่คนตางสีผิวตองเปน

ทาส เปนอาณานิคมของพวกผิวขาว

อุดมการณพรรคจึงเปนเร� องสําคัญพอๆ กับการบิดเบือน

อุดมการณ

หลายปกอนเลือกตั้งป 2017 ช� อของเลอเปนอยูในลําดับ 1 

หรือ 2 ของโพลผูที่คนฝรั่งเศสอยากใหเปนประธานาธิบดี เปนหลัก

ฐานชี้ชัดตอมุมมองคนฝรั่งเศสที่นิยมพรรคขวาจัดนี้ ไมวาเลอเปน

จะชนะเลือกตั้งป 2022 นี้หรือไม ไมอาจปฏิเสธวาฝรั่งเศสยุคนี้

หลายลานคนสนับสนุนแนวคิดของพวกขวาจัด.

ป

เลอเปนเปนพวกที่ถอยหางจากหลักเสรีภาพ ความเสมอ

ภาค ภราดรภาพ ที่กําลังไดรับความนิยมในหมูคนฝรั่งเศส 

จนสามารถเขาชิงตําแหน�งประธานาธิบดีอีกครั้งในวัน

อาทิตยนี้ 

ยังชิล • ชายชาวยูเครน 2 คนมองไปที่ทองฟาขณะที่คนอ� นกําลังดู

คนเลนหมากรุกระหวางมีการแจงเตือนโจมตีทางอากาศที่เมืองลวีฟ 

เม� อวันที่ 20 เม.ย.  (GettyImages)

กลางขยะ • 

หงสทํารังอยู

ทามกลางขยะที่

ริมฝงแมน้ําดานูบ 

ใกลยานใจกลาง

เมืองเบลเกรด 

เซอรเบีย เม� อ

วันที่ 18 เม.ย. 

(AFP)

รักษ โลก • 

นางแบบ

แสดงชุดที่

สรางสรรค

มาจากวัสดุ

รีไซเคิลในวัน

คุมครองโลก ที่

กรุงพนมเปญ 

เม� อวันที่ 22 

เม.ย. (AFP)

รถคลาสสิก • เดิรก ชแมรชไนดาร ผอ.พิพิธภัณฑยานพาหนะเมืองเคมนิทซ

ของเยอรมนี กําลังเตรียมนิทรรศการ “100 ป รถจักรยานยนต DKW” เม� อวัน

ที่ 22 เม.ย. (GettyImages)

เงาเอลวิส • ผูแตงกายแบบเอลวิส เพรสลีย ถายภาพรวมกันระหวาง

เทศกาลเอลวิสที่เมืองพารคส ออสเตรเลีย เม� อวันที่ 22 เม.ย. โดย

เล� อนการจัดงานมาจากเดือน ม.ค. เน� องจากมาตรการควบคุมโควิด 

(GettyImages)

ลูกหมี • เจาหนาที่ศูนยฟนฟูสัตวในจังหวัดวานของตุรกี กําลังปอนนม

จากขวดใหลูกหมีที่พลัดพรากจากแมหมี เม� อวันที่ 20 เม.ย. (GettyImages)
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เปิดตัว Nokia G21 สแกนใบหน้าได้แม้ใส่แมสก์

เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD Global) เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำาหน่าย

สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมแบรนด์ โนเกียทั่วโลก เปิดตัวสมาร์ทโฟน

ตระกูล G ซี

รีส์ และ C ซี

รีส์ โฉมใหม่ปี 

2022 ชู Nokia 

G21 มาพร้อม

ฟีเจอร์ปลดล็อก

ด้วยใบหน้าแม้

ตอนใส่แมสก์                  

เพิ่มความ

สะดวกและ

ความปลอดภัย

ในยุคนิวนอร์

มอล อัดแน่น

ฟีเจอร์คุ้มๆ เกิน

ราคา กล้องคม

ชัด 3 เลนส์ 50 ล้านพิกเซล มาพร้อมระบบ AI และโหมด Super Battery 

Saver แบตใช้งานนานกว่าเดิม

พร้อมเปิดตัว Nokia C21 ในราคาเริ่มต้นเพียง 2,990 บาท มั่นใจ

ในความปลอดภัย มอบประสบการณ์ถ่ายภาพดียิ่งขึ้น ด้วยกล้องหลัก 8 

ล้านพิกเซล โฟกัสอัตโนมัติช่วยจับภาพและการสแกนได้ดียิ่งขึ้น มาพร้อม

กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล พร้อมแฟลช ตอบโจทย์ได้ทั้งกลางวันและกลาง

คืน โดยทั้งสองรุ่นยังมาพร้อมการอัปเดตคุณภาพกล้องที่คมชัดด้วยออ

โต้ โฟกัส รองรับการใช้งานสแกนคิวอาร์ โค้ดผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร                                                                                     

หรือแอปเป๋าตัง โดยยังคงเน้นไปที่ตลาดระดับกลางและผู้ที่เริ่มต้นใช้          

สมาร์ทโฟน

Nokia G21 รุ่นใหม่ปี 2022 มีจำาหน่าย รุ่น  RAM4/ROM64 ในราคา 

5,490 บาท และ รุ่น RAM6/ROM128 ราคา 6,490 บาท (พร้อมจำาหน่าย

ต้นเดือนพฤษภาคม) และ Nokia C21 มีจำาหน่ายในราคา 2,990 บาท แล้ว

ที่ร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศ TG FONE (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) 

รวมทั้งช่องทางออนไลน์ อาทิ Shopee, Lazada และ JD central

ออปโป้ส่ง ‘OPPO Find X5 Pro 5G’ ลุยตลาด

ออปโป้ ไทยแลนด์ เขย่าตลาดสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ เปิด

ตัว “OPPO Find X5 Pro 5G” ภายใต้ในแนวคิด “Empower Every 

Moment” ปฏิวัติวงการสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์สู่อีกขั้นของเทคโนโลยีการ

ถ่ายวิดีโอและภาพ ขับเคลื่อนโดย MariSilicon X Imaging NPU ที่ออปโป้

ออกแบบขึ้นเองเป็นครั้งแรก โดดเด่นด้วย 4K Ultra Night Video ให้ถ่าย

วิดีโอคุณภาพสูงในที่แสงน้อยที่ดีที่สุดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนจากออปโป้ และ

การร่วมงานกับแบรนด์กล้องชื่อดังระดับโลก Hasselblad ที่ร่วมพัฒนากล้อง

ให้ได้ภาพและ

วิดีโอตามแนว

สีสวยสมจริง

เป็นธรรมชาติ

เหมือนตาเห็น

อย่างสมบูรณ์

แบบ พร้อม

ดีไซน์แห่งโลก

อนาคตกับ

ฝาหลังเซรา

มิกพรีเมียม 

เผยโฉมร่วมกับ “OPPO Enco X2” หูฟังไร้สายสุดล้ำาที่สร้างสรรค์ร่วมกับ 

Dynaudio

ทั้งนี้ เปิดให้จองก่อนใครแล้ววันนี้–29 เมษายน 2565 และจะวาง

จำาหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนเป็นต้นไป ณ OPPO 

Brand Shop ทุกสาขา และตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศ และสำาหรับ OPPO 

Enco X2 เปิดให้จองตั้งแต่วันนี้–10 พฤษภาคม 2565.

วามสามารถในการนำาเสนอประสบการณ์ดิจิทัล

ที่น่าดึงดูดใจนับเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยเสริม

สร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันของ

บริษัท ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่นำาเสนอให้แก่ลูกค้า

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายฐานลูกค้า หรือประสบการณ์

ของพนักงานซึ่งจะช่วยดึงดูดบุคลากรใหม่ๆ และรักษา

บุคลากรที่มีอยู่เดิมเอาไว้

ก่อนหน้าน้ี การกำาหนดกลยุทธ์ด้านประสบการณ์

ดิจิทัลอาจเป็นเพียงแค่การเลือกระหว่างแพลตฟอร์มมือถือ

หรือเว็บไซต์ แต่ในปัจจุบันผู้ใช้ซอฟต์แวร์คาดหวังว่าจะได้รับ

ประสบการณ์ท่ีราบรื่นและไร้รอยต่อผ่านช่องทาง (Channel) 

อุปกรณ์ (Device) และจุดสัมผัส (Touchpoint) ท่ีสะดวก

ท่ีสุดสำาหรับผู้ใช้งานในช่วงเวลาน้ันๆ ด้วยเหตุน้ี องค์กรจึง

จำาเป็นท่ีจะต้องคิดให้ไกลเกินกว่ากลยุทธ์ Multichannel หรือ

แม้กระท่ัง Omnichannel โดยหันมาใช้แนวทางการนำาเสนอ

ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย หรือ Multiexperience

ทำาความรู้จัก Multiexperience

นายเติมศักดิ์ วีรขจรพงษ์ รองประธานภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอาท์ซิสเต็มส ์กล่าวว่า 

Multiexperience เป็นการย้ายโฟกัสจากเดิมที่มุ่งเน้น

เทคโนโลยีและช่องทางไปสู่การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีที่

ผู้คนใช้งานแอปพลิเคชันและมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท โดย

มุ่งจัดหาประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุด และปรับแต่งให้

เข้ากับลูกค้าหรือผู้ใช้ รวมไปถึงบริบทการใช้งานอื่นๆ 

จุดสัมผัส (Touch Point) และวิธีติดต่อสื่อสาร

ตัวอย่างกรณีของ Spotify เมื่อคุณเปิดฟังพอดคาสต์ 

ที่ชื่นชอบบนโทรศัพท์ ผ่านหน้าจอ Spotify ที่คุณคุ้นเคย

ที่สุดจากนั้นคุณเข้าไปในรถยนต์ และ

พอดคาสตด์งักลา่วกเ็ลน่ตอ่เนื่องผา่นทาง

ลำาโพงภายในรถคุณ ขณะที่หน้าจอบน

โทรศัพท์เองก็ปรับเปลี่ยนประสบการณ์

ให้ดูเรียบง่ายมากขึ้น เพื่อไม่รบกวนขณะ

ขับรถ ประสบการณ์ที่ดำาเนินการอย่างไร้

รอยต่อและสอดคล้องกันนี้ คือ สิ่งที่เรา

เรียกว่า Multiexperience

ตามคำาจำากัดความของการ์ทเนอร์ (Gartner) ระบุ

ว่าแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบหลากหลายประสบการณ์ 

Multiexperience (Multiexperience Development Platform 

- MXDP) “ช่วยให้ทีมงานฝ่ายพัฒนามีเครื่องมือสำาหรับการ

พัฒนาส่วนหน้าบ้าน หรือฟรอนต์เอนด์ (Front-end) ท่ีครบ

วงจร รวมไปถึงความสามารถด้าน “หลังบ้าน (แบ็กเอนด์) ท่ี

รองรับส่วนของหน้าบ้าน-(ฟรอนต์เอนด์)” ซ่ึงแพลตฟอร์ม

ดังกล่าวจะรองรับการพัฒนาแอปในลักษณะกระจาย 

(Distributed) และปรับขนาดให้ยืดหยุ่น (ท้ังในส่วนของทีม

งานและสถาปัตยกรรม) เพื่อให้สามารถสร้างแอปพลิเคชัน

ท่ีต้องการให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้โดยครอบคลุม

จุดสัมผัสของช่องทางดิจิทัล (Digital Touchpoints) และรูป

แบบการติดต่อสื่อสารท่ี

หลากหลาย”

ในการพิจารณา

แพลตฟอร์มการพัฒนา

แบบหลากหลายประสบ 

การณ์ (MXDP) จะ

ต้องครอบคลุมรูปแบบ

การใช้งานอย่างน้อย 

4 ใน 5 อย่างดังต่อไป

น้ี คือ Mobile Apps (จำาเป็น) Progressive Web Apps                                                         

แชตบอต (Chatbot) ระบบส่ังงานด้วยเสียง อุปกรณ์สวม

ใส่ (Wearables) และ IoT Augmented Reality และ Mixed 

Reality

โมเดิร์นแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มจะสามารถ

รองรับความสามารถเหล่านี้ ได้อย่างไร? และเพราะเหตุ

ใดธุรกิจจึงควรเลือกใช้ โมเดิร์นแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม

เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ Multiexperience?  

เพราะเหตุใดจึงควรเลือกใช้โมเดิร์นแอปพลิเคชัน

แพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้าน MXDP 

ของธุรกิจ เอาท์ซิสเต็มส์เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ

โมเดิร์นแอปพลิเคชันท่ีออกแบบเป็นพิเศษเพื่อรองรับการ

พัฒนาแอปพลิเคชันแบบครบวงจร 100% อ้างอิงจากการ์ท

เนอร์ท่ีระบุว่า “องค์กรท่ีดีจะไม่สร้างแอปพลิเคชันท่ีแยก

เป็นส่วนๆ ปราศจากการเชื่อมต่อกัน” โมเดิร์นแอปพลิเค

ชันแพลตฟอร์มช่วยให้องค์กรสามารถสร้างแอปพลิเคชันท่ี

เชื่อมต่อเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ครอบคลุมกรณีการใช้

งานท่ัวไปสำาหรับการทำาดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน รวมไปถึง

แนะธุรกิจเลือกแพลตฟอร์มMXDPที่เหมาะสม

แนะธุรกิจเลือกแพลตฟอร์ม

อาลีบาบาชูอนาคตสีเขียวที่ยั่งยืน

กรีนพีซ (Greenpeace) องค์กรการเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศได้ออก

รายงานเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา โดยทางกรีนพีชยกให้อาลีบาบา กรุ๊ป เป็น

ผู้นำาในกลุ่มแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศและเป็นบริษัทเดียวที่กำาหนดเป้าหมายระยะเวลาที่จะบรรลุความเป็นกลางทาง

คาร์บอน สำาหรับการดำาเนินงานทั่วทั้งอีโคซิสเต็ม โดนแนวคิดในการลดคาร์บอนของ

อาลีบาบาเริ่มต้นจากการผสานความตระหนักรู้เรื่องสภาพอากาศเข้ากับสภาพแวดล้อม

การทำางานในแต่ละวัน บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลัก 

5R ของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สำานักงานหลัก ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน

TikTok เผยรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำาหรับชุมชน

TikTok ให้ความสำาคัญสูงสุดในด้านความปลอดภัย พร้อมแสดงความรับผิด

ชอบต่อสังคม โดยเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับจำานวนและลักษณะของคอนเทนต์ที่มี

การละเมิดหลักเกณฑ์สำาหรับชุมชนและบัญชีใช้งานที่ถูกลบออกจากแพลตฟอร์ม ใน

รายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำาหรับชุมชนประจำาไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

อย่างไรก็ดี มีการลบวิดีโอที่พบการละเมิดมากกว่า 85 ล้านวิดีโอ ในช่วง

การสร้างประสบการณ์ดิจิทัลสำาหรับพนักงานและลูกค้า

สำาหรับเหตุผลที่ทำาให้ โมเดิร์นแอปพลิเคชัน

แพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมตอบโจทย์

ความต้องการด้าน Multiexperience ของธุรกิจ คือ 

1.ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า โดยแพลตฟอร์มการพัฒนา

แบบโมเดิร์นแอปพลิเคชันได้รับการออกแบบเพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพการทำางานของนักพัฒนา ด้วยการปรับ

เปลี่ยนงานซับซ้อนที่ทำาอย่างซ้ำาๆ ให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติ 

พร้อมทั้งคาดการณ์การดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป 

แนะนำาวิธีแก้ปัญหา และตรวจสอบรูปแบบการทำางาน

ของนักพัฒนา ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้นักพัฒนาใช้เวลา

น้อยลงในการทำากิจกรรมที่มีมูลค่าต่ำา และมีเวลามากขึ้น

ในการคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับการนำาเสนอประสบการณ์ที่

เหมาะสมและพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง

จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งาน

ส่วน 2.มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

เอาท์ซิสเต็มส์เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้าน MXDP และตลอด

ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อตอบ

สนองความต้องการด้านธุรกิจในอนาคต พันธกิจของเรา 

คือ การช่วยให้องค์กรต่างๆ สร้าง

ระบบใดๆ ก็ตามที่ต้องการได้ 

ไม่ใช่แค่ภายในเวลาที่รวดเร็ว ทั้ง

ยังมีความถูกต้องเหมาะสมและ

พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลง

ในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งนั่นหมาย

ถึงการสร้างโซลูชันที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ

ของตลาด โดยไม่บั่นทอนฟังก์ชันการทำางาน เพิ่มความ

ยืดหยุ่นในการปรับขยายขนาด และยังคงไว้ซึ่งความ

ปลอดภัยของระบบ

ขณะที่ 3.ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน เพราะมี

อีกหนึ่งประเด็นที่คุณจะต้องพิจารณาในการเลือกใช้

แพลตฟอร์ม MXDP ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ คุณควร

เลือกใช้แพลตฟอร์มที่มีความสามารถพร้อมสรรพ และ

มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับการ

ยอมรับจากนักพัฒนามากที่สุด

ทั้งนี้ เอาท์ซิสเต็มส์เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับ

ความไว้วางใจมากที่สุดจากผู้ใช้ซอฟต์แวร์ระดับองค์กร 

(Enterprise Software users) ในรายงาน Gartner Peer 

Insights for MXDP เอาท์

ซิสเต็มส์ได้รับคะแนน 4.5 

ดาว จากคะแนนเต็ม 5 ดาว 

โดยอ้างอิงจากรีวิว 587 

รายการ โดยผู้ใช้รายหนึ่ง

ระบุว่า “โค้ดเบสชุดเดียว

สามารถรองรบัการนำาไปใช้ได้

หลากหลายรูปแบบ นับเป็น

แพลตฟอร์มที่น่าทึ่ง ช่วยลด

ค่าใช้จ่ายและทรัพยากรสำาหรับการพัฒนา เอาท์ซิสเต็มส์                                 

ทำาได้จริงตามที่พูดไว้เกี่ยวกับการนำาเสนอแพลตฟอร์ม

สำาหรับการพัฒนา Multiexperience ซึ่งเป็นอะไรที่มาก                                    

กว่าเพียงแค่การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ โดยมีการนำา

เสนอเวิร์กโฟลว์อย่างละเอียดตามบทบาทของผู้ใช้งาน 

รวมถึงสิทธิ์การเข้าถึง ซึ่งครอบคลุมแพลตฟอร์มสำาคัญๆ 

ทั้งหมด” ที่มา: Gartner Peer Reviews

พร้อมสำาหรับการใช้แนวทาง Multiexperience?

ขณะที่ลูกค้าและพนักงานต้องการประสบการณ์

ที่ราบรื่นและสอดคล้องกัน การนำาเสนอประสบการณ์

ดิจิทัลที่น่าดึงดูดใจจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีก

ต่อไป และเมื่อก่อนนี้เราอาจสามารถตอบสนองความ

ต้องการด้านประสบการณ์ดิจิทัลส่วนใหญ่ได้ด้วยขั้นตอน

เวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายและระบบงานอัตโนมัติอีกนิดหน่อย 

แต่ปัจจุบันความต้องการสำาหรับประสบการณ์ที่หลาก

หลายในรูปแบบ Multiexperience ได้ยกระดับมาตรฐาน

สำาหรับแพลตฟอร์ม MXDP ส่วนใหญ่อีกด้วย.

  

• Apricot Groceries ฉลองเปิดตัวอย่าง

เป็นทางการ จัดหนักโปรโมชั่นสำาหรับผู้ดาวน์ โหลด 

‘Apricot Groceries’ จะได้รับบริการจัดส่งฟรี! 

ตลอดเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 และพิเศษ

สำาหรับลูกค้า 2,000 ท่านแรก จะได้รับส่วนลดทันที 

300 บาท เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำา 320 บาทขึ้นไป โดยใช้

โค้ด SONGKRAN และสำาหรับลูกค้าที่กลับมาใช้

บริการอีกครั้ง ใช้ โค้ด FRESHAPRICOT รับทันที! 

ส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก 350 บาท จากยอดการใช้จ่าย 

4 รายการถัดไปภายใน 30 วัน ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้

รับส่วนลดถึง 50% เมื่อช็อปสินค้าสด อาทิ ผักและ

ผลไม้ ตลอดเดือนเมษายนนี้ สามารถ Download 

Application ‘Apricot Groceries’ ได้แล้วที่ www.

apricot.delivery

• บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  

หรือ BBIK บริษัทคอนซัลต์ชั้นนำาด้านดิจิทัล

ทรานส์ฟอร์เมชัน ประกาศเข้าซื้อหุ้น บริษัท             

ไอที-แคท จำากัด หรือ IT-CAT ในสัดส่วน 40% 

จากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การนำาเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านทรัพยากร

บุคคลบนระบบคลาวด์ (HR Cloud Solution) ภาย

ใต้ชื่อ “HumanOS” ที่พัฒนาโดย ไอที-แคท เชื่อ

สามารถสร้างรายได้ประจำาที่มั่นคงในระยะยาว 

(Recurring income) และตอกย้ำาความเป็นผู้นำาใน

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

ครบวงจร

• เมอร์เคิล แคปปิตอล (Merkle Capital) 

ผู้นำาด้านการให้บริการจัดการลงทุนสินทรัพย์

ดิจิทัลผ่านกลยุทธ์ เพื่อขยายโอกาสการลงทุน

สำาหรับคนไทย ร่วมกับ ทรูมันนี่ ผู้นำาด้านบริการ

อิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์และผู้ให้บริการทางการเงิน

แบบดิจิทัลชั้นนำาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเปิดพอร์ตลงทุน

สินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันอีวอลเล็ตครั้งแรก

ในประเทศไทย เพิ่มทางเลือกในการลงทุนคริปโต

แบบง่ายๆ เทรดไม่เป็นก็ลงทุนคริปโตได้ในแบบที่

มีผู้เชี่ยวชาญจัดการให้ ผู้สนใจสามารถเปิดบัญชี

ได้ง่ายๆ ใน 5 นาที และเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำาเพียง 

3,000 บาท

• Kaidee แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้า

ออนไลน์ชั้นนำาของประเทศไทย ภายใต้เครือ 

EMPG กลุ่มทุนผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มมาร์เก็ต

เพลสชั้นนำาระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง นายโฮ

เซน ราฟัตเนจาด (Hossein Rafatnejad) ขึ้น

เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ เพื่อเดิน

หน้าธุรกิจ Kaidee Auto แพลตฟอร์มซื้อขาย

รถยนต์มือหนึ่งและมือสอง และ Kaidee Property 

แพลตฟอร์มซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ พร้อมยก

ระดับนวัตกรรมบริการ ความปลอดภัย และความ

โปร่งใสบนแพลตฟอร์ม เพื่อขยายโอกาสสู่อุตสาห

กรรมอื่นๆ สู่เป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะ

สนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการไทยเติบโตธุรกิจ

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน.

ไตรมาสที่ 4 คิดเป็นประมาณ 1% ของวิดีโอทั้งหมดที่มีการอัปโหลดไปยัง TikTok 

โดยลดลงจากไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ในจำานวนนั้น 95.2% ถูกลบออกก่อนมีการ

รายงานซึ่งนับเป็นการตรวจจับเชิงรุก และอีก 90.1% ถูกลบออกก่อนที่จะมีการดู และ

อีก 94.1% ถูกลบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการโพสต์ โดยวิดีโอที่ถูกคัดกรองและ

นำาออกอัตโนมัติโดยเทคโนโลยีตรวจจับ มีจำานวน 28.3 ล้านวิดีโอ ปริมาณวิดีโอที่ถูก

ลบมาจากการละเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นจำานวนมากที่สุด คิดเป็น 45.1% 

รองลงมาคือกิจกรรมผิดกฎหมายและสินค้าควบคุม 19.5% และการเปลือยกายและ

พฤติกรรมทางเพศ 10.9% ซึ่งใน 1 วิดีโอ อาจมีการละเมิดหลักเกณฑ์ในหลายข้อ 

และแต่ละการละเมิดจะส่งผลต่อการดำาเนินการทั้งหมด

SiteMinder เผยโฉมแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่

SiteMinder ผู้นำาแพลตฟอร์มระดับโลกด้านโฮเทลคอมเมิร์ซแบบ Open Platform 

เผยโฉมแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่วันนี้ ที่สามารถให้ผู้ประกอบการโรงแรมใช้งานได้

ง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติพิเศษในการบริหารการขาย การทำาการตลาด การบริหารธุรกิจ 

และการต่อยอดธุรกิจ ซึ่ง

แพลตฟอร์มรูปแบบใหม่นี้

ได้รับการเผยโฉมครั้งแรกที่ 

Sync เวทีการประชุมระดับ

โลกของ SiteMinder โดย

แพลตฟอร์มรูปแบบใหม่

นี้ ได้รวบรวมโซลูชันต่างๆ 

ของบริษัทมารวมกันไว้ใน

ที่เดียว ซึ่งถือเป็นก้าวสำาคัญในการนำาโรงแรมสู่ยุคใหม่ของโฮเทลคอมเมิร์ซ ที่ให้ความ

สำาคัญกับความสำาเร็จของธุรกิจและผลลัพธ์ทางการค้ามาเป็นอันดับแรก

ไอที6

ค



ไม่สามารถขายหน้าร้านได้เลย ก่อนหน้ามี                                                   

เดลิเวอรีของเราเองอยู่แล้ว แต่ด้วย

จำานวนรถไม่เพียงพอ ทำาให้ช่วงโควิด

ระบาดไม่สามารถส่งอาหารได้ทัน

กับความต้องการของลูกค้า จึงเลือก

แกร็บเข้ามาเติมเต็ม เพราะมีไรเดอร์                                            

เยอะ พอตัดสินใจเข้าร่วมกับแกร็บ   

ก็ไม่ผิดหวัง เพราะช่วยทำาให้ลูกค้า

เข้าถึงอาหารได้เยอะขึ้น ได้ขยาย

ฐานลูกค้าใหม่ที่อยู่นอกโซนประชาชื่น 

กลายเป็นว่ายอดสั่งอาหารผ่านแกร็บ

ในช่วงนั้นนับเป็นอีกหนึ่งรายได้

หลักของร้านก็ว่าได้”

แม้ว่าจะเริ่ม

ทำาตลาดผ่านช่อง

ทางฟู้ดเดลิเวอรี

ได้เพียง 2 ปีกว่า 

แต่ก็ถือเป็นการ

ตัดสินใจที่ไม่

ผิดหวัง เพราะ

ตอนนี้ยอดขาย

หลักเกือบ 50% 

ก็มาจากช่อง

ทางนี้ แถมยัง

ทำาให้ได้ลูกค้า

กลุ่มใหม่ๆ เพิ่ม

มากขึ้น แน่นอน

ว่า “สด ใหม่ 

ใหญ่ แซ่บ” คือ

สโลแกนที่เจ๊ไข่

ตั้งขึ้นมาเพื่อ

การันตีคุณภาพ

และรสชาติของ

อาหารที่เสิร์ฟ

ให้กับลูกค้า

ตลอด 30 กว่า

ปี แต่สโลแกน

นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการบริหารร้านที่ผสมผสานกันอย่าง

ลงตัวระหว่างรุ่นแม่สู่รุ่นลูกอีกด้วย

“ในแง่ของการดูแลร้าน มองว่าเราต้องมีไอเดียสด

ใหม่อยู่เสมอ อย่างเช่น การที่รุ่นลูกเปิดคาเฟ ่HATCH  by 

J’Khai ที่กำาลังจะรีแบรนด์เป็น Hatchery ก็เป็นอีกหนึ่งความสด 

ใหม่ที่ใส่เข้ามา ใครจะไปคิดว่าร้านอาหารทะเลและคาเฟ่จะอยู่ด้วย

กันได้ ซึ่งร้านนี้ก็ทำาการตลาดออนไลน์ เป็นจุดขายที่ดึงดูดลูกค้า

กลุ่มใหม่ๆ ให้เปิดใจเข้ามาทานอาหารร้านเรา เมื่อลูกค้าเห็นว่า

ร้านเจ๊ไข่ซีฟู้ดมีการปรับตัวอยู่เสมอ ไม่ล้าสมัย ลูกค้าก็จะไม่เบื่อที่

จะกลับมา นี่เป็นกำาไรของเรานะ มองว่าเป็นความแซ่บที่เราได้รับ

ตอบแทนจากการที่เราทุ่มเทความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทำางานตรงนี้มา

โดยตลอดก็ได้นะ” เจ๊ไข่ พูดทิ้งท้าย.

ากใครที่มี โอกาสผ่านไปย่านประชาชื่น คงจะคุ้นเคย

กับร้านอาหารซีฟู้ดที่ตั้งโดดเด่นริมคลองประปาอย่าง

ร้าน “เจ๊ไข่ซีฟู้ด” ซึ่งถือเป็นร้านอาหารทะเลเจ้าแรก

บนถนนเส้นนี้ ด้วยชื่อเสียงด้านความอร่อยที่ลือเลื่อง

มานานกว่า 30 ปีทำาให้มีลูกค้าแน่นร้านเกือบตลอดเวลาในทุก

วัน หลายคนที่เคยแวะเวียนไปลิ้มลองรสชาติอาหารที่ถือเป็น

ตำานานต่างก็ติดใจจนเกิดการบอกต่อจากรุ่นสู่รุ่น แต่อะไรคือปัจจัย

ความสำาเร็จที่ทำาให้ร้านนี้เติบโตและขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง 

และสามารถครองใจลูกค้าในทุกยุคทุกสมัย จนกลายเป็นสุดยอด

ร้านเดลิเวอรีอันดับหนึ่งที่การันตีโดยรางวัล #GrabThumbsUp 

Awards 2022 อย่างในปัจจุบัน วันนี้เราจะชวนมาฟังเคล็ดลับใน

แบบฉบับ “เจ๊ไข่” สาวแกร่งร่างเล็กที่หยุดพักจากงานครัวชั่วคราว

มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำาร้านอาหารให้คนกินติดใจมายาว 

นานกว่าสามทศวรรษ

นิภาพร 

ซื่อสัตย ์คือชื่อและ

นามสกุลจริงของ “เจ๊

ไข่” สาวแกร่งวัย 57 ปี

ที่ก่อตั้งธุรกิจร้านเจ๊ไข่

ซีฟู้ดมาด้วยน้ำาพักน้ำา

แรงของตัวเองและสามี 

หากจะบอกว่าเธอคือคน

ที่ซื่อสัตย์กับใจตัวเอง

และลูกค้าก็คงไม่ผิดนัก 

เพราะถึงแม้จะเป็นคน

กุมบังเหียนการบริหาร

ร้าน แต่เจ๊ไข่ก็ยังคงทำา

หน้าที่ลงไปตรวจสอบ

คุณภาพวัตถุดิบถึงแหล่ง

ด้วยตัวเองอยู่เสมอ ด้วย

ความตั้งใจที่ต้องการรักษามาตรฐานของร้านเอาไว้

“เราเรียนจบแค่ ป.7 ก็เลยตัดสินใจเข้ากรุงเทพฯ มาหางาน

ทำาเป็นลูกมือคอยช่วยหั่นช่วยสับอาหารอยู่ในครัว เพราะเรารู้ตัวว่า

ชอบทำาอาหารมาตั้งแต่เด็กๆ พออายุ 17 เลยตัดสินใจชวนแฟนมา

ทำารถเข็นขายอาหาร ซึ่งช่วงนั้นลูกค้าก็เริ่มติดใจในรสมือ จนเป็น

แรงผลักดันให้อยากมีร้านขายอาหารที่เป็นหลักแหล่ง บวกกับสมัย

นั้นที่ถนนเส้นประชาชื่นไม่มีร้านขายอาหารซีฟู้ดเลย เรามองเห็น

โอกาสตรงนี้เลยตัดสินใจกู้เงินมาลงทุน คว้าโอกาสไว้และเริ่มเปิด

เป็นร้านเจ๊ไข่ซีฟู้ดอย่างทุกวันนี้ มองว่าสิ่งที่ทำาให้คนติดใจและ

กลับมากินอาหารที่ร้านเราซ้ำาบ่อยๆ คือมาตรฐานของรสชาติ

และการบริการ วัตถุดิบที่เลือกมาทำาอาหารต้องมีคุณภาพเหมือนที่

เราทำาให้คนในครอบครัวเรากิน สิ่งนี้คือความซื่อสัตย์และจริงใจที่

เรามอบให้ลูกค้ามาตลอด”

เปลี่ยนร้านเก่า...สู่ร้านเก๋าในยุคดิจิทัล

สำาหรับเจ๊ไข่ซีฟู้ดเปิดมาแล้วกว่า 30 ปี แน่นอนว่าย่อมเจอ

กับวิกฤตมากมาย รวมถึงการ

ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค

สมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว     

แต่สาว

แกร่งคนนี้ก็นำาพาอาณาจักรร้านอาหารของ

เธอฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นจนก้าวเข้ามา

เป็นร้านในดวงใจของใครหลายคน และ

หนึ่งในปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เจ๊ไข่ซีฟู้ดยังคง

ยืนหนึ่งในด้านอาหารทะเลมาจนถึงทุกวัน

นี้คือ การพัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง 

โดยคอยเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากลูกๆ อย่าง 

คุณบ๊วย-พนารัตน์ เอี่ยมผ่องใส ที่ได้เข้ามา

ช่วยบริหารร้านและออกไอเดียปรับเปลี่ยน

ระบบภายในให้ทันสมัย

“วิกฤตหรือปัญหาเศรษฐกิจที่เคยเจอ

มาเทียบไม่ได้เลยกับช่วงโควิด เพราะเรา
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7เศรษฐกิจ

งแต่สมัยโบราณ เมื่อเริ่มต้นมีวิวัฒนาการของอารยธรรม

มนุษย์ ชนเผ่าต่างๆ จับจองที่ดินอันอุดมสมบูรณ์ใกล้

แม่น้ำา การแย่งชิงดินแดนริมแม่น้ำาทำาให้เกิดการรบพุ่งเป็น

ศึกสงคราม แต่ละชนเผ่าก็จะมีผู้นำาที่เก่งกล้าทั้งการรบและการ

วางยุทธศาสตร์สงคราม เมื่อได้ชัยชนะก็ได้ครองดินแดน เหล่า

บรรดาผู้กล้าที่ร่วมรบและมีบทบาทในการทำาศึกสงครามก็จะได้

รับการแบ่งทรัพย์สินและที่ดินที่ได้มาจากการได้ชัยชนะในการศึก                                                                   

สงคราม และเมื่อรวมกันอยู่เป็นชนเผ่าก็จะต้องมีการสร้างบ้าน

แปงเมือง คนที่ทรัพย์น้อยก็ทำารังแต่พอตัว คนมีทรัพย์มากก็จะ

มีนิวาสสถานใหญ่โต จ้างคนมาสร้างบ้าง เกณฑ์เชลยมาสร้าง

บ้าง วีรชนที่นำาทัพต่อสู้ก็จะกลายเป็นหัวหน้าชนเผ่าที่มีชื่อเรียก

กันต่างๆ นานา กษัตริย์บ้าง ราชาบ้าง จักรพรรดิบ้าง พ่อขุนบ้าง 

พระเจ้าแผ่นดินบ้าง คนโบราณที่ได้ดินแดนอยู่อาศัย ทำามาหากิน 

มีความร่มเย็น ก็จะมีความกตัญญู สำานึกบุญคุณของหัวหน้าชน

เผ่า บางชุมชนยกย่องหัวหน้าว่าเป็นเทพอวตารบ้าง เป็นโอรส

สวรรค์บ้าง

การอยู่ร่วมกันต้องมีการกำาหนดกฎกติกาสำาหรับการอยู่

ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ สมานฉันท์สามัคคีไม่มีการทะเลาะ

เบาะแว้ง กฎกติกา เมื่อดินแดนใหญ่โตจนกลายเป็นประเทศ เป็น

อาณาจักร ก็จะกลายเป็นกฎหมายควบคุมพฤติกรรมของการอยู่

ร่วมกัน ไม่เพียงแต่จะมีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันแล้ว คนที่เป็น

หัวหน้าที่ต่อมาเรียกกันว่า “ประมุข” นั้น จะต้องทำาหน้าที่บำาบัด

ทุกข์บำารุงสุขให้แก่คนที่อยู่ในดินแดน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาส

ให้ทำามาหากินเพื่อดำารงชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต การกำาจัดภัย

พิบัติทั้งหลาย ทั้งการรุกรานของคนภายนอก ขโมย ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติและโรคระบาด การทำาหน้าที่ดังกล่าวนี้ผู้ทำาหน้าที่เป็น

ประมุขจะต้องมีความสามารถ มีภาวะผู้นำา ทำางานหนัก แม้จะมี

อำานาจในการตัดสินใจในการบริหารบ้านเมืองก็ไม่ได้หมายความ

ว่าจะทำาอะไรได้ตามใจ เพราะแต่ละดินแดนก็จะมีกฎกติกาสำาหรับ

ผู้เป็นประมุข เพื่อไม่ให้ผู้นำาใช้อำานาจในทางที่ผิดเป็น “ทรราช” 

อย่างเช่นของประเทศไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่

ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎมณเฑียรบาลและต้องมีทศพิธราชธรรมมาแต่

โบราณ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 พระ

มหากษัตริย์ก็ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ

หากเข้าใจแบบนี้ ก็จะยอมรับได้ว่าพระมหากษัตริย์ของ

ไทยเราตั้งแต่โบราณมาทรงใช้พระปรีชาสามารถในการสร้าง

บ้านแปงเมือง เป็นผู้กำาหนด กำากับให้การสร้างความเจริญให้

ดินแดนและสร้างความผาสุกให้แก่พสกนิกร คงไม่บ้าจี้มาบอก

ว่ากษัตริย์ไม่ได้สร้างบ้านแปงเมือง แต่เป็นทาส ไพร่ และเชลย

ศึก จริงอยู่คนพวกนั้นอาจจะแบกหินดินทราย โบกปูน แต่พวก

เขาคงไม่ใช่คนคิดแผนพัฒนา ไม่ใช่คนออกแบบ ไม่ใช้คนจัดหา

งบประมาณมาก่อสร้าง ในขณะเดียวกันก็คงไม่กล่าวหาว่าพระ

มหากษัตริย์ทรงมีอำานาจในการจะทรงทำาอะไรก็ได้ตามพระทัย

ของพระองค์ เพราะพระองค์จะต้องทรงปฏิบัติตามกฎมณเฑียร

บาล มีทศพิธราชธรรม และปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

และที่สำาคัญจะต้องเข้าใจว่าทำาไมเราจึงเรียกขานพระมหากษัตริย์

ที่ทรงเป็นพระประมุขของประเทศว่าพระเจ้าแผ่นดิน และถ้า

ดูประวัติวิวัฒนาการของการเป็นชนเผ่า เป็นแคว้น จนเป็น

อาณาจักร ก็จะรู้ว่าทำาไมพระมหากษัตริย์จึงมีพระราชทรัพย์ส่วน

พระองค์ที่เป็นพระมรดกตกทอดมาจากบูรพกษัตริย์ตั้งแต่สมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาจนถึงเวลาที่ประเทศไทยปกครองด้วย

ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

เวลานี้มีเยาวชนจำานวนหนึ่งที่ถูกครอบงำาโดยขบวนการที่

เป็นปฏิปักษ์กับกษัตริย์นิยมออกมาชุมนุมแล้วตะโกนบ้าง ปราศรัย

บ้าง เขียนป้ายบ้าง ในลักษณะไม่ยอมรับคำาว่า “พระเจ้าแผ่นดิน” 

บอกว่าแผ่นดินนี้ ไม่ใช่เป็นของกษัตริย์ พวกเขาบอกว่า “แผ่น

ดินไทยนี้ เป็นของประชาชน” และมีนักวิชาการบางคนก็ออก

มาแสดงความเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้เป็นคนสร้างบ้านแปง

เมือง อ้างว่าทาส ไพร่และเชลยต่างหากที่เป็นผู้สร้าง เพราะมอง

เฉพาะการใช้แรงงาน ไม่มองด้านการจัดการ การใช้ราชทรัพย์ใน

การก่อร่างสร้างประเทศ เยาวชนเหล่านี้ ไม่ตระหนักในความจริง

ที่ว่าต้นตระกูลของเขาในอดีตล้วนเป็นชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อพยพมา

พึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ ไทยที่ทรงมีพระเมตตา 

ปกครองแผ่นดินโดยธรรม และเมืองไทยก็เป็นแผ่นดินทองที่อุดม

สมบูรณ์ ในน้ำามีปลา ในนามีข้าว เราจึงมีทั้งเขมร มอญ กะเหรี่ยง 

ม้ง แม้ว อาข่า และชาวเขาอีกหลายชนเผ่า ไทยใหญ่ จีน ลาว

หลายชนเผ่า แขกจาม เข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทย

แทบทุกชนเผ่า มาทางบก มาทางเรือขึ้นฝั่ง หนีความ

อดอยากอพยพมาอยู่แผ่นดินทองที่ร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์แห่ง

นี้ หลายคนไม่เพียงแต่ตั้งตัวได้ อยู่รอดปลอดภัยและเป็นสุข บาง

คนกลายเป็นเศรษฐีร่ำารวยเป็นคหบดี มีเงินมีทองส่งลูกหลาน

เรียนเมืองนอก และหลายคนเมื่อไปศึกษาอยู่ในดินแดนที่ไม่มี

สถาบันพระมหากษัตริย์ก็สำาลักประชาธิปไตย จนเกิดความคิดที่

เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีพฤติกรรมเหมือนคนอยู่

อาศัยที่พออิ่มหนำาสำาราญแล้วก็เหิมเกริมคิดไล่เจ้าของบ้าน โดย

ไม่ยอมรับความจริงว่าพระกษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ตั้งแต่ยุค

สุโขทัย ท่านอยู่บนแผ่นดินนี้สืบเนื่องมาเป็นหลายร้อยปี  มันเป็น

ความจริงที่ไม่อาจจะหาเหตุผลอะไรมาลบความจริงข้อนี้ ได้ อันที่

จริงแล้วถ้าจะว่าไปบรรพบุรุษของเยาวชนเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความ

กตัญญูต่อแผ่นดินไทย หลายคนเมื่อร่ำารวยแล้วก็แบ่งปันทรัพย์สิน

เงินทองช่วยพัฒนาประเทศไทย พวกเขาไม่เคยออกมาตะโกนว่า

แผ่นดินทองแห่งนี้เป็นบ้านของพวกเขาด้วยสำานึกกตัญญู แต่ทำาไม

ลูกหลานถึงกลายเป็นพวกเนรคุณ  เพราะสำาลักประชาธิปไตยมา

แบบฝรั่ง มีพฤติกรรมชักน้ำาเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน ไม่ตระหนักรู้ว่า

ฝรั่งบางชาติเขาจ้องที่จะงาบความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทอง

ของเรา

ด้วยสำานึกกตัญญู เราต้องไม่ลืมว่าพวกเราทั้งหลายที่เป็น

พสกนิกรที่มาอาศัยอยู่ในดินแดนที่บูรพกษัตริย์มาจนถึงพระมหา

กษัตริย์องค์ปัจจุบันได้มีพระมหากรุณาธิคุณประกอบพระราช

กรณียกิจต่างๆ ที่จะทำานุบำารุงบ้านเมืองให้มีการพัฒนาเพื่อความ

ผาสุกของพสกนิกรมาเป็นเวลามากกว่า 700 ปีแล้ว จริงอยู่สยาม

ประเทศมาจนถึงวันเวลาที่เราเป็นประเทศไทย เราจะเป็นชาติไม่

ได้ ถ้าไม่มีประชาชน แต่ประเทศไทยเป็นชาติที่พสกนิกรอยู่อย่าง

ร่มเย็นเป็นสุขสงบสันติอย่างทุกวันนี้ก็เพราะพระบารมี พระปรีชา

สามารถ พระวิสัยทัศน์ และพระวิริยะ อุตสาหะในการประกอบ

พระราชกรณียกิจขององค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เมือง

ไทยจึงเป็นเมืองที่คนไทยพูดได้เต็มปากว่า “เมืองไทยใหญ่อุดม” 

สมควรที่คนไทยทุกคนควรจะอยู่ด้วยสำานึกกตัญญูต่อสถาบันพระ

มหากษัตริย์ ที่มีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงสร้างความผาสุก

ให้แก่พสกนิกรของประเทศ. 

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

เมืองไทยใหญ่อุดม

ตั้
ห

ารผลิตบรรจุภัณฑ์ในยุคนี้ ไม่ใด้มองแค่เรื่องความ

ทนทานและความสวยงาม แต่ยังต้องให้ความสำาคัญ

กับความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย กลุ่ม

บริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ให้ความสำาคัญ

ต่อการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผู้บริโภคทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคต โดยให้ความสำาคัญกับการลดคาร์บอน                                                                         

หยุดขยะพลาสติก ส่งเสริมวงจรรีไซเคิลตลอดทั้ง Value 

chain และลดขยะพลาสติกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) โดยเฉพาะการนำาขยะพลาสติกมารีไซเคิล 

ใหม่ 

นายธวัชชัย ตุงคะเวทย ์Senior Technical Service and 

Development Specialist กล่าวว่า “ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เม็ด 

พลาสติกโพลิเอทิลีนมากมายเพื่อใช้ออกแบบและพัฒนา

บรรจุภัณฑ์สินค้าให้สามารถรีไซเคิลได ้100% มีเทคโนโลยี

นวัตกรรมเม็ดพลาสติกลดโลกร้อนที่ลดปริมาณการใช้พลาสติก

แต่ยังคงทำาให้ถุงบรรจุภัณฑ์มีประสิทธิภาพดังเดิม รวมถึง

ก

หยุดขยะพลาสติกส่งเสริมรีไซเคิล

เม็ดพลาสติกสูตรพิเศษผสมพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว ที่ยัง

คงคุณสมบัติเทียบเท่ากับฟิล์มที่ทำามาจากเม็ดพลาสติกใหม่ ช่วย

ลดการใช้พลาสติก ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน”

นางสาวชมพูนุช จันทร์บัว Market Development 

Manager  กล่าวว่า “ขอยกตัวอย่างโครงการของ Dow ที่

ได้ร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน สนับสนุนการ

คัดแยกพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทาง และนำานวัตกรรมเข้า

มาช่วยสร้างมูลค่าให้กับวัสดุที่ใช้แล้วไม่ให้เป็นขยะ เพื่อส่ง

เสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่าง

ยั่งยืน อาทิ โครงการถนนพลาสติก การทำาพาเลทไม้เทียมจาก

พลาสติกใช้แล้ว และการนำาขยะพลาสติกในทะเลมาผลิตเป็น

วัสดุก่อสร้าง ซึ่งราคาไม่ต่างจากวัสดุทั่วไปและมีความคงทน

เทียบเท่าของเดิม แต่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน”

สามารถชมการบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมอุตสาหกรรม

เกษตรวิถีถัดไป: แผนท่ีนำาทางเศรษฐกิจไทยสู่ความย่ังยืน” ย้อน

หลังได้ท่ี https://www.youtube.com/watch?v=_2AipSZs5xs 

และสามารถติดตาม LINE Official Account ของกลุ่มธุรกิจบรรจุ

ภัณฑ์และพลาสติกชนิดพิเศษ (Packaging & Specialty Plastics: 

P&SP) ภายใต้ชื่อ “Dow Pack Guru” เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำาคัญ

ต่างๆ อาทิ นวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด เทรนด์บรรจุภัณฑ์เพื่อ

ความย่ังยืน และรายการความรู้ท่ีช่วยไขปัญหาเก่ียวกับแพ็กเกจจ้ิง

โดยกด “เพ่ิมเพื่อน” แล้วค้นหา @Dowpackguru.

เจาะเคล็ดลับความสำาเร็จ ‘เจ๊ไข่ซีฟู้ด’

ร้านในตำานานกับการรับมือยุคโควิด
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8 Life and City

นเมืองจำ�นวนม�กเผชิญกับโรคภัยรุมเร้� และวิกฤต

โควิด-19 เป็นจังหวัดที่ติดอันดับพบผู้ติดเชื้อสูงสุด การ

จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าฯ 

กทม. พ.ศ.2565 นโยบายและวิสัยทัศน์ด้านสาธารณสุขจึงถูกถาม

หาและเป็นที่จับตามาก

เป็นที่มาของการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครแต่ละคนประกาศ

นโยบายด้านสาธารณสุข ในงานเวทีประชันวิสัยทัศน์เลือกตั้งผู้ว่าฯ 

แก้ปัญหาคนกรุง ครั้งที่ 2 : กทม.โรคระบาด เมืองระบม จัดโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ PPTV HD 36 ที่ ม.ธรรมศาสตร์ 

เลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.คร้ังน้ี มีผู้สมัคร 31 คน การเลือกต้ังวันท่ี  

22 พ.ค.2565 มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งราว 4.3 ล้านคน แบ่ง

เป็นผู้หญิง 2.3 ล้านคน ผู้ชาย 1.9 ล้านคน และคนรุ่นใหม่ใช้สิทธิ

เลือกตั้งครั้งแรกกว่า 4 แสนคน 

ภายในงานมีการฉายภาพสถานการณ์สุขภาพและระบบ

สาธารณสุขของกรุงเทพฯ ต่อว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.ในหลายประเด็น 

ดังนี้ กทม.รองรับคนป่วยมากมาย ผลศึกษาพบชาว กทม.โรคอื้อ 

ทั้งโรคทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ และโรคติดต่อรุนแรง ทำาให้

ความต้องการใช้บริการสาธารณสุขใน กทม.เพิ่มขึ้น เกิดความ

เหลื่อมล้ำา โดยเฉพาะคนยากจนและกลุ่มเปราะบาง

สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เป็นกรณีศึกษาและทดสอบ

ระบบสาธารณสุขของ กทม. มีทั้งความโกลาหล รอเตียง ล้มตาย

ริมถนน มีปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข การส่งต่อในโรง

พยาบาล กทม.จะต้องพัฒนาระบบสาธารณสุขเชื่อมต่อกันเพื่อ

รอดภาวะวิกฤตให้ได้ เมื่อโรคโควิดกลายเป็นโรคประจำาถิ่น ระบบ

สาธารณสุขต้องดีกว่าเดิม รวมถึงความเหลื่อมล้ำาระหว่างชุมชน

แออัดที่ขึ้นทะเบียนใน กทม. และชุมชนแออัดที่ไม่ขึ้นทะเบียนต้อง

ดูแลอย่างเท่าเทียม

ด้านผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุกว่า 1 ล้านคนอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพฯ และแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขอให้มีการแก้ปัญหาสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการมีงานทำา 

พัฒนาทักษะอาชีพ รวมถึงจัดสิ่งอำานวยความสะดวกเอื้อคนสูงอายุ

ออกมาใช้ชีวิตทำางาน  

เป็นข้อเสนอที่นักวิชาการและภาคประชาชนได้สะท้อนจาก

ความต้องการ และหยุดปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจาก

เหล่าผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แต่ละคนมีข้อเสนอมากมาย

เริ่มที ่ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครจากพรรค

ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า นโยบายที่เน้นคือ “หมอมี สาธารณสุข

ดี ใกล้บ้าน” ที่เป็นการยกระดับศูนย์สาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง รวม

ทั้งศูนย์หน่วยย่อย 78 แห่ง ให้เป็นศูนย์การแพทย์ทันสมัย มี

แพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะโรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน อย่าง

น้อย 3 วันต่อสัปดาห์ สามารถผ่าตัดเล็กและฟอกไตได้ ไม่ต้องส่ง

ต่อ สิทธิการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าควรเป็นสวัสดิการพื้นฐานคนกรุง 

ตนเจอผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตต่อหน้าต่อตามาแล้ว ต้องส่งเสริมให้ 

อสส.มีความรู้เชื่อมโยงกับศูนย์หลักได้ นโยบายไวไฟฟร ี1.5 แสน

จุด เพื่อเข้าถึงบริการสาธารณสุขออนไลน์ได้

ส่วนปัญหาสุขภาพจิตที่คนกรุงเผชิญ วัยรุ่นเครียด มีโรคซึม

เศร้า ยังขาดศูนย์ให้คำาปรึกษา ศูนย์ 69 แห่ง ต้องมีนักจิตบำาบัด 

ประชาชนนัดหมายใช้บริการได้  ตนประกาศสู้กับฝุ่นพิษ PM 2.5  

ลดปัญหาเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ ยังมีเรื่องคุณภาพน้ำาที่มี

น้ำานิ่ง น้ำาเน่า แหล่งรวมของเชื้อโรค แก๊สพิษ จนถึงน้ำาทะเลหนุน

ทำาให้น้ำาประปากร่อยส่งผลต่อสุขภาพ 

“การป้องกันการเกิดโรคสำาคัญไม่แพ้การรักษาโรค มีนโย

บายยกระดับการตรวจสุขภาพฟรีให้ดีกว่าเดิม เพิ่มการตรวจโรค

เกี่ยวกับสมอง หัวใจ และหลอดเลือด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เมื่อรู้

ก่อน รักษาง่าย รักษาได้ พร้อมกับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินสำาหรับ

ผู้สูงอาย ุระเบียบ กทม.ที่เป็นอุปสรรค ต้องเปลี่ยนทั้งหมด ถ้าได้

เป็นผู้ว่าฯ กทม. สิ่งแรกที่จะทำา จะต่อสู้กับภัยโควิดให้มากกว่านี้ 

นอกจากนี้ สนับสนุนจ้างงานผู้สูงอายุโดยกองทุนจ้างงานชุมชน 

ทั้งเรื่องความสะอาดหรือการดูแลเด็กเล็กในชุมชน” ศ.ดร.สุชัชวีร์

ยืนยันจุดแข็งมีเป้าหมายชัดสร้างระบบสาธารณสุข

ด้าน น�ยสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครอิสระ กล่าวว่า กรุงเทพฯ 

เมืองใหญ่มีปัญหามากมายกระทบสุขภาพประชาชน รถติด สุขภาพ

จิตเสีย คนทำางานเป็นออฟฟิศซินโดรม บริโภคอาหารไม่ถูก

สุขลักษณะ ศูนย์สุขภาพ 69 ศูนย์ กระจายทั่วชุมชน แต่ข้อเสียไม่

สามารถรักษาโรคซับซ้อน จะต้องติดอาวุธให้เป็นสมาร์ทคลินิกให้

บริการทางแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนแก่ชุมชน จัดหมอ ส่งยาถึงบ้าน 

สามารถเรียกรถจากศูนย์มารับไป รพ.  

“ช่วงวิกฤตโควิด กทม.มีข้อจำากัดราชการที่เป็นอุปสรรค 

ติดขัดเรื่องบุคลากรทำางานไม่ทันต่อสถานการณ์ ทำาให้ที่ผ่านมาได้

กับการดูแลป้องกันโรค ไม่ใช่รักษา จะนำาวิทยาการสมัยใหม่ให้

ผู้สูงอายุออกกำาลังกาย รวมถึงทำาสวนสาธารณะทุกมุมเมืองของ 

กทม. จะทำาในสิ่งที่ผู้ว่าฯ กทม.ไม่เคยทำา รองรับเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

อย่างมีคุณภาพ

ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง กล่าวว่า ตอนเป็นผู้ว่าฯ 

ทำาศูนย์พักคอย 70 จุด รพ.สนามสีเหลือง สีแดง ได้รับความร่วม

มือจากทุกภาคส่วน รอยต่อรัฐกับประชาชนลดไปมาก ทำารถฉีด

วัคซีนเคลื่อนที ่6 คัน ไม่ได้ใช้งบราชการ และรถเก็บตัวอย่างโควิด

เคลื่อนที่ ตนเป็นทั้งนักปฏิบัติและนักประสาน เปิดกว้างทางความ

คิด ถ้ากลับมาใหม่ ขอให้มั่นใจไม่นิ่งนอนใจเรื่องนี้

นโยบายรับสังคมสูงวัย การรักษาพยาบาลสำาคัญสุด เน้น

ทำาได้ ทำาจริง และทำาเร็ว สมัยเป็นผู้ว่าฯ ขยาย รพ.สี่มุมเมือง ลด

การเดินทางไกล ศูนย์สุขภาพชุมชน 69 แห่ง จะขยายศักยภาพเป็น 

รพ.ประจำาเขต รวมถึงผลักดันให้ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นกว่า 17% เข้าถึง

บริการ ตนทำานโยบายดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 

บริการการเจาะเลือดสะดวกรวดเร็ว จัดทำาระบบเทเลมิดิซีนจนสำาเร็จ 

นอกจากนี้ ให้ความสำาคัญแพทย์เฉพาะทาง หุ่นยนต์ผ่าตัด และจะ

ขยายเครือข่ายระบบรักษาพยาบาลให้ทั่วถึง ถ้าได้ โอกาสอีกครั้งจะ

ทำางานต่อ

 น�ยวิโรจน์ ลักขณ�อดิศร ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล กล่าว

ว่า โควิดที่ผ่านมาพบความเหลื่อมล้ำา ชุมชนไม่ขึ้นทะเบียนได้

รับการดูแลที่แตกต่างจากภาครัฐ ถ้าได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จะ

ให้สวัสดิการกับชุมชนเหล่านี้ จะเพิ่มคลินิกชุมชนอบอุ่นจาก

กว่า 200 แห่ง เป็น 300 แห่ง เพื่อให้คนกรุงได้เข้าถึงสิทธิบัตรทอง 

ไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อยากิน เสนอขยายสิทธิผู้ได้รับวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่และวัคซีนปอดอักเสบให้ผู้สูงอาย ุ60-64 ปี ลดอัตราผู้

สูงอายุป่วยติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมอง จะทำาระบบเทเลเมดิ

ซีนในการติดตามผู้สูงอายุ นัดคนไข้ ปรึกษาแพทย์ และจะกระจาย

งบประมาณให้ 50 เขต เตรียมศูนย์กายภาพรองรับ เพิ่มสวัสดิการ

ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้เงิน 1,000 บาทต่อเดือน 

 อีกนโยบาย นายวิโรจน์เสนอว่า ถ้าได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. มี

เป้าหมายสำาคัญเปิดเมือง เปิดหน้ากาก เปิดการใช้ชีวิต การ

ค้าขายของเมืองให้คนกรุงภายใน 90 วัน เราฉีดวัคซีนกัน 3-4 

เข็ม เพื่อใส่หน้ากากคุยกัน ทั้งที่มหานครต่างๆ ของโลกผ่อน

คลาย และไม่ได้หมายความว่าติดน้อยลง แต่เพราะมั่นใจระบบ

รักษา ปัจจุบันฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้ว 67% ถ้าตั้งเป้าฉีดให้ได้เท่า

เข็ม 2 คือ 80% กระจายจุดฉีดวันละ 50,000 เข็ม เพียง 60 วัน 

จะฉีดได้ 8 ล้านเข็ม สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว เครื่องมือต่อ

มาใช้งบ 2,500 ล้าน จัดหายาจำาเป็น งบนี้เท่ากับงบทำาโครงการ

ช่องนนทรี 2 คลอง และคลองโอ่งอ่าง 1 คลอง คุ้มแลกกับการเปิด

เมือง นอกจากนี้ ระบบหาเตียง การส่งต่อผู้ป่วย ไม่คิดถึงการตาย 

เน้นการรักษา กทม.ต้องเปิดเมือง อังกฤษเปิดได้ ลอนดอนเปิดได้ 

แล้วทำาไมกรุงเทพฯ จะเปิดไม่ได้  

ส่วน น�งส�วรสน� โตสิตระกูล ผู้สมัครอิสระ เป็นผู้

หญิงคนเดียวในเวท ีกล่าวว่า คนที่อยู่ในชุมชนแออัดเป็นฐาน

ของพีระมิดเศรษฐกิจของมหานครกรุงเทพ ไม่ด้อยคุณค่า และ

ไม่ใช่ช่วยเพราะสงเคราะห์ แต่เป็นสิทธิพื้นฐาน จะสแกนสภาพ

ปัญหา 50 เขตใน กทม. พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนควบคู่อาสา

สมัครสาธารณสุข กทม. กว่า 10,000 คน จะขยายเวลาเปิดบริการ

ศูนย ์69 แห่ง รักษาฟรี 24 ชม. 

 “ถ้าได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จะส่งเสริมฟ้าทะลายโจรและยา

ไทยฟรีทุกบ้าน ลดเงินไหลออก ลดภาระหมอพยาบาล จะกระจาย

งบ 50 ล้านบาท 50 เขต ให้คนในพื้นที่ตัดสินใจทำาโครงการ ด้าน

ผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระสังคม เสนอบำานาญ 3,000 บาททุกเดือน 

เป็นระบบสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือให้พึ่งพาตัวเองได้ ผู้สูง

อายุใน กทม. 1.1 ล้านคน หากตัดที่มีบำานาญ จะมี 5 แสนคนที่

ขาดแคลน ปัจจุบันมีย่าเลี้ยงเดี่ยว คนกลุ่มนี้ควรได้รับเงินสนับสนุน

เพื่อทำามาค้าขาย ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงเป็นกลุ่มเปราะบาง มี

มาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม และหยุดคอร์รัปชัน”  รสนาย้ำานโยบาย. 

วิจัยแหล่งฝุ่นพิษ กทม.-ปริมณฑล 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า คพ.จัด

สัมมนาโครงการ “แหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ใน

พื้นที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล” เพราะ

การแก้ไขปัญหา

มลพิษอากาศอย่างมี

ประสิทธิภาพคือ การ

ควบคุมแหล่งกำาเนิด

มลพิษที่สำาคัญ แต่ข้อมูล

แหล่งกำาเนิดมีอยู่น้อย

มาก ส่งผลให้การกำาหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

เฉพาะกับแหล่งกำาเนิด

อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประเด็นท้าทายหน่วยงานรัฐ โครงการนี้เป็นงานวิจัยกรอบความ

ต้องการ คพ. งบสนับสนุนจาก วช. ศึกษาโดย ม.เทคโนโลยีสุรนารี มี รศ.ดร.นเรศ เชื้อ

สุวรรณ เป็น หน.โครงการฯ มีการเก็บตัวอย่าง PM 2.5 ในบรรยากาศในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 5 จังหวัด  ตลอดจนเก็บตัวอย่าง PM 2.5 จากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม 11 

ประเภท รวมทั้งเตาเผาศพ แล้วนำาตัวอย่างฝุ่นมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีและ

ธาตุอื่นๆ สำาหรับทำา Source Profiles หาสัดส่วนแหล่งที่มาฝุ่น ผลพบว่าแหล่งกำาเนิด

หลักมาจากแหล่งกำาเนิดทุติยภูมิ เผาในที่โล่ง จราจร ภาคอุตสาหกรรม และอื่นๆ ขึ้นกับ

กิจกรรมในพื้นที่และสภาพอากาศ จะนำาไปกำาหนดนโยบายแก้ปัญหาต่อไป

ขวดพล�สติกแลกพืชสวนครัวลดขยะ

เขตสัมพันธวงศ์จัด “ตลาดนัดวัดใจ” วันที่ 24 เม.ย.2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ 

ตลาดนัดจงสวัสดิ์ สะพานนี้จงสวัสดิ์ แขวงตลาดน้อย โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การนำาขวดน้ำา

พลาสติกเปล่าที่ใช้แล้ว จำานวน 3 ขวด มาแลกกับพืชผักสวนครัวและน้ำาหมักชีวภาพ การ

จำาหน่ายสินค้ามือสองนำาเงินที่ได้มาร่วมสมทบทำาบุญทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” เนื่อง

ในวันอาสาฬหบูชา ประจำาปี 2565 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษา

ความสะอาด รู้จักการคัดแยกและลดปริมาณขยะ รักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่

รณรงค์ท�งม�้ล�ยที่หยุดรถให้คนข้�ม 

คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำานักงานเขตราชเทว ีสภากาชาดไทย และ

ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่

คุณทำาได้” ครั้งที่ 3 แจกสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ที่เขตราชเทวี 

สร้างจิตสำานึกผู้ขับขี่ เชิญ

ชวนผู้ขับขี่ชะลอความเร็วเมื่อ

เห็นทางข้ามทางม้าลาย ใช้

ความเร็วที่ปลอดภัย 30 กม./

ชม. เมื่อขับผ่านชุมชน โรงเรียน 

โรงพยาบาล ตลาด และขับ

เคลื่อนความปลอดภัยทางถนน

ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เน้น

ลดพฤติกรรมเสี่ยงและเพิ่ม

พฤติกรรมความปลอดภัย สร้างสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัย เน้นที่

กลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง ข้ามถนนตรงทางข้ามทางม้าลายหรือทางแยกที่มีสัญญาณไฟ 

กรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงล�ย

เขตประเวศจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำาจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรค

ไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 25 เม.ย.

2565 ณ ชุมชนชอุ่ม 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แยก 12-1 แขวงหนองบอน 

ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกัน

การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก โดยการปิดภาชนะให้มิดชิดและเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อไม่

ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากมีความประสงค์ให้เขตฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำาจัดยุงลาย 

สอบถามที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0-2328-8984

ค

เห็นความร่วมมือของภาคประชาชน ถ้าเป็นผู้ว่าฯ จะมีแผนเผชิญ

เหตุ และตั้งคณะกรรมการร่วมกัน รัฐ เอกชน ภาคประชาชน 

วางแผนงานร่วมกัน การทำางานแก้ปัญหาในพื้นที่จะลื่นไหลไร้รอย

ต่อในทุกเขต เป็นการกระจายอำานาจจากส่วนกลางด้วย กทม.มีบท

เรียนแล้ว อนาคตอาจมีโรคระบาดใหม่ที่พัฒนารุนแรงมากกว่านี้ 

ต้องเตรียมความพร้อมระบบสาธารณสุข” นายสกลธีกล่าว

ส่วน น.ต.ศิธ� ทิว�รี ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย กล่าว

ว่า นโยบายแรกด้านสาธารณสุขที่จะทำา กทม.มี รพ.ในสังกัด 11 

แห่ง แต่ในพื้นที่ กทม.มี รพ.ทั้งหมด 150 แห่ง ต้องเริ่มจากลด

ความเหลื่อมล้ำา นำาคนเข้าระบบรักษาพยาบาลให้มากที่สุด ใน

ภาวะโรคระบาดตนสนับสนุนมูลนิธิ “เส้นด้าย” ช่วยผู้ป่วยโควิด 

กรุงเทพฯ ติดอันดับคนตายมากที่สุด กทม.ต้องทำาหน้าที่ผู้ประสาน

งาน หากเป็นผู้ว่าฯ จะทำาแผนเผชิญเหตุด้วยตัวเอง ดูแลการนำา

เข้าวัคซีน กทม.ต้องเป็นเจ้าภาพ อนาคตของ กทม. ต้องสร้างความ

มั่นใจ เอาชีวิตคนป่วยเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่กฎระเบียบราชการ

ในด้านผู้สูงอายุ เสนอนโยบายบำานาญประชาชนปี

ละ 30,000 บาท สร้างความมั่นคงให้ผู้สูงวัย และให้ความสำาคัญ

เปิดวชิั่นแก้ปัญหาโรคระบาด

ไอเดียใครโดนใจชาว กทม.

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รสนา โตสิตระกูลสกลธี ภัททิยกุล 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
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9กีฬา

กรุงเทพฯ • ความพร้อมก่อนการแข่งขัน

รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2021/22 นัดที่ 28 

คู่ระหว่าง สุพรรณบุรี เอฟซี พบ สมุทร 

ปราการ ซิตี้ ซึ่งจะแข่งขันในวันอาทิตย์

ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ 

สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถ่ายทอด

สดทาง GMM 25 และ AIS PLAY

ความพร้อมของสุพรรณบุรี เอฟซี

นั้น สถาพร วาจาขำา ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของ

สุพรรณบุรี เอฟซี กล่าวว่า “อีกสามเกม

ที่เหลือ ผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่สำาคัญ

ที่สุด เราอยากให้เกมที่ไปเยือนแบงค็อก 

และเล่นในบ้านเจอบุรีรัมย์มีความหมาย 

ดังนั้นเกมนี้เราต้องเก็บสามคะแนนให้ได้                                            

ครับ”

“เกมท่ีแล้วค่อนข้างกดดันทำาให้ข้อ

ผิดพลาดเกิดข้ึนค่อนข้างเยอะ เพราะว่า                                                 

เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสามแต้มเท่าน้ัน 

ขอโฟกัสกับเกมท่ีจะถึงให้ดีท่ีสุดครับ”

“โชคดีที่ไม่มีผู้เล่นที่ติดโทษแบน มี

เพียงรัชนาทคนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บเล็ก

น้อย เราคิดว่าเขาจะพร้อมลงเล่นในเกม

เจอสมุทรปราการฯ ครับ”

“แน่นอน เราทำาการบ้านในทุกๆ เกม

ครับ เราอยู่ในจุดนี้เพราะข้อผิดพลาดค่อน

ข้างเยอะ เราต้องแก้ไขจากทีมเราเองก่อน 

และต้องลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดครับ”

“เราไม่ได้ โฟกัสกับเฮดทูเฮด ตอนนี้

เราอยากจะโฟกัสผลการแข่งขันของทีมเรา 

สำาหรับแท็กติกไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมครับ 

แก้ไขข้อผิดพลาดในการเล่นของเราให้ได้

มากที่สุด”

“ทางเราก็กังวลกับเกมรับ เพราะทีม 

อื่นๆ ส่วนใหญ่ใช้ผู้เล่นแนวรุกเป็นต่างชาติ

เกือบทุกทีม ในขณะที่ทีมเราใช้แกนหลัก

ในเกมรับเป็นคนไทย โดยมีผู้เล่นเกาหลี

อีกหนึ่งคนครับ ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบใน

การเข้าปะทะกับแนวรุกต่างชาติของแต่ละ

ทีม ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเราจะสู้

จนถึงที่สุดครับ”

“เราหวังว่าเราจะได้เปรียบประ

จวบฯ เพราะเรามีเกมมากกว่าหนึ่งเกม

และเฮดทูเฮดของเราดีกว่า ดังนั้นเราต้อง

เก็บสามแต้มให้ได้เพื่อกุมความได้เปรียบ

ให้มาอยู่ที่เราครับ”

“อเดบาโยกระตุ้นให้นักเตะเชื่อมั่น

ในตัวเอง เชื่อมั่นในทีม ลงไปเล่นด้วย

ความกระหายและมุ่งมั่นทำามันออกมาให้

ดีที่สุดครับ”

“ปัญหาของเราคือผลงานของทีม

ไม่สม่ำาเสมอครับ”

“อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ใน

สนามเยอะๆ และพร้อมรับคำาติชมแฟน

บอล เราจะทำาให้เต็มที่ที่สุดครับ”

ทางด้าน ยาสุชิ โยชิดะ หัวหน้าผู้

ฝึกสอนของสมุทรปราการ ซิตี้ กล่าวว่า 

“ตอนนี้สถานการณ์ของทีมเราต้องชนะ

เท่านั้น ถ้าเกมนี้ ไม่ชนะก็จะไม่เป็นผล

ดีต่อทีมเราเท่าไหร่ เราจะเตรียมพร้อม

ทุกๆ อย่างเพื่อคว้าสามคะแนนในแมตช์

นี้ให้ได้”

“แน่นอนครับ เรามีเวลาเตรียมตัว

มากกว่าสุพรรณบุรีฯ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่

จะได้ซ้อมการเล่นร่วมกันของผู้เล่นให้ดียิ่ง

ขึ้น และเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุด

ในเกมนี้ครับ”

เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ เป็นผู้เล่น

สำาคัญของทีมเรา ซึ่งการกลับมาของเท่ห์

จะเพิ่มความน่ากลัวในแนวรุกของทีมเราได้

ดีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเท่ห์เพิ่งได้กลับ

มาหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บ ซึ่งเป็นระยะ

เวลาที่นาน สภาพร่างกายก็อาจจะยังไม่

เต็มร้อย แต่ผมยังมั่นใจว่าเท่ห์สามารถเป็น

ผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมเราได้

อย่างแน่นอนครับ”

“ซึ่งแน่นอนครับว่าผู้เล่นแนวรุก 

ของทางทีมสุพรรณบุรี เอฟซี มีผู้เล่นที่น่า

กลัวหลายคนนะครับ เราก็ต้องมีวิธีการ

รับมือกับผู้เล่นเหล่านี้ ต้องมีการเตรียม

ความพร้อมที่ดี ซึ่งแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่เรา

ต้องการสามคะแนน เพราะฉะนั้นทางทีม

เราจำาเป็นต้องบุกและเล่นเกมรุกเป็นหลัก 

เพื่อที่จะเก็บสามคะแนนในแมตช์นี้ให้ได้ 

นักเตะที่โดนโทษแบนมี 2 คน คือมี กิตติ

พงศ์ แสนสนิท และอาริส ซาริโฟวิช”

“ทีมเราต้องลุ้นผลการแข่งขันของทีม

อื่น แต่ว่าผลการแข่งขันของทีมอื่นต่อให้เรา

ทำาการบ้านทุ่มเทแค่ไหนเราก็ไม่สามารถไป

เปลี่ยนได้ เราต้องทำาการบ้านและโฟกัสกับ

เกมเราให้ดีที่สุด”

“เรามีหลายเกมที่ทำาประตูได้ไม่มาก

พอที่จะเก็บชัยชนะ เรามีการเตรียมพร้อม

และแก้ไขปัญหาแนวรุกเป็นอย่างดี ท่ีเหลือก็

คือฝึกซ้อมและเพ่ิมความมั่นใจให้กับนักเตะ”

“ในสถานการณ์เราตกอยู่ในโซน

อันตรายผู้เล่นจะกดดันมากเป็นพิเศษ ผม

พยายามบอกนักเตะเสมอ ถ้ายังมีโอกาสที่

จะอยู่รอดได้ เราต้องแสดงผลงานและฝึก

ซ้อมให้เต็มที่ สภาพจิตใจของนักเตะยังมี

ความมั่นใจ ยังเชื่อมั่นว่าฟุตบอลอะไรก็เกิด

ขึ้นได้ ถ้าเราทำาอย่างเต็มที่ก็มีความเป็นไป

ได้เสมอ”

“ต้องขอบคุณแฟนบอลสมุทร

ปราการฯ ทุกๆ คนที่คอยให้กำาลังใจไม่ว่า

ทีมจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม เรา

จะพยายามทำาอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายใน

การหนีตกชั้นของเรา”

“ตอนนี้สมุทรฯ เหลือสามนัด 

สามนัดนี้แค่มีเสมอหนึ่งนัดก็ตกชั้นร้อย

เปอร์เซ็นต์ เรายังไม่ได้มองไปถึงสามนัด 

แต่โฟกัสในแต่ละเกมมากกว่าครับ”

“ก่อนอื่นขอขอบคุณที่เดินทางไกล

มาตามเชียร์และคอยสนับสนุนทีมเสมอ 

อาจจะมีบางเกมท่ีเราไม่สามารถทำาตามเป้า

หมายท่ีแฟนบอลได้คาดหวัง ก็ต้องขอโทษ

ในแมตช์ท่ีผ่านๆ มาด้วย แต่แมตช์น้ีเรา

สัญญาจะทำาให้ดีเพื่อให้ผลการแข่งขันออก

มาดีท่ีสุด เรามาร่วมสู้ไปด้วยกันนะครับ”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันรีโว่ 

ไทยลีก 2021/22 สัปดาห์ที่ 28 วันอาทิตย์

ที่ 24 เมษายน 2565 มีดังนี้

18.00 น. สุพรรณบุรี เอฟซี พบ 

สมุทรปราการ ซิตี้ ณ สนามกีฬากลาง

จังหวัดสุพรรณบุรี ถ่ายทอดสดทาง GMM 

25 และ AIS PLAY

18.00 น. เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ

กับทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ณ ธันเดอร์ โดม                     

สเตเดียม ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 และ 

AIS PLAY.

ไทยสร้างประวัติศาสตร์

คว้าแชมป์‘ฮิปฮอป’โลก

‘ฉลามชล’เลือกใช้บริการ‘โค้ชเตี้ย’ต่อ

‘บิ๊กบอล’มั่นใจฤดูกาลหน้าผลงานทะลุ

อเมริกา • จากการที่

สมาคมกีฬาเชียร์แห่ง

ประเทศไทย ผศ.ดร.

สืบสาย บุญวีรบุตร 

นายกสมาคมกีฬาเชียร์

แห่งประเทศไทย ได้

รับการสนับสนุนจาก

การกีฬาแห่งประเทศ 

ไทย และกองทุน

พัฒนาการกีฬา

แห่งชาติ ส่ง

นักกีฬาเข้า

ร่วมแข่งขัน

เชียร์ลีดดิ้งชิง

แชมป์โลก 

THE 2022 

ICU JUNIOR 

WORLD & 

WORLD 

CHEERLEADING CHAMPIONSHIPS 

จัดขึ้นที่ ESPN Wide World of Sports 

Complex ณ เมืองออร์แลนโด ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยเป็นการแข่งขันกีฬา

เชียร์รายการใหญ่ที่สุด จัดโดยสหพันธ์กีฬา

เชียร์นานาชาติ มีนักกีฬาเชียร์จาก 50 

ประเทศทั่วโลก ก่อนหน้านี้นักกีฬาเชียร์

ทีมไทยในนามทีมโรงเรียนดรุณาราชบุรี 

ชุดแชมป์โลก พลาดท่าให้กับเจ้าภาพ

สหรัฐอเมริกา ในประเภทโคเอ็ด แอดวานซ์ 

ทำาได้แค่เหรียญเงิน

ล่าสุด (เช้ามืดวันที่ 23 เม.ย.) 

นักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขันในประเภท

ฮิปฮอป ซึ่งเมื่อปีที่แล้วทีมไทยได้อันดับ

ที่ 3 ครั้งนี้ ได้เปลี่ยนนักกีฬาหน้าใหม่ลง

แข่งขัน ได้แก่ “แบงค์” (นายนพรัตน์ บุญ

รัตน์) และ “ดรณ์” (นายกร คุ้มราช) ท่ีเพ่ิง

จะคว้าเหรียญเงินรายการมหาวิทยาลัยโลก

ท่ีประเทศฟินแลนด์ โดยในการชิงแชมป์

โลกคร้ังน้ีมีท้ังหมด 17 ประเทศ นักกีฬาไทย

ต้องเจอกับนักกีฬาตัวเต็งอย่าง เอกวาดอร์, 

เม็กซิโก, เปอร์โตริโก, ไต้หวัน, เยอรมนี ผล

การแข่งขันคะแนนของทีมไทยนำามาเป็นท่ี 1 

ด้วยคะแนน 86.71 ท้ิงห่างเอกวาดอร์ท่ีตาม

มาเป็นอันดับท่ี 2 อยู่เกือบ 5 คะแนน

ส่วนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 

เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างนักเต้นทีมชาติ

ไทยและเม็กซิโก โดยทีมไทยโชว์ท่าชุดที่

แข็งแรง มีการผสมผสานการเต้นฮิปฮอป

เข้ากับความเป็นบีบอย ร่วมกับการเป็น

กีฬาเชียร์ที่สนุกสนานมาเป็นจุดแข็งในการ

สร้างท่า ส่วนกิมมิกของทีมไทยจะเป็นการ

ทำาท่าลังกา Gainer ของนักกีฬาทั้งคู่ที่ทำาได้

พร้อมเพรียงจนเหมือนคนคนเดียวกัน และ

ชลบุรี • สโมสร “ฉลามชล” ชลบุรี 

เอฟซี บรรลุข้อตกลงพร้อมเซ็นสัญญา

ฉบับใหม่กับ “โค้ชเตี้ย” สะสม พบ

ประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอน จากเดิมที่

กำาลังจะหมดลงในปีนี้ เพิ่มอีก 3 ปีเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว 

โดย “บิ๊กบอล” ศศิศ สิงห์ โตทอง 

ผู้จัดการทีมชลบุรี เอฟซี ออกมาพูดถึง

การต่อสัญญาฉบับใหม่กับ “โค้ชเตี้ย” ใน

ครั้งนี้ว่า สโมสรชลบุรี เอฟซี เชื่อมั่น

และมั่นใจในฝีมือของโค้ชเตี้ยว่าจะพา

ทีมไปถึงเป้าหมาย ด้วยการคว้าโทรฟี่ให้

กลับมาอยู่ที่ จ.ชลบุรีได้อีกครั้ง

“ผมกับโค้ชเตี้ย เราได้คุยกัน

การสร้างเด็ก และโค้ชเตี้ยก็ตอบโจทย์ตรง

นี้ หลังจากที่เด็กของเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้น

หลายต่อหลายคน”

“ส่วนเรื่องความเชื่อมั่นนั้น ผมมั่นใจ

โดยเฉพาะจุดจดจำาของ

ผู้ชมด้วยท่านอนหงาย

ไถกับพื้นที่สามารถเรียก

เสียงเฮรอบสนาม ทำาให้

สามารถมัดใจกรรมการ

ได้อย่างดี

ผลปรากฏว่าทีมไทยสามารถเอาชนะ

ไปได้ด้วยคะแนนสูงถึง 86 คะแนน ทิ้ง

ห่างเม็กซิโกถึง 4 คะแนน คว้าเหรียญ

ทองมาครองได้สำาเร็จ โดยเหรียญเงินเป็น

ของเม็กซิโก และเหรียญทองแดงได้แก่

เอกวาดอร์

ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร นายก

สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยได้กล่าว

ว่า ถือเป็นความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องของ

สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย ที่

สามารถคว้าเหรียญเงินจากประเภทเชียร์

ลีดดิ้ง รุ่นจูเนียร์ โคเอ็ด อีลิท (Junior 

Coed Elite) ไปก่อนแล้ว และเชียร์ฮิปฮอป

ท่ีปัจจุบันเป็นชนิดกีฬาสมบูรณ์แบบแล้ว 

ยืนยันเดินหน้าสร้างชื่อเสียงอย่างต่อ

เนื่อง โดยเฉพาะในการแข่งขันชิงแชมป์

เอเชีย ระหว่างวันท่ี 2-4 กันยายน 2565 ท่ี

ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ โดยจะเป็นการ

วัดศักยภาพความสามารถของนักกีฬาเชียร์

ลีดด้ิงและฮิปฮอปทีมชาติไทยดีแค่ไหนกับ

เป้าหมายไปสู่มหกรรมกีฬาต่างๆ และอาจ

จะมีแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี 2028 ท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

สำาหรับ ผลการแข่งขันประสบความ

สำาเร็จเกินคาด ด้วยการคว้า 1 เหรียญทอง 

และ 1 เหรียญเงิน แถมยังได้รับรางวัล 

Breakthrough Award จากผลงานที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย นายเทิด

ศักดิ์ อินทะพิง ยังได้รับรางวัลผู้ฝึกสอน

ยอดเยี่ยมแห่งปี 2022 จากสหพันธ์กีฬา

เชียร์นานาชาติ และนายกสมาคมฯ ผศ.ดร.

สืบสาย บุญวีรบุตร ยังได้เป็นกรรมการ

บริหารสหพันธ์ต่อไปอีก 4 ปีด้วย.

ตลอดเวลา และเรามีแนวทางที่ดีไปด้วยกัน 

เพราะผลงานของทีมคือเครื่องชี้วัด หาก

ย้อนไปปีที่แล้วยอมรับว่าเราหนีตกชั้น แต่

เราก็ลุ้นแชมป์เอฟเอคัพ ซึ่งแม้ว่าสุดท้าย

นัดชิงชนะเลิศเราแพ้ในการดวลลูกโทษ

ก็ตาม แต่ปีนี้เรามีลุ้นท็อปไฟว์ และเรายังมี

บอลถ้วยให้ได้ลุ้นแชมป์อีก 1 รายการ”

“ภาพรวมของทีม ผมว่าดีนะ นัก

เตะเด็กๆ จากอคาเดมีที่ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่

ก็เล่นดีขึ้นหลายคน อันนี้ก็ต้องชมโค้ชเตี้ย

ที่สามารถต่อยอด และเค้นศักยภาพเด็ก

ออกมาได้ ทำาให้เราได้มีนักเตะดาวรุ่งที่ดี

ที่สุดทีมหนึ่งในไทยลีก ผมเชื่อมือโค้ชเตี้ย

นะ เพราะทีมเรามีนโยบายที่ชัดเจน คือ

ในตัวโค้ชเตี้ย ผมเชื่อว่าโค้ชเตี้ยจะพา

ชลบุรี เอฟซี กลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ได้

อีกครั้งกับสัญญาฉบับใหม่นี้” บิ๊กบอล

กล่าวทิ้งท้าย.

ปทุมธานี • การแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์                    

ลีก 2022 กลุ่มจี ระหว่าง ยูไนเต็ด ซิตี้ 

และบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นนัดที่ 4 โดย

จะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 

2565 เวลา 21.00 น. ที่สนามปทุมธานี                                                   

สเตเดี้ยม ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 

2565 ที่ห้องแถลงข่าวภายในสนามปทุม 

ธานี สเตเดี้ยม ได้มีการแถลงข่าวก่อนการ

แข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 โดย 

“เดอะ แรบบิท” มี มาโกโตะ เทกุระโมริ 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย กนกพล ปุษปา

คม นักเตะของทีมเข้าร่วมในการแถลงข่าว

โดยโค้ชเทกุระโมริกล่าวถึงเป้าหมาย

ในครึ่งทางของรอบแบ่งกลุ่มที่เหลืออยู่ว่า 

“หลังจากตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางของการ

แข่งขัน นักเตะทุกคนยังคงมีความมุ่งมั่น

เป็นอย่างดี ยังพยายามรักษาโมเมนตัมไว้

ให้ได้ และอยากทำาผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้า

รอบเป็นที่หนึ่งของสาย”

“จากเกมที่ผ่านมาคิดว่าทั้งสองทีม 

(บีจี ปทุม ยูไนเต็ด กับยูไนเต็ด ซิตี้) น่าจะ

ได้เห็นซึ่งจุดอ่อนจุดแข็งของกันและกัน ทั้ง

เราและยูไนเต็ด ซิตี้ อาจจะต้องเตรียมตัว

มาใหม่เพื่อสร้างปัญหาให้แก่คู่ต่อสู้”

ด้าน กนกพล ปุษปาคม ผู้ซ่ึงเบิกสกอร์

แรกในสีเส้ือบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ได้สำาเร็จในนัด

ท่ีผ่านมากับยูไนเต็ด ซิต้ี กล่าวถึงความพร้อม

ในเกมสุดสัปดาห์น้ีว่า “โชคดีท่ีพ่ีๆ นักฟุตบอล

ยังไม่มีใครได้รับอาการบาดเจ็บ ทาง

โค้ชได้ย้ำาเตือนเรื่องการเล่นตามแท็ก 

ติก และพวกเราอยากเข้ารอบเป็นท่ี

หน่ึงของสายให้ได้ครับ”

ส่วน เจสัน วิธ กุนซือ

ยูไนเต็ด ซิตี้ กล่าวถึงวิธีแก้ไข

การเสียประตูท้ายเกมของลูก

ทีมว่า “ในกีฬาฟุตบอล ไม่

ว่าจะในระดับไหน ประตู

ส่วนใหญ่มักเกิดข้ึนในช่วง 

15 นาทีสุดท้ายของเกม 

ผมมองว่าเราควรรักษา

สมาธิกันได้ดีกว่าน้ี แต่

อย่างท่ีทราบกันดีเรา

ไม่ได้มีขนาดทีมท่ีใหญ่

โตนัก จึงเป็นการยากท่ี

จะหมุนเวียนผู้เล่น อย่างไร

ก็ตามผมย้ำากับลูกทีมเสมอถึงความ

สำาคัญท่ีต้องโฟกัสตลอด 90 กว่านาที

บนสนามแข่งขัน ในเกมท่ีแล้วเราสร้าง

โอกาสได้ในช่วงท้ายเกม และนัดท่ีจะถึง

น้ีเราต้องทำาให้ดีข้ึนด้วยการเปล่ียนโอกาส

เป็นประตู”

โดย บีจี ปทุม ยูไนเต็ด จะลงแข่งขัน

เกมเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 รอบ

แบ่งกลุ่ม กลุ่มจี นัดที่ 4 พบกับยูไนเต็ด 

ซิตี้ ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 

เวลา 21.00 น. ที่สนามปทุมธานี สเตเดี้ยม 

ถ่ายทอดสดผ่าน ELEVEN SPORTS.

‘โค้ชเทกุฯ’ตั้งเป้าบีจีแชมป์กลุ่ม

ชี้ลูกทีมกำาลังห้าวเต็มร้อยทุกคน

แข้งสุพรรณฯไม่มีทางเลือกต้องชนะเท่านั้น

มาโกโตะ 

เทกุระโม

ริ หัวหน้าผู้

ฝึกสอนบีจีฯ 

พร้อมด้วย 

กนกพล ปุษ

ปาคม นักเตะ

ของทีมเข้า

ร่วมในการ

แถลงข่าว

ศฤงคาร พรหมสุภะ

“ยิม” วรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ ยังมีสกอร์

ให้กับ “เดอะ แรบบิท” ตลอด
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10 บันเทิง

ระเอกหนุ่มสำ�อ�ง อุปนิสัยร่�เริง สุภ�พ อ่อนโยน   

แต่ภายในเข้มแข็ง นั่นเป็นบุคลิกทั้งในบทบาทการแสดง

และบุคลิกใกล้เคียงกับชีวิตจริงของ วิลเลียม โฮลเดน 

(William Holden) หากเอ่ยชื่อพระเอกคนนี้ หลายคนที่เป็นนักชม

ภาพยนตร์ต้องเคยดูภาพยนตร์หลายเรื่องที่เขาแสดง อาทิ สะพาน

ข้ามแม่น้ำาแคว,  โลกของซูซีวอง, ฮันซูหยิน วิลเลียม โฮลเดน 

แสดงภาพยนตร์ทั้งหมดร่วม 70 เรื่อง เขาเคยได้รับรางวัลตุ๊กตา

ทองดาราชายยอดเยี่ยมในบทเชลยศึกจากเรื่อง Stalag 17 (1953) 

ผู้เขียนเคยดูเมื่อนำามาฉายครั้งที่ 2 ที่โรงภาพยนตร์พาราเมาท์ วิล

เลียม โฮลเดน เดินทางมาดูโลเกชั่นที่เมืองไทยช่วงก่อนถ่ายทำา

สะพานข้ามแม่น้ำาแคว แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ทางโรงถ่ายโคลัมเบีย

ตัดสินใจยกกองไปถ่ายทำาที่ซีลอน หรือศรีลังกาในชื่อปัจจุบัน 

เนื่องจากติดปัญหาเรื่องขอยืมขบวนรถไฟเข้าฉาก ชีวิตส่วนตัววิล

เลียม โฮลเดน มีทั้งขึ้นและลง คนที่เคยใช้ชีวิตในช่วง 60 ปีที่ผ่าน

มา ยากที่จะลืมดาราชายคนนี้

วิลเลียม โฮลเดน มีชื่อเดิมว่า William Franklin Beedle Jr. 

คนในวงการและคนรู้จักมักเรียกเขาว่า บิล โฮลเดน นามสกุล โฮล

เดน ทางโรงถ่ายพาราเมาท์เป็นคนตั้งให้ครั้งทำาสัญญาแสดงหนัง

เรื่องแรก เขาเกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 1918 ที่เมืองโอฟัลลอน 

(O’Fallon) รัฐอิลลินอยส์ คุณแม่แมรี เป็นครูสอนหนังสือเด็กที่

โรงเรียน ส่วนวิลเลียม คุณพ่อ เป็นนักเคมีอุตสาหกรรม บรรพบุรุษ

อพยพมาจากอังกฤษ ชีวิตวัยเด็กบิลเกิดมาในบ้านหลังใหญ่ของ

คุณปู่ บิลมักชวนเพื่อนๆ มาเล่นที่สนามหญ้าที่บ้าน บิลเป็นคนรัก

การผจญภัย ชอบเล่นผาดโผน ชอบเล่นกีฬาฟุตบอล เบสบอล เมื่อ  

บิล โฮลเดน อายุ 7 ขวบ ครอบครัวย้ายไปอยู่เมืองเซาท์พาซาเดนา 

แคลิฟอร์เนีย ช่วงนั้นเขาเริ่มหัดขี่ม้า หลังเรียนจบชั้นมัธยมปลายที่

เซาท์พาซาเดนา พาซาเดนาไฮสกูล บิลเข้าเรียนต่อวิชาการแสดงที่

วิทยาลัยพาซาเดนาจูเนียร์คอลเลจ เลือกวิชาการแสดง เพราะส่วน

ตัวชอบ แต่ความจริงครอบครัวอยากให้เรียนบริหารธุรกิจมากกว่า 

ขณะเรียนอยู่ชั้นปีสาม บิลมีโอกาสแสดงละครวิทยุและละครสั้น

บนเวที ผู้คนเริ่มรู้จักบิลในตอนนั้น ประจวบกับแมวมองโรงถ่าย

พาราเมาท์กำาลังวิ่งหาดาราดาวรุ่งมาอยู่กับโรงถ่ายพาราเมาท์ 

แมวมองดังกล่าวเกิดติดใจลีลาการแสดงและบุคลิกของบิล โฮลเดน 

บนเวทีละคร เชาชวนบิลให้ไปเทสต์หน้ากล้อง บิลสอบผ่าน ได้งาน

ออกฉาย รูเบนคิดว่าถึง

เวลาแล้วที่บิล โฮลเดน 

ควรจะมีคู่ แต่งงานเป็น

เรื่องเป็นราวเสียที รู

เบนรู้จักดาราหญิงดาว

รุ่งคนหนึ่งจากนิวยอร์ก 

ตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็น

เบรนดา มาร์แชล เธอ

อยู่กับโรงถ่ายวอร์เนอร์

บราเธอร์ส เธอแต่งงาน

มาแล้วครั้งหนึ่ง บิล 

โฮลเดน เกี่ยงเรื่องนี้

ในตอนแรก ภายหลัง

เมื่อพบกันบ่อยครั้ง ทน

แรงเชียร์จากเพื่อนไม่

ไหว บิล โฮลเดน จึง

ตกลงแต่งงานกับเธอใน

ปี 1941 พิธีแต่งงานจัด

ที่ลาสเวกัส รัฐเนวาดา 

นักดูหนังอาจคุ้นหน้า

เบรนดา  มาร์แชล ใน

หนังคาวบอย หนัง

สืบสวน รวมทั้งบทเจน 

ในหนังทาร์ซานหลาย

ตอน 

หลังจาก Golden 

Boy บิล โฮลเดน มี

งานตามมาอีกหลาย

เรื่อง อาทิ หนังแก๊งส    

เตอร์เรื่อง Invisible 

Stripes (1939) แสดงกับฮัมฟรีย์ โบการ์ต จากนั้นกลับมาอยู่กับ

พาราเมาท์ดังเดิม บางครั้งถูกยืมตัวไปอยู่โคลัมเบีย ภาพยนตร์

ในช่วงนี้ที่บิล โฮลเดน แสดงมีทั้งหนังดรามา คาวบอย สืบสวน 

อาทิ Texas (1941), The Fleet’s In (1942), Meet the Stewarts 

(1943), Young and 

Willing (1943) ครั้น

อเมริการ่วมรบใน

สงครามโลกครั้ง

ที่ 2 ในปี 1943 บิล 

โฮลเดน ถูกเกณฑ์

ทหารประจำากองทัพ

บก ติดยศร้อยตรี 

ประจำาอยู่หน่วยสร้าง

ภาพยนตร์ฝึกหัด 

อบรมหน่วยรบค่าย

ทหารในเทกซัส จน

กระทั่งสงครามโลก

ยุติลงจึงกลับมา

ทำางานที่โรงถ่าย

พาราเมาท์อีกครั้ง 

แสดงภาพยนตร์แนว

โรแมนติกคอมิดีเรื่่อง 

Dear Ruth (1947)   

หนังดรามาคาวบอย

เรื่อง Rachel and 

the stranger (1948) 

แสดงกับโรเบิร์ต มิต

เป็นดาราเข้าฉากไม่มีชื่ออยู่ในเครดิต 2 เรื่อง

จนกระทั่งปี 1939 พาราเมาท์ให้ โรงถ่ายโคลัมเบียยืมตัวบิล 

โฮลเดน ไปแสดงภาพยนตร์เรื่อง Golden Boy เขารับบทนำานัก

มวยอาชีพ และนักไวโอลินในวงดนตรี ในเวลาเดียวกัน ดาราหญิง

ที่แสดงด้วยได้แก่ บาร์บารา สแตนวิค ซึ่งเป็นดารารุ่นพี่มีชื่อแล้ว 

ทั้งสองเข้ากันได้ดี  บาร์บาราช่วยผลักดันแนะนำาบิล โฮลเดน ช่วง

ถ่ายทำา อีกทั้งผู้กำากับ รูเบน มามูเลียน (Rouben Mamoulian) เป็น

คนคอยสอน ช่วยให้กำาลังใจ เขาแนะนำาหนังสือศิลปะ แนะนำาให้

บิลฟังดนตรีคลาสสิก จ้างโค้ชสอนชกมวยและเล่นไวโอลินมาสอน 

ถ้าไม่มีรูเบนแล้วเขาคงทำาไม่ได้อย่างแน่นอน ทั้งสองสนิทกันมาก 

ถึงขนาดเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน Golden Boy ประสบความสำาเร็จเมื่อ

ชัม และลอเรตตา ยัง มาถึงตอนนี้หลายคนมีความเห็นว่านี่ไม่ใช่

บิล โฮลเดน คนเก่าแล้ว เขายังคงความเป็นสุภาพบุรุษผู้เรียบร้อย

เดิมก็จริง แต่เขาเข้มแข็งกว่าเดิมมาก และมีความเจนจัดกว่าเก่า 

เขาเริ่มรับบทหนักในหนังคาวบอยตะวันตกอย่าง The Man from 

Colorado (1948), Union Station (1950) (สันติบาลม้าเหล็ก), 

Sunset Boulevard (1950) (ละครชีวิต) วิลเลียม โฮลเดน แสดง

เป็นโจ กิลลิส นักเขียนบทตกยากที่พยายามตะเกียกตะกายกลับสู่

วงการภาพยนตร์อีกครั้ง เขาได้พบกับดาราหนังเงียบ นอร์มา เดส 

มอนด์ ป่วยเป็นโรคจิต แสดงโดยกลอเรีย สแวนสัน พยายามโน้ม

น้าวให้ โจ กิลลิส ติดกับจินตนาการของเธอ หนังจากการกำากับของ

บิลลี ไวเดอร์ และจากบทบาทการแสดงเรื่องนี้ที่วิลเลียม โฮลเดน 

ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลตุ๊กตาทองยอดเยี่ยมฝ่ายชาย Sunset 

Boulevard กลายเป็นหนังคลาสสิกที่นักวิจารณ์ยกย่อง กล่าวถึง 

และมักฉายในชั้นเรียนให้นักศึกษาด้านภาพยนตร์ชมและวิจารณ์ 

ในปีเดียวกันนี้ บิล โฮลเดน มีหนังดรามาออกฉายอีกเรื่องดัดแปลง

จากละครบรอดเวย์ชื่อเรื่อง Born Yesterday แสดงคู่กับจูดี ฮอล

ลิเดย์ 

ปี 1951 บิล โฮลเดน เปลี่ยนมาแสดงภาพยนตร์แนว

สงครามถึง 2 เรื่อง Force of Arms (กองพล 36), Submarine 

Command (พรายทะเลจีน) และในที่สุดปี 1953 วิลเลียม โฮลเดน 

ก็ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองฝ่ายชายยอดเยี่ยมในเรื่อง Stalag 17 กำากับ

การแสดงโดยบิลลี ไวเดอร์ บิล โฮลเดน ตอนนั้นหนุ่มมาก อายุแค่ 

35 ปี ในเรื่องเขารับบทเชลยศึกทหารอากาศอเมริกันที่ถูกจับตัวเข้า

ค่ายกักกันในเยอรมนี อยู่ร่วมกับเชลยศึกอื่นอีก 40,000 คน

(อ่านต่อสัปดาห์หน้า)

นักศึกษา เรื่องของชนชั้นในสังคมอังกฤษ มิตรภาพที่มีความลับ

เป็นตัวแปร 

ไม่ได้เล่นกับการสืบสวน แต่เล่นกับการดำาเนินคดี 

กระบวนการพิจารณาคดีในศาล การซักถามของทนาย คำา

ให้การของจำาเลย โจทก์ นำาเสนอในแบบภาพ

จำาลองเหตุการณ์ ที่มาในแบบราโชมอน 

เรื่องเล่าของเธอและเขา เป็นความจริง

ในมุมในความคิดในความเชื่อของ

ตัวเอง เรื่องราวของฝ่ายหญิงว่า

ด้วยความไม่ยินยอม ไม่สมยอมที่

จะมีเพศสัมพันธ์ ตรงข้ามกับฝ่าย

ชาย ทำาให้เห็นว่าฝ่ายหญิงยินยอม

พร้อมใจมีเพศสัมพันธ์ เพราะ

กุญแจหลักในคดีทางเพศ จากการ

ล่วงละเมิด ไปจนถึงการข่มขืน หรือ

ศัพท์ตามภาษากฎหมายบ้านเราคือ

กระทำาชำาเรา อยู่ที่ความยินยอม การสมยอม 

หรือ Consent ในภาษาอังกฤษ ที่ทุกประเทศนิยามตรง

กันว่า เพศสัมพันธ์ที่ปราศจากการยินยอมคือ การข่มขืน

นอกจากประเด็นเรื่องการสมยอม หรือข่มขืน ยังมี

ประเด็นที่พบเห็นในหนังในกลุ่ม Me Too ผลกระทบทางจิตใจ

ของเหยื่อ ความอับอาย ที่นำาไปสู่การปล่อยให้ผู้ทำาผิดลอยนวล 

ไปจนถึงการเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เพื่อภาพลักษณ์ชายแสนดีที่

คุณสามีสร้างขึ้น 

อาจจะขาดๆ เกินๆ แห้งแล้งในอารมณ์ แต่มีประเด็น

การเมือง ทำาให้เราเห็นด้านมืดของนักการเมือง และที่สำาคัญมี

ข้อมูลที่ทำาให้เข้าใจเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศมาก 

Anatomy of a Scandal เป็นซีรีส์ที่คนดูหนังหวังสาระไม่

ควรพลาด. 

 

 

 

บังเอิญถูกจังหวะ สำ�หรับลิมิเต็ดซีรีส์ 6 ตอนจบ 

Anatomy of a Scandal ที่เน็ตฟลิกซ์สตรีมมิงในช่วง

สงกรานต์ ช่วงเดียวกับข่าวฉาว การล่วงละเมิดทางเพศ

หญิงสาวนับสิบของนักการเมืองระดับรองหัวหน้าพรรค

เก่าแก่บ้านเรา 

ดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกันของ ซาราห์ วอห์น 

หรือซาราห์ ฮอลล์ นักข่าว  เช่นเดียวกับนักข่าวที่ผัน

ตัวมาเป็นนักเขียน วัตถุดิบหรือสารตั้งต้นคือข่าว ข่าว

ฉาวที่ทำาให้แมตต์ แฮนค็อก กลายเป็นอดีตรัฐมนตรี

สาธารณสุข  

เปิดเรื่องด้วยภาพจาก

ข่าวหน้าหนึ่งของเดอะซัน ฉาก

รักในลิฟต์รัฐสภาระหว่างท่าน

รัฐมนตรีกับเพื่อนสาวจากออกซ์ 

ฟอร์ดที่เป็นผู้ช่วย แต่ปรับจาก

กอดจูบที่ละเมิดมาตรการรักษา

ระยะห่างทางสังคมแนวทาง

ปฏิบัติการสกัดการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 มาเป็นการมีเซ็กซ์  และเปลี่ยนชื่อท่าน

รัฐมนตรีเป็นเจมส์ ไวท์เฮาส์  

เดินหน้าต่อด้วยผลจากข่าวฉาว ได้รับผลกระทบ

เต็มๆ คือ โซฟี ภรรยา เหมือนภรรยานักการเมืองทั้ง

หลาย แม้จะเจ็บปวดที่ถูกนอกใจ แต่ให้อภัย เป็นกำาลัง

ใจให้สามีที่แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจาก

ตำาแหน่ง และออกมาขอโทษสังคม แต่เรื่องไม่จบ เจมส์

ตกเป็นจำาเลยในข้อหาข่มขืน

สาวในลิฟต์ โอลิเวีย ลิตตัน ผู้

ช่วยที่ถูกลดฐานะจากชู้รักเป็น

กิ๊กเก่า เซ็กซ์ครั้งนั้นเป็นการ

ขืนใจ และที่เข้ามามีเอี่ยวด้วย

คือ เคท วูดครอฟต์ ทนายของ

โอลิเวีย   

ชื่อไทย ฉาวซ่อนเงื่อน 

ชวนให้คิดว่า มาในแนวสืบสวนกลยุทธ์จัดฉาก สร้างเรื่อง ทำาลาย

ชื่อเสียงทำาลายอนาคตทางการเมืองอันรุ่งโรจน์ของเจมส์ แต่คิดผิด 

เพราะเป็นคอร์ตรูมดรามา ที่ว่าด้วย

ชีวิตครอบครัวนักการเมือง ผลกระทบ

ต่อความสัมพันธ์ การรับมือกับ

ข่าวฉาวของนักการเมือง  

ตามสไตล์ การ

ให้การในศาล นำา

ไปสู่การทบทวน

พฤติกรรมในอดีต 

เมื่อคร้ังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด                                               

การเป็นสมาชิกคลับไฮโซ ลิเบอร์ทีน (อิงมา

จากคลับบลูลิงดอน) เผยพฤติกรรมการใช้ชีวิต

เหนือระดับของลูกหลานไฮโซ และที่สำาคัญ

ความลับในมิตรภาพแบบตัดไม่ได้ขายไม่ขาดของ

เจมส์ กับนายกรัฐมนตรี เดินคู่กันไป คือ เส้นทางรัก

ของเจมส์กับโซฟี และเบาะแสตัวละครสำาคัญที่ทำาให้ โซ

ฟีตาสว่าง 

โซฟี-เซียนา มิลเลอร์, เจมส์-รูเพิร์ต 

เฟรนด์, มิเชลล์ ด็อกเกรี-เคท สามนัก

แสดงนำา และเหล่านักแสดงสมทบ ทำา

หน้าที่ของตัวเองได้ดี และลูกเล่นที่คุณพี่ผู้

กำากับ เอส เจ คลาร์กสัน นำามาใช้ในการ

ถ่ายทอด อธิบายอารมณ์ ความรู้สึกของ

ตัวละครให้เราเห็นอย่างเป็นรูปธรรมคือ

ภาพ เล่นกับประตู อาการเหมือนถึงหมัด

ของเจมส์ เหมือนตกจากที่สูงของโซฟี ตัด

สลับแต่เชื่อมต่ออย่างแนบเนียนระหว่าง

อดีตกับปัจจุบัน ที่เผยเบื้องหลังเบื้องลึก

ของพฤติกรรม และภาพอดีตสมัยเป็น รัชชพร เหล่าวานิช

พ

ดำารัส โรจนพิเชฐ
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คิดถึง วิลเลียม โฮลเดน (1)
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11ดวง/อาหาร

างเว้นจากการแนะนำาเมนู 

“ข้าวขาหมู” มานานแล้ว 

เป็นอาหารจานเดียวที่อยู่คู่กับ

คนไทยมาช้านาน แม้จะเป็นเมนูที่มี

ไขมันค่อนข้างสูง ไม่เป็นที่ชื่นชอบของ

คนกลัวอ้วน แต่คนที่ชอบกินขาหมู

แล้วก็มักเสาะหาร้านอร่อยๆ ที่มีลูกค้า

ติดอกติดใจ ทั้งคากิ ทั้งเนื้อและหนัง

นุ่มๆ ชุ่มฉ่ำาด้วยน้ำาพะโล้ที่ราดข้าว อีก

ทั้งไข่ต้ม แกล้มด้วยผักดอง ผักคะน้า 

เหยาะด้วยน้ำาส้มพริกตำา กระเทียม

พริกสดแก้เลี่ยน ทุกส่วนประกอบของ

ความเป็นข้าวขาหมู ล้วนแล้วแต่อร่อย

เด็ดเกินห้ามใจทั้งสิ้น

ผมเป็นคนชอบกินข้าวขาหมู 

หากไม่นับร้านชื่อดังชั้นนำาหลายเจ้าใน

เมืองไทย ก็อาจจะเจอร้านอร่อยถูกใจ

จริงๆ ยากสักนิด หลายร้านก็พอจะกิน

ได้ แต่ยังมีอะไรบางอย่างขาดหายไป 

เรียกว่าอร่อยไม่ครบสมบูรณ์แบบ บ้าง

น้ำาพะโล้ก็มีรสหวานหรือเค็มมากเกิน

ไป ไม่กลมกล่อม บางที่เนื้อหมูแข็ง

กระด้าง หรือไส้หมูก็ไม่โดนใจ

แต่ร้านที่จะแนะนำาในวันนี้

คือ “ข้าวขาหมูแพร่พาณิชย์” อร่อย

ครบเครื่องทุกอย่าง ตั้งอยู่ปากซอย

พาณิชยการธนบุรี 18 ริมถนน

จรัญสนิทวงศ์ 13 เข้ามาในซอยไม่

ลึกมากก็จะเห็นคุณจุมพต ฉัตรวัฒนา

กุล หรือเฮียซ้ง อายุ 70 ปี ยืนสับขาหมู

อยู่หน้าร้าน ด้านในมีโต๊ะนั่งกิน 5-6 โต๊ะ 

จัดร้านดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อยดี นั่งกิน

สบายๆ ไม่แออัด

“เฮียซ้ง” เมื่อก่อนเคยเปิดแผงขาย

หนังสือพิมพ์มานาน แล้วรู้สึกเบื่อที่ไม่มี

วันหยุดพักผ่อนเพราะต้องขายทุกวัน ก็

เลยไปฝึกทำาข้าวขาหมู ซึ่งได้สูตรจากคน

จีนแนะนำา แรกเริ่มลองทำาให้เพื่อนกิน

ก่อน หัดทำาจนได้ที่ก็เปิดขายทันที คอย

ถามลูกค้าว่ารสชาติเป็นอย่างไร ค่อยๆ 

ปรับปรุงสูตรจนอร่อยลงตัว เฮียซ้งขาย

ข้าวขาหมูอยู่ย่านบางรักกว่า 20 ปี ถ้าไม่

อร่อยจริงขายไม่ได้แน่นอน เพราะคู่แข่ง

เจ้าดังๆ เยอะ ก่อนที่จะย้ายมาตั้งร้านอยู่

ในซอยพาณิชยการธนบุรีได้ 7 ปีแล้ว

ข้าวขาหมูของเฮียซ้งจะเป็นรส

กลางๆ น้ำาพะโล้เข้มข้นไม่จืดชืด ซด

เป็นน้ำาซุปได้แบบน้ำาก๋วยเตี๋ยว ไม่หวาน

มาก ไม่เค็มมากจนเกินไป เรียกว่าได้รส

กลมกล่อมลงตัวกำาลังดี ขาหมูผ่านการ

ตุ๋นด้วยเครื่องเทศยาจีน แต่เวลากินจะ

ไม่มีกลิ่นฉุนยาจีน มีกลิ่นหอมโชยอ่อนๆ 

กระตุ้นให้รู้สึกน่ากินมากยิ่งขึ้น 

ขาหมูเนื้อนุ่มไม่แข็งกระด้าง 

เพราะผ่านการต้มเคี่ยวด้วยไฟแรง

นานกว่า 5 ชั่วโมง เสร็จแล้วอบให้นุ่ม

อีกครั้งด้วยความชำานาญ น้ำาพะโล้เข้า

ตัวขาหมูเปื่อยนุ่ม กินลื่นไม่ฝืดคอ ไม่

เลี่ยน ส่วนคากิก็หยุ่นๆ นุ่มลิ้นกำาลัง

ดี ไส้หมูหนึบๆ เคี้ยวง่าย ต้มสะอาด 

เปื่อยกำาลังดี ไม่เหนียว

ร้านน้ียังมีทีเด็ดท่ีเก่ียมฉ่ายหรือ

ผักดอง เพราะเฮียซ้งล้างผักหลายรอบ 

เอาความเค็มออกไปให้หมด ก่อนนำาผัก

ไปต้มแล้วใส่เครื่องเคราตามสูตรเฉพาะ 

ต้มนานมากจนได้รสกลมกล่อม เวลา

บีบผักแล้วรู้สึกน่ิมมือ ตักกินแล้วจะมี

ความนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง ร้านน้ีจะไม่ใส่

ผักคะน้า มีแต่ผักดองอร่อยๆ กินแกล้ม

กับกระเทียมและพริกสดให้กินเต็มท่ีไม่

ต้องกลัวเล่ียน ส่วนพริกน้ำาส้มก็ยังอร่อย 

ใช้พริกเหลืองอย่างเดียวผสมกับเครื่อง

ปรุงตามสูตรของเฮียซ้ง

ส่วนราคาข้าวขาหมู ธรรมดา

จานละ 45 บาท ขาหมูทั้ง

ขา 400 บาท ขาหมูสับ 50-60 บาท 

คากิสับ 60 บาท เพิ่มไข่ต้มหรือ

ไส้หมูอย่างละ 10 บาท ข้าวหมู

กรอบ 45 บาท หรือจะสั่งหมูกรอบ

เปล่าๆ ทอดอย่างดีกินแกล้มขาหมู 

เคี้ยวเพลินๆ จานละ 60 บาท เปิด

ขายตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้าถึง 6 โมง

เย็น หยุดทุกวันอาทิตย์ สอบถามเพิ่ม

เติมได้ที่โทร.09-2934-5589.

ว่

เมือง-คนเตรียมรับมือเจ็ดปีมฤตยูผู้อาเพศย้ายจากเมษเข้าพฤษภ

ภาพจักรราศีเมษถึงมีน

มฤตยูจรเข้าเดินในราศีพฤษภระหว่าง 8 กรกฎาคม 

2565-18 กรกฎาคม 2572 (มีเดินผิดปกติ)

------------------------------------------------

หลังจากเดินอยู่ในราศีเมษมาตั้งแต่ประมาณ 6 มีนาคม  

2559 (เข้าเมษชิมลางรอบแรกประมาณกลางกรกฎาคม 2558) 

ครั้นประมาณ 8 กรกฎาคม 2565 มฤตยูจร (0) จะ ย้ายเข้าไป

เดินในราศีพฤษภ และ จะอยู่ในราศีนี้ ไปจนถึงประมาณ 18 

กรกฎาคม 2572 หรือประมาณ เจ็ดปี

ในบรรดา ดาวดี-ร้ายทุกดวง ที่จะ มีผลทั้งต่อเมือง และ 

คนทุกลัคนาราศีได้ตลอดเวลานั้น มฤตยูจรก็จะร่วมมีผลด้วยใน

มฤตยู เป็นเจ้าของการปฏิวัติและนักปฏิวัติ เพราะไม่

พอใจสิ่งเก่าๆ แต่ต้องการสิ่งใหม่ๆ เสมอ พร้อมสะสมพลังของ

การเปลี่ยนแปลง เมื่อได้ที่แล้วก็จะระเบิดกวาดสิ่งเก่าทั้งดี-ร้าย 

แล้วสถาปนาสิ่งใหม่มาแทน

มฤตยู เป็นเจ้าของสายฟ้า แบบ สว่างวาบเข้ามาใน

สมอง คล้ายๆ เซอร์ไอแซก นิวตัน เห็นแอปเปิลหล่นจากต้น 

แล้วตั้งคำาถามว่าทำาไมแอปเปิลไม่ลอยขึ้น จนค้นพบแรงโน้มถ่วง

ยูเรกา

ซึ่งสายฟ้านี้สร้างความพินาศได้ แต่หลังจากนั้นจะทำาให้

เกิดวิวัฒนาการสิ่งใหม่มาแทน จึงเป็นเจ้าแห่งศาสตร์ล้ำายุค สิ่ง

ใหม่ นวัตกรรมที่จะล้มศาสตร์เก่าๆ

มฤตยูเป็นเจ้าของแปลกประหลาด มหัศจรรย์ สิ่งใหม่ๆ 

ล้ำาสมัย แปลก แหวกแนว ล้ำาเลิศ แต่หากคนตามไม่ทันจะมอง

เป็นเรื่อง วิตถาร

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยพิบัติขนาดใหญ่-เช่นโรคระบาดที่

จะเกิดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว ไม่รู้ที่มาที่ ไปที่ต้องใช้ความรู้สมัยใหม่-

ล้ำาสมัยแก้ปัญหา

โดยสรุป-ด้านร้าย-มฤตยูบังคับถึงเหตุร้าย เหตุการณ์

ไม่ทันนึกคิด การผลัดเปลี่ยนขนาดใหญ่ การพลัดพรากจาก

กัน การฆ่าหรือทำาร้ายตนเอง ความเศร้าโศก การผลัดเปลี่ยน

ทันทีทันใด ความเสียใจ การต้องเนรเทศ การมีศัตรูหรือโชคอัน

ไม่แน่นอน ความรุนแรงที่แลไม่เห็น ความคิดวิตถาร ขัดแย้ง

กับผู้อื่นร่ำาไป ละเลยกฎหมาย ระเบียบประเพณี เจ้าอารมณ์ 

รุนแรง หยาบช้า ก่อการขัดขืน จิตใจใฝ่ต่ำา ชอบสิ่งชั่วร้าย ความ

นึกคิดเลื่อนลอย หลงดำาเนินทางผิด วิถีไม่แน่นอน แปลกเพื่อน 

แบบ อาเพศ คือ คาดหมายได้ยาก-ไม่

คาดคิด-ล็อกถล่ม-ปฏิวัติใหญ่ ที่ ผล

สามารถออกได้ทั้งร้ายดี ผู้เขียนจึงขอ

แนะนำาให้รู้จักและรู้อาการของดาวดวงนี้

เป็นการปูพื้นก่อน โดยอ้างอิงจากหนังสือ

โหราศาสตร์ปริทรรศน์ เล่ม 2 ครห

วินิจฉัย ของ อ.เทพย์ สาริกบุตร ผู้ล่วง

ลับ ดังนี้

 มฤตยู-หรือยูเรนัส เป็นดาวที่

มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น อยู่ไกลจากพระ

เสาร์ออกไป เป็นดาวเคราะห์ดวงที่เจ็ด

ในระบบสุริยะ ค้นพบโดยเซอร์วิลเลียม   

เฮอร์เชล (Sir William Herschel เมื่อคืน

วันที่ 13 มีนาคม 2324 คือ พบก่อนวาง

เสาหลักเมืองรัตนโกสินทร์ประมาณหนึ่ง

ปี

จึง ขณะคณะพระยาโหราธิบดี                                  

พาข้าราชการกรมโหรและชีพ่อ

พราหมณ์กำาลังหาฤกษ์เพื่อวางเสา

หลักเมืองรัตนโกสินทร์นั้น ยังไม่มี

การนำามฤตยูมาใช้

 ต่อมาโหรไทยที่นำามฤตยูมาใช้ครั้ง

แรก คือ นายมี ลงกาใหม ่หรือ หมื่นพรหมสมพัตสร ซึ่งเป็น

ทั้งโหร-กวี (ผู้แต่งนิราศพระแท่นดงรัง)-จิตรกร-นายอากร ในรัช

สมัยรัชกาลที่สี่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทางโหราศาสตร์-สัญลักษณ์ของมฤตยูคือ 0 เป็นอากาศ

ธาตุ ปกติเดินทวนเข็มนาฬิกาเป็นหลัก (มีเดินผิดปกติ) จัด อยู่

ในกลุ่มดาวร้าย คือ บาปเคราะห์ แต่ก็เหมือนดาวอื่นๆ ที่ ให้ผล

ต่อทุกดวงชะตาได้ทั้งดีและร้าย เพียงแต่ ด้านดีนั้นกว่าจะได้                

ต้องผ่านเรื่องร้ายก่อน คือออกแนว ร้ายแล้วดี หรือ ดีแล้ว                                                          

ร้าย

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยอาเพศ เพราะ คาดหมายผลได้ยาก 

เป็นสิ่งที่เกิดผิดปกติ ตามคำากล่าวที่ว่า ดูภัยอาเพศให้ดูมฤตยู

กระทำาโดยถูกยุยง

ด้านดี-มฤตยูเป็นเจ้าของความล้ำาเลิศ ล้ำาสมัย เก่งในการ

ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีแนวความคิดใหม่เสมอ ชอบเป็นผู้

ริเริ่มก่อการ ต้องการก้าวหน้าร่ำาไป

การแสดงอาการของมฤตยู-เนื่องจากมฤตยูจรเดินช้ามาก 

เข้าไปเดินราศีใดจะใช้เวลา 7 ปี โหรแฉล้ม เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ ผู้

ล่วงลับ จึงสอนไว้ว่า มฤตยูนี้ใช้ไว้ดูบ้านเมืองของ (เรื่อง) ใหญ่

โต ที่ว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

โดยก่อนจะเกิดการปะทุหรือระเบิดใหญ่ในแต่ละเรื่องที่

มฤตยูจรจะส่งผลนั้น พอจะสังเกตอาการได้คือ จะมีการสะสม

พลังของการเปลี่ยนแปลงก่อน เมื่อได้ที่แล้วก็จะระเบิดกวาดล้าง

สิ่งเก่าสถาปนาสิ่งใหม่ขึ้นมาแทน

หากเป็นดวงชะตาคนทุกลัคนาราศี ถ้าอยู่ได้หรืออายุ

ยืนยาวถึง 84 ปี ครบหนึ่งรอบที่มฤตยูเดิน หรือจรไปครบสิบ

สองราศี หรือครบสิบสองเรื่องของชีวิตทางโหร จึงแต่ละคนจะ

ได้รับผลจากมฤตยูที่จะปฏิวัติใหญ่เรื่องต่างๆ ของชีวิตเพียงครั้ง

เดียว ยกเว้นท่านที่อายุยืนยาวกว่า 84 ปี

ส่วนเมืองรัตนโกสินทร์ ที่ขณะนี้อายุย่าง 241 ปีนั้น 

วินาทีที่ลงเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน  2325 

เวลา 06.54 น. มฤตยูกำาลังเดินอยู่ในราศีมิถุน

หลังจากนั้นมฤตยูจรได้เดินเข้าราศีพฤษภ อาณาเขต

ของเศรษฐกิจ-การทำามาหาได้ของเมืองรอบแรก ระหว่าง 25 

มิถุนายน 2399-ประมาณมกราคม 2406

รอบที่สอง ระหว่าง 2 กรกฎาคม 2482-14 กรกฎาคม 

2489 และระหว่าง 8 กรกฎาคม 2565-18 กรกฎาคม 2572 

มฤตยูจร (0) จะเดินเข้าราศีพฤษภ ซึ่งเป็น อาณาเขตของ

เศรษฐกิจ-การทำามาหาได้ของเมืองเป็นรอบที่สาม

จึงตั้งแต่ประมาณกลางปีนี้เป็นต้นไป เมืองจะเดินหน้า

เข้าสู่เจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่ทางเศรษฐกิจเป็นรอบที่สาม    

(ดูจากอาการของมฤตยู)

ส่วนเจ็ดปีของรอบนี้ คาดว่า ลีลาจะเป็นอย่างไร และผล

ต่อเมืองจะออกมาดีหรือร้าย โปรดติดตามได้ในสองตอนต่อจาก

นี้ ไป.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
า
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ฐานละเมิดต่อ กกต. และศาลได้มีคำาพิพากษายกฟ้องไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม มีความเห็นจากอดีต กกต.รายหนึ่งว่า  กรณี

นี้ ไม่ใช่กรณีแรก ในสมัยของ กกต.ช่วงปี 2549-2556 ก็เคยถูกฟ้อง

ลักษณะนี้มาแล้ว ซึ่งขณะนั้น กกต.ที่ร่วมประชุมทั้ง 4 คนลงมติ

เอกฉันท์ให้ใบแดงผู้สมัครรับเลือกตั้งจังหวัดทางภาคอีสาน จากกรณี

มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ และให้ศาล

พิจารณาคดีอาญาด้วย รวมทั้งเรียกค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง

ใหม่ ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งรายดังกล่าวก็ปฏิเสธทั้งหมด และนำาเรื่อง

ไปฟ้องสำานักงาน กกต. และ กกต. 4 คนที่ร่วมลงมติ รวมทั้งเรียกเงิน 

30 ล้านบาท ซึ่งในคดีนั้น กกต.ก็สู้ในชั้นศาล 

ยืนยันว่า กกต.ไม่ต้องชดใช้เงิน เพราะมีพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. ระบุว่าการพิจารณาคดีของ 

กกต.ถ้าสุจริตเที่ยงธรรมแล้ว หลุดพ้นจากความรับผิดชอบทั้งปวง

โดยมีการพิสูจน์ ท้ังจากการฟังพยานหลักฐานถึง 50  ปาก และ

พยานฝ่ายผู้สมัครรับเลือกต้ังมีการยืนยันว่า มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในช้ัน

การสอบสวนของ กกต. แต่มีการมากลับคำาให้การในช้ันการพิจารณาคดี

แพ่งท่ีผู้สมัครรายดังกล่าวฟ้อง กกต. ซ่ึงการพิจารณาของ กกต.ก็ใช้หลัก

เกณฑ์จากการไต่สวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนของ กกต. และ 

กกต.จังหวัด เพราะ กกต.ไม่ได้พิจารณาเองต้องฟังจากพยานหลักฐาน 

ซ่ึงคดีดังกล่าวมีการสู้คดี 2 ศาล จนถึงช้ันศาลอุทธรณ์ แต่ผู้สมัครรายดัง

กล่าวไม่มีการยื่นฎีกาก็เท่ากับว่าเขายอมรับ

 ส่วนในกรณีนี้รัฐคงจะฟังได้ว่า กกต.ต้องรับผิดชอบในเรื่อง

นี้ แต่ กกต.ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทำาไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจริงๆ 

เพราะหากไม่มีข้อกฎหมายคุ้มกัน กกต.ก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรเลย 

หากมีกรณีอย่างนี้ใครฟ้อง กกต.ก็โดนกันหมดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคดี กกต.

ก็ต้องชดใช้กันหมดไม่ว่าให้ใบเหลืองใบส้มใคร ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เมื่อ 

กกต.ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย ก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ในเรื่อง

การคุ้มครองของกฎหมาย

และนับจากคดีประวัติศาสตร์แจกใบส้ม ต่อไป กกต.จะทำา

หน้าที่อย่างเข้มข้นหรือไม่ ทั้งการวินิจฉัยเรื่องที่มีความเสี่ยง ไม่ว่าจะ

เป็นการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ การให้ใบส้ม หรือการให้ใบแดง ซึ่ง

จะเกี่ยวพันกับการต่อสู้คดีของคนที่ได้รับผลกระทบจาก กกต. 

มีข้อกังวลว่าการวินิจฉัยของ กกต.หลังจากนี้จะไม่เข้มข้น

เหมือนเดิมเพื่อเซฟตัวเอง ไม่ให้ถูกฟ้องชดใช้จากการวินิจฉัยของตัว

เองหรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจะมีผลในการเลือกตั้งและภาพลักษณ์

ของ กกต.อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เตรียมเดินสายลงพื้นที่ตรวจราชการต่างจังหวัดอีกครั้ง  

สำาหรับ ลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หลังว่างเว้นมานานทั้งการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ต่างจังหวัด 

เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ก่อนที่ล่าสุดสถานการณ์จะอยู่ในเกณฑ์ที่สาธารณสุขสามารถ

รับมือได้ดี และวงประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้ไฟเขียวเปิดประเทศ

เต็มรูปแบบแล้วในวันที่ 1 พ.ค.นี้ เข้าประเทศโดยไม่ต้องเทสต์แอนด์

โก เพียงโชว์หลักฐานฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ก็สามารถท่องเที่ยว

ได้ พร้อมทั้งเห็นชอบปรับพื้นที่สถานการณ์ โดยไม่มีพื้นที่ควบคุม

สูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่

ควบคุม (สีส้ม) และยังปรับพื้นที่นำาร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) จาก  10 

จังหวัด เป็น 12 จังหวัด โดยเพิ่มจังหวัดระยองและสงขลาเข้าไปด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ไม่รีรอ เร่ิมสตาร์ทล่องใต้พบชาวจังหวัดสงขลา

และจังหวัดพัทลุง ในวันท่ี 25 เมษายนน้ี พร้อมควง  เส่ียเฮ้ง-สุชาติ ชม

กล่ิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไปข้างกายเช่นเดิม นอกจากน้ี

ยังมีคณะทำางานท่ีเก่ียวข้องลงไปด้วย ท้ังปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ทีม

ท่ีปรึกษานายกฯ รองเลขาธิการนายกฯ โฆษกรัฐบาล และคณะทำางาน

จากกระทรวงต่างๆ แต่ท้ังหมดยังต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกัน

และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด โดยจำากัดและลดจำานวนผู้ติดตาม 

ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีท้ังส่วนกลางและภายในพ้ืนท่ีอย่างเคร่งครัด

ส่วนรูปแบบการลงพ้ืนท่ีของ พล.อ.ประยุทธ์ในรอบน้ีอาจไม่แตก

ต่างจากเดิมมากนัก โดยไปเช้าเย็นกลับไม่ค้างคืน  แวะกินข้าวเท่ียงใน

ค่ายทหาร ท่ีค่ายเสนาณรงค์หาดใหญ่  (มณฑลทหารบกท่ี 42) อำาเภอ

หาดใหญ่ การลงพ้ืนท่ีเน้นการติดตามความคืบหน้างานท่ีรัฐบาลดำาเนิน

การลงไปในพ้ืนท่ี  พร้อมข้ึนเวทีพบปะประชาชน เย่ียมเยียนรับฟัง

ปัญหาชาวบ้านทุกด้าน และประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการใน

การขับเคลื่อนการดำาเนินงานในด้านต่างๆ นอกจากน้ียังไปเปิดงานส่ง

เสริมศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ซ่ึงการลงไปในพ้ืนท่ีของนายกรัฐมนตรีคร้ัง

น้ียังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอีกด้วย

สำาหรับกำาหนดการลงพื้นที่ช่วงเช้าที่จังหวัดสงขลา  

พล.อ.ประยุทธ์จะตรวจติดตามโครงการตามพระราชดำาริในหลวง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
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12 ในประเทศ

ารดำาเนินคดีอาญามีหลักว่าต้องมีตัวผู้ต้องหา

หรือจำาเลยอยู่ในกระบวนพิจารณา ตั้งแต่การ

เรียกให้มาทราบข้อกล่าวหาจนถึงกระบวน

พิจารณาพิพากษาของศาล หากผู้ถูกกล่าวหาหรือ

จำาเลยไม่มาศาลก็ออกหมายจับนำาตัวมาสู่กระบวนการ 

แต่มีหลายครั้งที่ผู้ต้องหาหรือจำาเลยหลบหนีไปต่าง

ประเทศ การติดตามจับกุมตัวมาดำาเนินคดีย่อมมีความ

ซับซ้อนขึ้น โดยต้องอาศัยกฎหมายพิเศษที่เรียกว่า  

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นความร่วมมือทาง

กฎหมายระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรม โดยประเทศที่ความผิดเกิดขึ้น 

(ประเทศผู้ร้องขอ) ขอให้ประเทศ (ผู้รับคำาขอ) ที่ผู้

กระทำาผิดได้หลบหนีไปยังประเทศอื่น คืนตัวมายัง

ประเทศที่ความผิดเกิดขึ้น

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นกฎหมายระหว่าง

ประเทศ  ดังนั้นการที่รัฐจะดำาเนินการจัดส่งไปให้

กับประเทศผู้ร้องขอหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับว่าประเทศ

ที่จับผู้ร้ายได้กับประเทศผู้ร้องขอที่ความผิดเกิดขึ้นมี

สนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันหรือไม่ หาก

มีต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญา แต่มีบางกรณีแม้ไม่มี

สนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันก็ตาม  แต่

รัฐที่จับผู้ร้ายจะจัดส่งตัวผู้ร้ายก็ได้ โดยถือหลักถ้อย

ทีถ้อยปฏิบัติต่างตอบแทนกัน กล่าวคือหากประเทศ

ที่จับผู้ร้ายได้ยอมส่งตัวผู้ร้ายให้แก่ประเทศที่ร้องขอ 

ประเทศที่ร้องขอย่อมมีพันธกรณีที่จะต้องส่งตัวผู้ร้าย

ข้ามแดนให้แก่ประเทศที่ยอมส่งตัวให้ในครั้งแรกด้วย

เช่นเดียวกัน

เนื่องด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ขั้นตอนการดำาเนินการจะเริ่มโดย

พิธีการทางการทูต ผ่านกระทรวงการต่างประเทศของ

ทั้งสองประเทศ ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การติดตามจับกุม เมื่อได้ตัวแล้วประเทศนั้นๆ จะต้อง

ผ่านกระบวนการไต่สวนของศาลว่าอยู่ในหลักเกณฑ์

จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่  แล้วจึงมีการส่งผู้ร้ายไป

ยังประเทศผู้ร้องขอต่อไป

สำาหรับประเทศไทย หากมีการร้องขอให้ส่ง

ผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศผู้ร้องขอ กฎหมายภายใน

ที่ใช้บังคับได้แก่ พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

พ.ศ.2551 กำาหนดให้ศาลอาญาเป็นศาลที่มีอำานาจ

พิจารณาคดี ซึ่งมีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้

1.กระบวนการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเริ่มต้นจาก 

ประเทศผู้ร้องขอ ร้องขอผ่านมาทางผู้ประสานงาน

กลางคือ อัยการสูงสุด โดยมีหลักฐานประกอบคำาร้อง 

ได้แก่ สำาเนาคำาพิพากษาหรือหมายจับของประเทศผู้

ร้องขอแนบมาด้วย

2.อัยการสูงสุดจะดำาเนินการยื่นคำาร้องต่อศาล 

ขอให้ออกหมายจับบุคคลที่ต้องการตัวต่อไป และเมื่อ

จับตัวตามหมายจับได้แล้ว พนักงานอัยการจะนำาคดี

ขึ้นสู่ศาลเพื่อไต่สวนโดยเร็ว

3.การพิจารณาคดีชั้นไต่สวนของศาล ศาลจะ

พิจารณาว่ามีเหตุที่จะส่งตัวไปยังประเทศผู้ร้องขอ 

หรือไม่ ดังนี้

1) บุคคลซึ่งถูกจับนั้นเป็นบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้

ส่งข้ามแดนและมิใช่ผู้มีสัญชาติไทย

2) คดีมีมูลที่จะรับฟ้องไว้พิจารณา

3) ความผิดซึ่งเป็นเหตุให้ร้องขอส่งผู้ร้ายข้าม

แดนนั้น เป็นความผิดซึ่งอาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้

ตามพระราชบัญญัตินี้ กล่าวคือ 

ก) ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ต้องเป็น

ความผิดอาญา ซึ่งกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอและ

กฎหมายไทยกำาหนดให้เป็นความผิดอาญาซึ่งมีโทษ

ประหารชีวิตหรือมีโทษจำาคุกหรือโทษจำากัดเสรีภาพใน

รูปแบบอื่นตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ข) ไม่ใช่ความผิดในคดีที่ได้มีคำาพิพากษาถึงที่สุด

ให้ปล่อยตัวหรือพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษ

แล้ว  หรือได้รับการอภัยโทษหรือนิรโทษกรรมหรือคดี

ขาดอายุความหรือมีเหตุอื่นใดซึ่งไม่สามารถดำาเนินคดี

แก่บุคคลนั้นตามกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอ

ค) มิใช่เป็นความผิดที่มีลักษณะทางการเมือง

หรือเป็นความผิดทางทหารโดยเฉพาะ

เมื่อศาลพิจารณาเป็นความผิดที่สามารถส่งตัว

ข้ามแดนได้ดังกล่าวข้างต้น ศาลก็จะมีคำาสั่งอนุญาต    

ให้ขังบุคคลนั้นไว้ เพื่อรอการส่งข้ามแดนไปยังประเทศ

ผู้ร้องขอ แต่ถ้าศาลเห็นว่าพยานหลักฐานมีไม่เพียง

พอที่จะส่งตัวข้ามแดนได้ ศาลจะสั่งปล่อยตัวบุคคล

นั้นไป

กรณีศาลสั่งปล่อยตัวบุคคลนั้นไป พนักงาน

อัยการมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน และเมื่อศาล

อุทธรณ์มีคำาพิพากษาอย่างไรคดีจึงจะถึงที่สุด

สำาหรับประเทศอื่นหากได้รับคำาขอให้ส่งผู้ร้าย

ข้ามแดนจากประเทศไทย ก็จะมีวิธีปฏิบัติคล้ายคลึงกัน

กับกฎหมายของไทย แตกต่างกันบ้างในรายละเอียด

เท่านั้น  เพราะการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีเจตนารมณ์ร่วม

กันเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มิให้ผู้ร้ายใช้

ช่องว่างของกฎหมายหรืออำานาจอธิปไตยของแต่ละ

ประเทศที่แตกต่างกันมาเป็นประโยชน์แก่ตนในการ

ไม่ต้องรับโทษ ทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาคมโลกสืบไป.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘การส่งผู้ร้ายข้ามแดน’

จัดคิวล่องใต้ตรวจงานรัฐบาล

รัชกาลที่ 9 การแก้ไขอุทกภัย อำาเภอหาดใหญ่ ในการจัดทำาโครงการ

บรรเทาอุทกภัยอำาเภอหาดใหญ่ ปรับปรุงคลองภูมินาถดำาริ (คลอง ร.1)                           

ให้มีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันน้ำาท่วมเมืองหาดใหญ่ และเป็น

พื้นที่เก็บกักน้ำาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ณ คลองภูมินาถดำาริ (คลอง ร.1)                                                                         

อำาเภอหาดใหญ่ ซ่ึงปัจจุบันโครงการบรรเทาอุทกภัยอำาเภอหาดใหญ่                                                                                 

(ระยะที่ 2) มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 92.10% จากนั้น พล.อ. 

ประยุทธ์จะพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่

ขณะที่ในช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์จะเดินทางไปจังหวัดพัทลุง 

เพื่อเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ

ประจำาจังหวัดพัทลุง ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น กำานันใน

พื้นที่จังหวัดพัทลุง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

ที่หอประชุมจังหวัดพัทลุง  อำาเภอเมืองพัทลุง 

และภารกิจสุดท้ายจะเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน การแสดงมโนราห์ “สืบสานแผ่นดินโนรา มรดก

โลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ                                                                      

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลา

กลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) อำาเภอเมืองพัทลุง โดยจุดน้ี พล.อ.ประยุทธ์

จะได้พบปะกับคณะโนราและนักเรียนในจังหวัดพัทลุง 

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากมาตรการป้องกันโค

วิดแล้ว ในส่วนของความปลอดภัยในพื้นที่ยังคุมเข้มด้วยการสนธิ

กำาลังรักษาความปลอดภัยจากทั้งฝ่ายทหารและตำารวจเช่นเดิม ส่วน

หลังจากลงใต้รอบนี้แล้ว พล.อ.ประยุทธ์จะมีคิวลงพื้นที่ใดอีกนั้น คง

ต้องจับตากันอีกครั้ง  เนื่องด้วยหลังจากนี้ก็เข้าใกล้สู่ช่วงการเปิดสมัย

ประชุมสภาสามัญประจำาปีในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ที่ บิ๊กตู่ อาจต้องติวเข้ม

เพื่อรับมือไปจนถึงช่วงที่ฝ่ายค้านเปิดศึกซักฟอก.

  

กลายเป็นประเด็นใหญ่สำาหรับฝั่งคณะกรรมการการ       

เลือกตั้ง (กกต.) ที่นำาโดย ประธาน กกต.-อิทธิพร บุญประคอง เมื่อ

ศาลจังหวัดฮอดพิพากษาคดีแพ่งที่ สุรพล เกียรติไชยากร อดีต 

ส.ส.เชียงใหม่ 8 สมัย ยื่นฟ้อง กกต. และเจ้าหน้าที่ รวม 14 คน โดย

พิพากษาให้สำานักงาน กกต. ต้องชดใช้ไปก่อน 64.1 ล้านบาท รวม

ดอกเบี้ยอยู่ที่ 70  ล้านบาท จากกรณีเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 1 

ปี (ใบส้ม) สุรพล เมื่อครั้งมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 โดยเป็นใบ

ส้มใบแรกตามรัฐธรรมนูญ 2560

เรื่องนี้ฝั่ง กกต.ได้ยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวได้ดำาเนินการ

ตามอำานาจหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนด หลังจากนี้จะตั้งคณะทำางานเพื่อ

พิจารณากำาหนดประเด็นอุทธรณ์คำาพิพากษา  มีรองเลขาธิการ 2 คน 

ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สำานักงาน กกต. และผู้บริหารสำานักงาน 

กกต.อีกจำานวนหนึ่งร่วมเป็นคณะทำางาน เพื่อพิจารณากำาหนด

ประเด็นอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ค.นี้ เพื่อเสนออัยการ

เพื่ออุทธรณ์คำาพิพากษาของศาลจังหวัดฮอดต่อไป ซึ่งมีกรอบเวลา

อุทธรณ์ภายในวันที่ 20 พ.ค. นอกจากนั้นคณะทำางานชุดดังกล่าว จะ

มีการศึกษาเปรียบเทียบกับคดีอื่น ที่ผู้สมัครได้ฟ้องเรียกค่าเสียหาย

อลัมน์สถานีบ้านเราฉบับนี้ ขอนำาเสนอข้อเขียนของ 

รวินท์ดา ตั้งอมรศิริ นักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวัย ๑๙ กะรัตที่เพิ่งเรียนจบ

การศึกษาชั้น ม.๖ สายวิทย์ (คณิต) ได้รับประกาศนียบัตรจาก

บาทหลวงคาทอลิกมาแล้ว ในช่วงปิดเทอมก่อนที่จะรู้ผลสอบเข้า

มหาวิทยาลัยได้เดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อพบครอบครัว ญาติพี่

น้อง และได้มีโอกาสท่องเที่ยวในทริปสั้นๆ ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่าน

มา เพื่อเพิ่มประสบการณ์อย่างที่เรียกว่าจินตนาการสำาคัญกว่า

ความรู้ Imagination is more important than  knowledge คือ 

วาทะของไอน์สไตน์ 

เธอเขียนลงในสมุดบันทึกความทรงจำาดังนี้ ...ตัวหนูได้มี

โอกาสไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ที่ไม่เคยไปมาก่อน รู้สึกตื่นเต้นและ

ประทับใจมากกับการเดินทางครั้งนี้ และมีบางสถานที่ที่ตัวหนูอาจ

จะเคยได้มาตอนเด็กซึ่งก็อาจจะลืมไปแล้ว ตอนนี้หนูอายุ ๑๙ ปี 

และมีโอกาสกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่กรุงเทพฯ  

สถานที่แรกที่ได้ไปคือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัด

พระแก้ว วัดคู่บ้านคู่เมืองไทยที่คนทั้งโลกต้องมาชมความงดงาม

สักครั้งหนึ่งในชีวิต เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

(รัชกาลที่ ๑) ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นใน

พระบรมมหาราชวัง ที่นี่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพในพระอุโบสถ ใน

พระอุโบสถก็จะเห็นความสวยงามของพระพุทธมหามณีรัตน

ปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต เป็นหยกสีเขียวอ่อนศิลปะก่อน

เชียงแสนปางสมาธิ เป็นภาพความงดงามในเครื่องทรงสำาหรับ

ฤดูร้อน  ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ใน

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชาวไทยในสมัยก่อน บริเวณด้าน

หน้าของพระอุโบสถจัดให้มีการสรงน้ำาพระแก้วมรกตจำาลองในชุด

เครื่องทรงฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน 

บรรยากาศภายในนั้นเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติ ความงดงามของสถานที่ภายนอกมีการจัดต้นไม้

พรรณไม้ต่างๆ ในกระถาง มีรูปปั้นน้อยใหญ่รายเรียงกัน รู้สึก

ปลาบปลื้มใจที่ได้เห็นภาพของนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาอย่าง

เนืองแน่น เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 

หลังจากได้ชื่นชมความงามภายในพระอุโบสถแล้ว  หนู

ก็ได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหา                                                                               

กษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ซึ่งก็ไม่ได้เปิดให้ชมกัน

ได้ง่ายๆ หลังจากนั้นก็มานั่งพักภายในร้าน Golden Place สาขา

พระบรมมหาราชวัง ตั้งขึ้นโดยพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ ด้วยทรงก่อ

ตั้งบริษัท สุวรรณชาด จำากัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมบรรยากาศ

ของผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมวัดพระแก้ว ผู้คนแต่งตัวชุดผ้าไทยเรียบ 

ร้อย สวยงามเข้ากับสถานที่ หลังจากนั้นหนูได้มีโอกาสไปสรงน้ำา

พระธาตุและเทวดานพเคราะห์ ในบริเวณศาลาสำาราญมุขมาตย์ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  สำานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งการสรงน้ำาพระเป็นอีกหนึ่ง

พิธีกรรมของเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย

และเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความเป็นสิริมงคล 

ในเอกสารที่เป็นสีตามวันเกิดให้ข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้  ปฏิทิน

ไทยกำาหนดให้วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายนของทุกปี เป็นเทศกาลสงกรานต์ 

พิธีกรรมต่างๆ มีน้ำาเป็นหลักเพื่อผ่อนคลายความร้อน การรดน้ำาดำาหัว

ขอพรผู้ใหญ่ การรดน้ำาอัฐิเพื่อรำาลึกถึงบรรพบุรุษ การสรงน้ำาพระพุทธ

รูป เจดียสถาน และพระสงฆ์ ในส่วนพิธีหลวงมีการสรงสนานเป็นสิริ

มงคล และเพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย กระทรวงวัฒนธรรม

โดยกรมศิลปากร จัดกิจกรรมสรงน้ำาพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ 

เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยสิริมงคลตามแบบประเพณีที่ดีงาม 

เทวดานพเคราะห์ทั้ง ๙ เทวดาประจำาวันผู้ครองเรือนชะตา

ของมนุษย์ มีพระอาทิตย์ เป็นประธานพร้อมบริวารทั้ง ๘ ที่ให้ โทษ

หรือสร้างอุปสรรคโดยมี “พระคเณศ” เป็นใหญ่เหนืออุปสรรคทั้ง

มวล พระอาทิตย์เป็นเทวดานพเคราะห์ที่มีอำานาจเหนือกว่าเทวดา

นพเคราะห์ทั้งปวง พระอิศวรทรงใช้ราชสีห์ ๖ ตัวบดเป็นผงห่อผ้าสี

แดงพร้อมด้วยน้ำาอมฤต ถวายพระพุทธรูปปางถวายเนตร พระจันทร์  

พระอิศวรทรงสร้างจากเทพธิดา ๑๕ นาง บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีขาว

นวล พรมด้วยน้ำาอมฤตได้บุรุษรูปงาม มีสีผิวกายขาวนวล ทรงอาชา 

(ม้า) เป็นพาหนะ ประจำาอยู่ทิศตะวันออก เป็นเทวดานพเคราะห์

ประเภทศุภเคราะห์ ให้ถวายพระพุทธรูปปางห้ามญาติ พระอังคาร 

พระอิศวรทรงสร้างจากกระบือ ๘ ตัว บดป่นเป็นผง ห่อด้วยผ้าสีชมพู

หม่น พรมด้วยน้ำาอมฤต ได้บุรุษผิวสีทองแดง ทรงกระบือเป็นพาหนะ 

ประจำาอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาป

เคราะห์ ให้ถวายพระพุทธรูปปางไสยาสน์  

พระพุธ พระอิศวรทรงใช้ช้าง ๑๗ เชือกบดป่นเป็นผง ห่อ

ผ้าสีเขียวใบไม้ พรมด้วยน้ำาอมฤตได้บุรุษผิวกายเขียว  ทรงช้างเป็น

พาหนะ ประจำาอยู่ทิศใต้ เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทศุภเคราะห์ ให้

ถวายพระพุทธรูปอุ้มบาตร พระพฤหัสบดี พระอิศวรสร้างจากฤๅษี ๑๙ 

ตน บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีส้มแดง พรมน้ำาอมฤต ได้เป็นพระพฤหัสบดี 

มีผิวกายสีส้มแดง ทรงกวางเป็นพาหนะ ประจำาอยู่ทิศตะวันตก  เป็น

เทวดานพเคราะห์ประเภทศุภเคราะห์ ให้ถวายพระพุทธรูปปางสมาธิ/

พระประธาน พระศุกร์ พระอิศวรทรงสร้างจากโค ๒๑ ตัว บดป่นเป็น

ผง ห่อด้วยผ้าสีฟ้าอ่อน  พรมด้วยน้ำาอมฤตเป็นพระศุกร์ มีผิวกาย

สีฟ้า ทรงโคเป็นพาหนะ ประจำาอยู่ทิศเหนือ เป็นเทวดานพเคราะห์

ประเภทศุภเคราะห์ ให้ถวายพระพุทธรูปปางรำาพึง 

พระเสาร์ พระอิศวรทรงสร้างจากเสือ ๑๐ ตัว บดป่นเป็น

ผง ห่อผ้าสีดำา พรมด้วยน้ำาอมฤต ได้พระเสาร์มีสีกายดำาคล้ำา ทรง

เสือเป็นพาหนะ ประจำาอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ให้ถวายพระพุทธ

รูปปางนาคปรก พระราหู พระอิศวรทรงสร้างจากหัวกะโหลก ๑๒ 

หัว บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีทอง  พรมน้ำาอมฤตได้เป็นพระราหู มี

กายสีนิลออกไปทางทองแดง ทรงครุฑเป็นพาหนะ มีวิมานสีนิลอยู่

ในอากาศ ประจำาทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นเทวดานพเคราะห์

ประเภทบาปเคราะห์ พระเกตุ พระอิศวรทรงสร้างจากพญานาค 

๙ ตัว  กายสีทองคำา ทรงนาคเป็นพาหนะ มีวิมานสีดอกบุษบา  

(เปลวไฟ) พระเกตุจะเข้าแทรกเพื่อบรรเทาเรื่องร้ายและส่งเสริม

ในเรื่องดี สัญลักษณ์คือเลข ๙

ด้วยคติความเชื่อว่าพระอิศวรทรงสร้างเทวดานพเคราะห์

ขึ้นจากสิ่งต่างๆ สวนประติมากรรมชุดนี้สันนิษฐานว่าเป็นรูปแบบ

ของเจ้าฟ้าอิศราพงศ์ ซึ่งคล้ายคลึงกับภาพจิตรกรรมเทพฮินดูใน

พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) ที่แสดง

ท่าทางได้อย่างสมจริงและมีชีวิตชีวา โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์

และลักษณะของแต่ละองค์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จากรูปลักษณ์ของ

สัตว์พาหนะที่เหมือนจริงอย่างศิลปะตะวันตก สันนิษฐานว่าน่าจะ

หล่อขึ้นในช่วงรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา 

การบูชาเทวดาเสวยอายุ หากต้องการทราบว่าเทวดานพ

เคราะห์องค์ใดเสวยอายุ ให้นับอายุเต็มเป็นตัวตั้ง เริ่มต้นนับกำาลัง

ของเทวดานพเคราะห์ประจำาวันเกิดเวียนขวาไปตามผังทักษา 

แต่ละองค์จะเสวยอายุตามกำาลังแห่งตน  ยกเว้นพระเกตุจะไม่เข้า

เสวยอายุ แต่จะเข้าแทรกเพื่อบรรเทาเคราะห์กรรมหรือเพิ่มความ

เจริญรุ่งเรือง คนไทยโบราณได้ผนวกความเชื่อจากศาสนาฮินดูเข้า

กับศาสนาพุทธ โดยให้จัดเครื่องบูชาถวาย ข้าวปั้นจำานวนเท่ากำาลัง

นพเคราะห์ใส่กระทง พร้อมข้าวตอก ดอกไม้ หมากพลู แล้วเขียน

เลขประจำาตัวพระเคราะห์ (บัตร) ใส่กระทงนั้นไปบูชาพระพุทธรูป 

จากนั้นจุดธูปตามจำานวนกำาลังพระเคราะห์หรือหล่อพระพุทธรูป

ประจำาเทวดานพเคราะห์ถวายวัด 

จากนั้นสถานที่สุดท้ายของการเดินทางในวันนั้นของหนูคือ

ไอคอนสยาม โซนแรกที่ได้มาคือ SookSiam  การตกแต่งทำาให้

รู้สึกถึงความร่มเย็น ร่มรื่น บริเวณทางเดินประดับด้วยต้นไม้

ประดิษฐ์ขนาดใหญ่น้อย เสมือนเดินเข้าไปอยู่ในป่าดงดิบ บางต้น

ติดไฟกะพริบๆ มีร้านอาหารหลากหลายให้เลือกชิม มีการแสดง 

เนื่องจากในวันสงกรานต์ ได้รับชมประเพณีปีใหม่เมืองของชาว

เหนือ การตกแต่งผสมผสานหลายภาคของไทยเข้าด้วยกัน มีกรง

นกและว่าวของไทยประดับตกแต่งอยู่เกือบทุกมุมมอง รู้สึกตื่นตา

ตื่นใจ และเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ของหนูที่จะจำาไม่ลืม

ดังเพลงต้องโทษดาว...เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์. 

สงกรานต์ที่กรุงเทพฯ จินตนาการสำาคัญกว่าความรู้

ก

อิทธิพร บุญประคอง

ค

หมัดเด็ด ‘กกต.’ หลังศาลสั่งชดใช้เงิน
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13สิ่งแวดล้อม

4

แรง ด้วยพื้นที่แคบมีการออกแบบเครื่องสแกนต้นไม้ใหม่ให้มี

ขนาดเล็กลง เปลี่ยนวัสดุเป็นอะลูมิเนียมให้มีน้ำาหนักเบา ใช้เวลา

ในการผลิต 5 วัน 

“ไปทำาการสแกน 2 ครั้ง รวม 3 ต้น พบภายในลำาต้น

กลวงหรือเป็นโพรงขนาดใหญ่ทั้งหมด เมื่อได้ผลตรวจสอบแล้ว 

ทราบว่าทางโครงการจะมีทีมรุกขกรมาจัดทำาอุปกรณ์ค้ำายันหรือ

ฉีดวัสดุเรซิ่นเข้าไปในโพรงเพื่อทดแทนเนื้อไม้ กรณีที่ไม่สามารถ

ค้ำายันได้ จะล้อมไม้ย้ายไปปลูกในพื้นที่อนุรักษ์หลังซอยสมคิด 

ป้องกันต้นไม้ โค่นล้มทับคน  เพราะต้นไม้ใหญ่สวยงามเหล่านี้อยู่

คู่พื้นที่มานาน” อาจารย์ ดร.มนัสวีบอก

นอกจากนี้ อาจารย์ระบุว่าภาควิชาได้รับการติดต่อจาก

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนใจอุปกรณ์สแกนต้นไม้

ด้วยรังสีแกมมา เนื่องจากในรั้วมหาวิทยาลัยมีไม้ใหญ่จำานวน

มาก อุปกรณ์ที่ใช้เป็นการเจาะเข้าไปในเนื้อไม้ ไม่ใช่การตรวจ

สอบต้นไม้แบบไม่ทำาลายด้วยรังสีแกมมา ซึ่ง มช.สนใจอุปกรณ์นี้

ช่วยอนุรักษ์ต้นไม้ในเชียงใหม่

ในการปฏิบัติงานตรวจสุขภาพต้นไม้ อาจารย์ ดร.มนัสวี 

อธิบายว่า ถ้าเป็นต้นไม้พื้นที่กรุงเทพฯ สามารถยกอุปกรณ์สแกน

ต้นไม้ไปได้ ส่วนต้นไม้ในภูมิภาคต่างๆ ก็ไม่ยาก เพราะมี How 

To อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ติดต่อต้องมีข้อมูลชนิด

และขนาดของต้นไม้ชัดเจน เพื่อสามารถออกแบบเครื่องสแกน

ต้นไม้ใหม่ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ต้นไม้แต่ละชนิดมีคุณสมบัติลด

ทอนรังสีต่างกัน เนื้อไม้เบา เนื้อไม้แน่น รังสีจะทะลุได้มากน้อย

ต่างกัน ภาควิชายินดีนำาอุปกรณ์ที่ใช้รังสีแกมมาไปทดลองตรวจ

วัดความหนาแน่นของเนื้อไม้

“กทม.มีต้นไม้ใหญ่ในเมืองจำานวนมาก ทั้งบริเวณริมถนน 

พื้นที่สาธารณะ ไม้ใหญ่อายุเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 

และให้ประโยชน์กับผู้คนมากมาย แต่ผ่านกาลเวลา เนื้อไม้

แตก ภายในผุพัง แม้มีการอนุรักษ์ทดแทนเนื้อไม้เดิมแต่ก็เสื่อม

สภาพทุกปี ไม้ใหญ่ในหลายพื้นที่น่ากังวล เมื่อไม่นานมานี้ เกิด

ต้นไม้ โค่นล้มทับรถยนต์ในเขตสามย่าน ขอเสนอให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสุขภาพต้นไม้ ประชาชน

ร่วมดูแลต้นไม้ในพื้นที่ตนเอง ไม่อยากให้ตัด ทำาลาย หรือล้อม

ย้าย อยากให้ต้นไม้อยู่ในพื้นที่ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ทำาให้รู้ว่าต้นไม้

เสื่อมสภาพระดับไหน ผลตรวจนำามาฟื้นฟูต้นไม้ ตัดกิ่งก้านลด

น้ำาหนักค้ำายันประคองลำาต้น ช่วยให้ต้นไม้รอดตาย และสร้าง

ทัศนียภาพสวยงาม ทั้งยังลดอุบัติเหตุท้องถนนและในชุมชน” 

อาจารย์ ดร.มนัสวีกล่าวให้ทุกภาคส่วนลงมืออนุรักษ์ต้นไม้เพื่อให้

สิ่งมีชีวิตนี้ ได้ทำาหน้าที่สำาคัญอย่างที่ควรจะเป็นอีกต่อไป.

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

นไม้ที่มีอายุเก่าแก่และมีขนาดใหญ่โต มีบทบาทสำาคัญ

ในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยิ่งไม้ใหญ่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถเก็กกับคาร์บอนไว้ได้

มากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะต้นไม้ในเมืองที่เขียวขจีทำาหน้าที่ลด

อุณหภูมิของมหานครให้เย็นลง อย่างไรก็ตาม ไม้ใหญ่ที่ยืนต้น

เด่นเป็นสง่า มีกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายให้ร่มเงาที่ดูภายนอกแข็ง

แรงสมบูรณ์ดี แต่สุขภาพของต้นไม้อาจเสื่อมโทรม โดยเรามอง

ไม่เห็น และอาจจะเกิดอุบัติเหตุไม้ล้มทับผู้คนบาดเจ็บหรือเสีย

ชีวิตได้เหมือนที่เคยเกิดเหตุต้นไม้ โค่นล้มขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น 

เหตุต้นหางนกยูงฝรั่งโค่นล้มในจุฬาฯ เมื่อ 5 ปีที่แล้ว 

ด้วยเหตุนี้ เหล่าวิศวะจุฬาฯ เกรงว่าจะสูญเสียต้นไม้ใหญ่

จึงได้พัฒนา อุปกรณ์สำาหรับสแกนต้นไม้ โดยใช้รังสีแกมมา 

(Gamma Ray) เพื่อสแกนตรวจสุขภาพของต้นไม้และวัดความ

หนาแน่นของเนื้อไม้ เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย 

เริ่มใช้อุปกรณ์สำาหรับสแกนต้นไม้ โดยใช้รังสีแกมมาตรวจสุขภาพ

ต้นไม้ในโครงการ Chula Big Tree เมื่อไม่นานมานี้ โดยสแกน

ต้นจามจุรีทรงปลูกอายุกว่า 60 ปี จำานวน 4 ต้น เดิมมี 5 ต้น 

แต่โค่นล้มไปก่อนที่จะทำาการตรวจสอบจากพายุฝน ผลตรวจ

พบมี 2 ต้นที่มีโพรงขนาดใหญ่ แต่ทางจุฬาฯ ได้ใช้เหล็กค้ำายัน

ต้นจามจุรีทรงปลูกไว้ ก่อนหน้านี้ต้นจามจุรีทรงปลูกใหญ่ที่สุดมี

ขนาดลำาต้น 160 เซนติเมตร 

ทุกวันนี้ภารกิจตรวจสุขภาพต้นไม้ยังเดินหน้า โดยได้สแกน

ต้นจามจุรีบริเวณด้านข้างอาคารมหาจุฬาลงกรณ์รวมทั้งลาน

เกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และคณะอื่นๆ รอบรั้วจามจุรี

ที่มีไม้ใหญ่มากมาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่นิสิตและบุคลากร

ชาวจุฬาฯ นอกจากนี้ภาควิชายังได้รับการติดต่อจากหน่วยงาน

ต่างๆ ให้ออกไปสแกนต้นไม้ภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

“รังสีแกมมาสามารถสแกนทะลุลำาต้นของต้นไม้ได้ เปรียบ

ได้กับการตรวจเอกซเรย์ร่างกายคนในโรงพยาบาล อุปกรณ์นี้จะ

ช่วยตรวจสแกนสุขภาพของต้นไม้ว่าแข็งแรงดี มีโพรงที่เกิดจาก

การผุของเนื้อไม้ หรือจากการกัดกินของปลวกหรือไม่ มีมากน้อย

เพียงใด” รศ.นเรศร์ จันทน์ขาว ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อธิบาย 

สำาหรับอุปกรณ์สแกนต้นไม้ด้วยรังสีแกมมาได้รับการ

ออกแบบเป็นพิเศษให้แสดงผลการตรวจที่แม่นยำา รวดเร็ว โดย

ไม่ต้องทำาลายต้นไม้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ให้รังสีแกมมา หัว

วัดรังสีที่มีความไวสูงกว่าหัววัดรังสีธรรมดา อุปกรณ์วัดรังสีซึ่ง

ต่อกับคอมพิวเตอร์ ระบบขับเคลื่อนสายพานที่ควบคุมด้วยรีโมต

คอนโทรล ติดตั้งบนรถยกไฮดรอลิก

นอกจากนี้ พื้นที่บริเวณที่จะทำาการสแกนต้นไม้ต้องเป็น

พื้นเรียบและมีบริเวณพอสมควรเพื่อให้รถโฟร์คลิฟต์หรือรถ             

ไฮดรอลิกสามารถเข้าไปได้สะดวก

รศ.นเรศร์บอกว่า หัววัดรังสีที่ใช้มีความไวในการใช้งาน

มากกว่าปกติ 3-4 เท่า ทำาให้ความเข้มข้นของรังสีต่ำา ไม่เป็น

อันตรายต่อผู้ใช้งาน และตรวจสอบสุขภาพต้นไม้ได้ผลถูกต้อง

และรวดเร็วในเวลาเพียง 10 นาทีสำาหรับการสแกนต้นไม้หนึ่ง

ตำาแหน่ง หากต้องการทราบตำาแหน่งและขนาดของโพรงที่

ละเอียดจะต้องสแกนต้นไม้ในหลายมุม รวมทั้งสแกนซ้ำาเพื่อ

ยืนยันผลการตรวจสอบต้นไม้ เมื่อพบว่าลำาต้นกลวงจะมีการจัด

ทำาอุปกรณ์ค้ำายันต้นไม้เพิ่มความแข็งแรง หรือฉีดซีเมนต์เข้าไป

บริเวณโพรงต้นไม้ ในอนาคตจะพัฒนาเครื่องมือให้ใช้งานได้

ง่ายยิ่งขึ้น มีระบบอัตโนมัติที่สามารถมองเห็นเป็นภาพตัดขวาง

ภายในต้นไม้ได้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับ 

ต้

CIWF เชิญธุรกิจอาหารชิงรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ใน

ฟาร์ม

องค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ Compassion 

in World Farming International (CIWF) ได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นองค์กรการกุศลด้านสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มระดับ

นานาชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี 2510 ซึ่งโครงการมีส่วนร่วมสำาคัญ

ที่ทำาให้บริษัทด้านอาหารชั้นนำาต่างๆ จัดทำานโยบายองค์กร

เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ปรับสมดุลระหว่าง

กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์และสิ่งแวดล้อม และเพื่อผลักดันระบบ

การผลิตให้เป็นมิตรต่อธรรมชาติในรูปแบบที่มีการฟื้นฟูมาก

ขึ้น ในโอกาสนี้ CIWF ขอเรียนเชิญธุรกิจอาหารต่างๆ สมัคร

เข้ารับรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น 2565 (Good 

Farm Animal Welfare Awards 2022)

รางวัลทั้งสี่สำาหรับปีนี้ ได้แก่ รางวัลความมุ่งมั่นด้าน

ไข่ไก่ดีเด่น (Good Egg Award) ผลิตภัณฑ์ไข่ที่มาจากไก่

ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระโดยไม่ขังกรง (Cage-free), รางวัล

ความมุ่งมั่นด้านสวัสดิภาพไก่ดีเด่น (Good Chicken 

Award), รางวัลความมุ่งมั่นด้านอาหารและการทำาฟาร์มแบบ

เอกซเรย์สุขภาพต้นไม้ใหญ่ อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

ยั่งยืน (Sustainable Food and Farming Award) และรางวัล

ความมุ่งมั่นด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Planet Friendly 

Award) เฉลิมฉลองให้กับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมาย

การลดใช้เนื้อสัตว์ (ผลิตภัณฑ์จากนม ปลา หรือไข่) อย่างมี

นัยสำาคัญในห่วงโซ่อุปทาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.

compassioninfoodbusiness.com/Awards4Thailand สามารถ

ส่งเอกสารสมัครได้ถึงวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565  

ต้นแบบ! KHOR reKiosk ตู้รับวัสดุ

รี ไซเคิลประจำาออฟฟิศ

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำาเสนอโซลูชันบรรจุ

ภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำาของ

โลก ร่วมมือกับภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอ

เทียร์ และบริษัท ขอรีไซเคิล จำากัด นำาโดย นาย

ปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำานวยการฝ่ายความยั่งยืน 

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำากัด 

(ขวา) นายปิติทัศน์ ไววิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท ขอ รีไซเคิล จำากัด (ซ้าย) และ

นายธนกฤต โกสุขวัฒนะ (กลาง) Community 

Manager ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เปิดตัว KHOR 

reKiosk ตู้รับวัสดุรีไซเคิลสามัญประจำาออฟฟิศ ณ อาคารภิ

รัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ โดยเชิญชวนชาวออฟฟิศ

ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ด้วยการติดตั้งแอปพลิเคชัน KHOR 

และรับถุงเพื่อจัดเก็บวัสดุรีไซเคิลได้จากที่บ้าน อาทิ บรรจุ

ภัณฑ์ต่างและกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว นำามาส่งที่จุดรับวัสดุใช้

แล้วในบริเวณใกล้เคียงตึกทำางาน เพื่อร่วมกันสร้างวิถีใหม่ที่

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เปิดโลกรีไซเคิลให้กับชาวออฟฟิศ

โครงการนี้เป็นโครงการนำาร่องที่จัดทำาขึ้นเพื่อทดลอง

หารูปแบบและโซลูชันที่ลงตัวในการคัดแยกและจัดเก็บวัสดุ

รีไซเคิลจากอาคารสำานักงานต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ

อาคารสำานักงานที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่ง “ตู้รับ

วัสดุรีไซเคิลสามัญประจำาออฟฟิศ” ได้เปิดทดลองการใช้งาน

แล้ววันนี้ โดยตั้งอยู่บริเวณชั้น G ทางเข้าภิรัชทาวเวอร์ แอท 

เอ็มควอเทียร์ ด้านนอก ก่อนถึงจุดรับบัตรจอดรถด้านซ้ายมือ 

พร้อมยังเปิดรับคำาแนะนำาในการปรับปรุงระบบการคัดแยก

ขยะให้เหมาะสมกับการใช้งานให้มากที่สุด เพื่อการพัฒนา

โซลูชันให้เหมาะสมต่อไป สนใจสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมกับ

ฝ่ายบริหารอาคาร ได้ที่ โทร.0-2006-8988 ต่อ 200.

80–95 ซม.ที่ริมคลองในซอยสมคิด ย่านชิดลม ระหว่างเซ็นทรัล

เอ็มบาสซีและเซ็นทรัลชิดลม ซึ่งสำานักงานเขตปทุมวันและผู้

ประกอบการมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และมีการสร้างสะพาน

คนเดินข้ามคลองแสนแสบ เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนแห่งใหม่ของ

คนกรุง แต่บริเวณดังกล่าวมีไม้ใหญ่และอายุมาก รวมถึงต้นไม้

ค้ำายันกับพื้นที่โดยรอบ จึงต้องตรวจสอบสุขภาพและความแข็ง

ด้าน อาจารย์ ดร.มนัสวี เลาะวิธี ภาควิชาวิศวกรรม

นิวเคลียร์ กล่าวว่า นอกจากตรวจสุขภาพต้นไม้ในโครงการ 

Chula Big Tree ภาควิชาได้รับการติดต่อจากหน่วยงานต่างๆ ให้

ออกไปสแกนต้นไม้ภายนอกมหาวิทยาลัย ถือเป็นภารกิจการให้

บริการวิชาการแก่สังคม 

ล่าสุดได้ทำาการสแกนต้นจามจุรี 3 ต้น ขนาดลำาต้น  

ต้นไม้ใหญ่ในซอยสมคิด ย่านชิดลม ได้สแกนตรวจสุขภาพ

ตรวจวัดความหนาแน่นเนื้อไม้ต้นจามจุรี ซอยสมคิดอุปกรณ์สแกนต้นไม้ใช้รังสีแกมมาตรวจสุขภาพต้นไม้ในโครงการ Chula Big Tree

แม้ฉีดซีเมนต์ในโพรงไม้แล้ว เมื่อสแกนพบโพรง

ใหญ่ด้านใน
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ร ร

น�ยจุติ ไกร กษ รั มนตรีว่�ก�รกระทรวง

ก�รพั น�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย 

พม.  และ ส.ส.บัญ ีร�ย ื่อ  น.ส.จิต ัสร ตัน 

ก ด�กร ส.ส.บัญ ีร�ย ื่อ รวม งกรรมก�ร

บริห�รพรรค กก.บห.  ่งสม� ิกพรรคบ�ง

ส่วนประ ุมท�งอิเล็กทรอนิกสผ่�นระบบ ูม 

เ ่น น�ยอ ิสิท ิ เว � ีวะ อดีตหัวหน้�

พรรค และน�ยอ ิรักษ โกษะโย ิน กรรมก�ร

ส �ที่ปรกษ�พรรค เปนต้น

ผูส่อข่�วร�ยง�นว่� เม่อที่ประ ุมดำ� 

เนินก�ร งว�ระที่ส�ม เรื่องแผนยุท ศ�สตร

ของพรรค 10 แผน น�ยส�ทิตย วงศหนอง

เตย ส.ส.ตรัง พรรคประ � ิปตย กล่�วว่�                                                 

รู้สกติดใจแผนข้อที่ 8 และข้อที่ 9 ่งเปน

เร่องเกี่ยวกับสิท ิมนุษย นและคว�มเสมอ

�คท�งเพศที่พรรคไดขับเคล่อนเร่องนีม�

ตลอด ห�กจะใหสังคมเ ่อ อ พรรคตอง

ป ิบัติให้สังคมเห็นเปนตัวอย่�งก่อน แต่ขณะ

นีมีเร่องของอดีตรองหัวหน�พรรคที่กำ�ลัง

เปนข่�ว �วโ ่ แม้หัวหน้�พรรคจะออกม�

ขอโทษสังคมแล้วก็ต�มใน �นะท่ีเปนคนผลัก

ดันให้บุคคลดังกล่�วก้�วขนม�เปนผู้บริห�ร

พรรค แต่สังคมก็ยังไม่จบ เพร�ะส่อและ

สังคมเรียกร้องขอให้หัวหน้�พรรคแสดงคว�ม

รับผิด อบ เนื่องจ�กพรรคใ ้สโลแกน พรรค

เลอกคน ประ � นเลอกพรรค  ้�คนของ

พรรคมีปญห� พรรคก็ต้องรับผิด อบ หัวหน้�

พรรคใน �นะที่ผลักดันบุคคลนีเข้�ม� และมี

ปญห�ในเรื่องจริย รรม แม้จะแ ลงขอโทษ 

แต่หัวหน้�พรรคก็ไม่ ได้แสดงคว�มรับผิด

อบเท่�ที่ควร เ ่นนีสังคมจะเ ื่อ อพรรคได้

อย่�งไร

ยังไม่รวม งกรณีประเด็นแ ตไลน

ของกรรมก�รบริห�รพรรคหญิงคนหน่งท่ี

กล่�วห�บุคคล �ยในพรรคกับ ส.ส.ของพรรค 

ในเ ิงลักษณะ ู้ส�ว สร้�งคว�มเสียห�ยม�ก 

แต่กลับไม่มีก�รดำ�เนินก�รใด  เพร�ะ ้�

เปนเรื่องจริง ก็ต้องดำ�เนินก�ร แต่ ้�ไม่ใ ่

เรื่องจริง หัวหน้�พรรคก็ต้องลงโทษผู้ที่โพสต

ข้อคว�มดังกล่�วในไลน กก.บห. แต่จน ง

ขณะนีก็ยังไม่มีก�รดำ�เนินก�รใด  ท่ีผมพูด

เรื่องนี เพร�ะค�ดว่�กรณีแ ตไลนจะส่งผล 

กระทบต่อพรรคในก�รเลอกตังใหญ่ครังหน้�

อย่�งม�กแนนอน ทังสองกรณีนีเ ื่อมโยง ง

ก�รแสดงคว�มรับผิด อบของผู้นำ�พรรค ผม

รู้ว่�ตำ�แหนงนีได้ม�ย�ก แต่ตำ�แหนงไม่ได้มี

คว�มสำ�คัญเท่�กับเกียรติ ูมิและอุดมคติ กับ

จุดยนท�งจริย รรมของพรรค  น�ยส�ทิตย                                                           

กล่�ว

ร ร

จ�กนันน�ยจุรินทรได้ตอบกลับว่� ไม่ได้

น่ิงเ ย ได้มีก�รแ ลงขอโทษและล�ออกจ�ก

คณะกรรมก�รทัง 2 ุดแล้ว ส่วนกรณีน�ย

ปริญญ ก็ได้แสดงคว�มรับผิด อบไปแล้ว �้

ตนล�ออกก็เปนก�รทิงปญห�พรรค ทังนีได้

มี ส.ส.อีกหล�ยคนขออ ิปร�ยในเรื่องนี อ�ทิ 

น�ย ยัวุ  ิ บรรณวั น ส.ส.ต�ก แต่แอดมิน

ปดไมคไม่ให้พูด และน�ยจุรินทรก็ส่ังปดก�ร

ประ ุม ทังนี เปนท่ีน�สังเกตว่�เปนคว�ม

ผิดปกติของก�รประ ุมใหญ่พรรค ทุกครังท่ี

ผ่�นม�จะเป็นก�รเปิดประ ุมใหส่อมวล น

ร่วมสังเกตก�รณ แต่ครังนีกลับมีก�รเ ญิออก 

โดยใหเข�ม�เพ่อเก็บ �พบรรย�ก�ศในก�ร 

ประ มุตอนต้นเท่�นัน และไม่เคยมีก�รปดไมค

ไม่ให้สม� กิพรรคแสดงคว�มเห็นม�ก่อน

ต่อม�น�ยจุรินทร ให้สัม �ษณ �ย

หลังประ ุม งก�รเรียกร้องให้ล�ออกว่�   พูด

เรื่องนีไปแล้วว่�คว�มรับผิด อบนัน  ้�มัน

เลยขอบเขตก็จะกล�ยเปนคว�มไม่รับผิด อบ 

เพร�ะ ะนันสิ่งที่ ไดทำ�ไปก็คอ เม่อปัญห�

เกิดในยุคเร� ก็ไม่ผลักคว�มรับผิด อบ เร�

ก็มีหน้�ที่เข้�ไปแก้ปญห�ให้สำ�เร็จลุล่วงไป

ข้�งหน้�ให้ ได้ และก็ไม่หนีปญห� เพร�ะ

ะนันสิ่งนีก็คอสิ่งที่เร�ได้ยด อยดมั่นม� หรอ

แม้แต่กรณีที่น�ยวิทย� แก้ว ร�ดัย ได้ออก

ม�ยกตัวอย่�งว่�ในยุคที่ท่�นเปนรั มนตรี

ว่�ก�รกระทรวงส� �รณสุข เคย ูกกล่�วห�

ทุจริตโครงก�รไทยเข้มแข็ง ท่�นก็ได้แสดง

คว�มรับผิด อบหรอแสดงสปริตด้วยก�รล�

ออกจ�กตำ�แหนงรั มนตรีว่�ก�รกระทรวง

ส� �รณสุข แต่กรรมก�รบริห�รพรรคก็ไม่

ได้ล�ออก และไม่ได้หนีปญห� แต่ได้เข้�ม�

มีบทบ�ทในก�รแก้ไขปญห�ด้วยก�รประ ุม

คณะกรรมก�รบริห�รพรรค จนกระทั่งมีมติ

ให้มีก�รปรับคณะรั มนตรี ให้ตน ่งขณะนัน

เปนรั มนตรีว่�ก�รกระทรวงศกษ� ิก�ร ย้�ย

ไปเปนรั มนตรีว่�ก�รส� �รณสุขแทน เพื่อ

แก้ปญห�ในกระทรวงส� �รณสุข ่ง อเปน

ม�ตร �นหรอเปนสิ่งที่เร�ได้เคยป ิบัติม� 

เข�กล่ �วว่ �  ยุคนีก็ ไม่ ได้ เปลี่ ยน

ม�ตร �น และยุคนีก็ได้ป ิบัติไปต�มนันเมื่อ

น�ยปริญญได้เปนผู้ที่ ูกกล่�วห� น�ยปริญญ

ก็ได้ล�ออกไปจ�กทุกตำ�แหนงในพรรค ส่วน

กรรมก�รบริห�รพรรคก็ไม่มีหน้�ที่ที่จะแสดง

คว�มรับผิด อบจนเกินเลยขอบเขตของคว�ม

รับผิด อบ จนกล�ยเปนก�รหนีคว�มรับผิด

อบ และกรรมก�รบริห�รพรรคก็มีหน้�ที่ใน

ก�รแก้ไขปญห� ่งเปนที่ม�ของก�รตังคณะ

กรรมก�รที่มี น.ส.รั ด�เข้�ม�แก้ไขปญห�

�มว่� พรรคจะปล่อยให้เสียบุคล�กร

สำ�คัญไปเร่อย  ใ ่หรอไม่ หัวหน�พรรค

ประ � ิปตยตอบว่� ในทุกวิก ตก็มี โอก�ส 

เมื่อเร�ไม่ประสงคให้ใครออกจ�กพรรค แต่

้�ห�กหลีกเลี่ยงไม่ได้ เร�ก็มีหน้�ที่ต้องห�คน

ใหม่ในก�รเข้�ม� ดเ ยทดแทน ทุกองคกรก็

มีเข้�-มีออก ทุกองคกรก็มีสิ่งที่หมด �รกิจไป 

แต่ตนไม่ได้เห็นด้วยกับก�รที่ใครจะล�ออก 

อย่�เข้�ใจผิด แต่ทุกองคกรต้องมีหน้�ที่สร้�ง

คนรุ่นใหม่ขนม�ในก�รที่จะต่อเติมอน�คตให้

กับองคกรนัน

า

ด้�น นพ. ลน�น ศรีแก้ว หัวหน้�

พรรคเพ่อไทย ใหสัม �ษณ งก�รประ ุม

ส�มัญประจำ�ปพรรคเพื่อไทย วันที่ 2  เม.ย. 

ว่�ต�มระเบียบว�ระที่กำ�หนดในข้อบังคับ

ก หม�ยพรรคก�รเมอง อ�ทิ ก�รร�ยง�น

งบดุลประจำ�ป ก�รขอคว�มเห็น อบใน

ก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�ง  โดยจะไม่มีก�ร

เปลี่ยนแปลงกรรมก�รบริห�รใด  ขณะที่

่วงเ ้�จะเปนกิจกรรมของพรรคที่ต้องก�ร

ส่อส�รกับประ � น งทิศท�งในอน�คตที่

พรรคเพื่อไทยจะอ�ส�เข้�ม�แก้ปญห� โดย

จะส่อส�รผ่�น อยแ ลงของผูนำ�พรรค  

ท่�น ประกอบด้วย ตน  น�ยจ�ตุรนต �ย

แสง อดีตรักษ�ก�รหัวหน้�พรรคไทยรักไทย  

น�ย ัยเกษม นิติสิริ ประ �นคณะกรรมก�ร

ยุท ศ�สตรและทิศท�งก�รเมองพรรคเพ่อ

ไทย และ น.ส.แพทอง �ร ินวัตร ประ �น

คณะกรรมก�รท่ีปรกษ�ด้�นก�รมีส่วนร่วม

และนวัตกรรม พรรคเพ่อไทย เพ่อส่อให

ประ � นเห็นว่�ปญห�ของบ้�นเมองเกิด

จ�กอะไร และทิศท�งก�รแก้ปญห�ของ

พรรคเพ่อไทยจะเป็นอย่�งไร กลไกก�รมี

ส่วนร่วมในก�รแก้ปญห�เปนอย่�งไร เ ่น

ก�รได้ ส.ส.แบบแลนดสไลดเพื่อนำ�นโยบ�ย

ของพรรคไปสู่ก�รแก้ปญห�ให้กับประเทศ

�ติ ตรงนีจำ�เปนต้องได้รับก�รมีส่วนร่วม

ของประ � นอย่�ง ล่มทล�ย งจะส�ม�ร

แก้ไขปญห�ได้ บนพน �นคว�มเ ื่อท่ีว่�ประ 

� นตองก�รออกจ�กวิก ต เม่อเร�เสนอ

ท�งออกท่ี ัดเจนให้ประ � นเข�จะม�ร่วม

มอกับเร�

ที่ห้องประ ุมลำ�ปล�ยม�ศ โรงแรม

แคนท�รี โคร�  พรรค �ติพั น� พน.  

จัดก�รประ ุมใหญ่ส�มัญประจำ�ป 2565 

โดยมีน�ยสุวัจน ลิปตพัลล  ประ �นที่

ปรกษ�พรรค �ติพั น� และแกนนำ�พรรค 

เข้�ร่วมประ ุมอย่�งคับคั่ง มีสม� ิกพรรค

จำ�นวน 290 คน ร่วมประ ุมและรับ ง

บรรย�ยส �นก�รณด้�นเศรษ กิจและก�ร 

เมอง �ยใต้หัวข้อ ท�งออกของประเทศ

�ยหลังก�รเลอกตัง  รวม งก�รลงคะแนน

เลอกตังประ �นพรรค และคณะกรรมก�ร

ยุท ศ�สตรพรรคทัง  ด้�น

โดยท่ีประ ุมใหญ่มีมติเลอกตังน�ย

สุวัจน เปนประ �นพรรค �ติพั น� ่ง

ตำ�แหนงประ �นพรรคจะเปนประ �นของ

คณะกรรมก�รยุท ศ�สตรทัง  ด้�น คอ ด้�น

ก�รเมอง ด้�นเศรษ กิจ ด้�นสังคม และด้�น

เทคโนโลยี เพื่อจัดทำ�นโยบ�ยและข้อเสนอ

แนะในก�รบริห�รง�นของพรรค �ติพั น�

ให้ทันกับก�รแก้ไขปญห�บ้�นเมอง และสร้�ง

คว�มอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประ � น

ก

น�ยสุวัจนกล่�วว่� พรรค �ติพั น�

มีคว�มตังใจท่ีจะเข้�ม� ่วยกันทำ�ง�นในก�ร

แก้ไขปญห�ต่�ง  ให้พ่ีน้องประ � น จ�ก

ประสบก�รณและบุคล�กรของพรรคท่ีเคย

ทำ�ม�แล้ว โดยเ พ�ะด้�นเศรษ กิจท่ีประสบ

คว�มสำ�เร็จใน ว่งท่ี พล.อ. �ติ �ย ณุหะวัณ 

อดีต ส.ส.โคร�  เปนน�ยกรั มนตรี เศรษ กิจ

ยุคทอง แปรสน�มรบเปนสน�มก�รค้� โคร�

ประตูสู่อีส�น อีส�นประตูสู่อินโดจีน เร�พร้อม

ท่ีจะทำ�ง�น และเ ื่อม่ันว่�เร�ทำ�ได้ เร�เคย

ทำ�ม�แล้ว เร�จะทำ�ต่อไปเพื่อพ่ีน้องประ � น

�วไทย ขอให้ไว้ว�งใจพรรค �ติพั น�

พรรค �ติพั น�เกิดที่ โคร�  งมี

คำ�ว่�โคร� �ติพั น� มีคำ�ว่� นโคร� รัก

จริงไม่ทิงกัน เกิดที่โคร� ก็ต้องต�ยที่โคร�  

พรรค �ติพั น�ขอยดเอ�โคร� ไว้เปนเรอน

ต�ย ขอ Co e a  อีกครังเพื่อรับใ ้ �ว

โคร�  น�ยสุวัจนกล่�ว

ท่ี จ.สุร�ษ ร �นี น�ยพิ � ลิมเจริญ

รัตน หัวหน้�พรรคก้�วไกล กล่�วในก�ร

อบรมสัมมน�ว่�ที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้�วไกล 

พนที่ �คใต้ ว่�คว�ม นอย่�งหน่งของตัวเอง

ตังแต่ม�เปนหัวหน้�พรรคก้�วไกล นั่นก็คอ

จะต้องมี ส.ส.เขตในพนที่ �คใต้ให้ได้ และ

ส �นก�รณตอนนีนับว่�เปน ่วงที่ใกล้เคียง

ม�กที่สุด สน�มก�รเมอง �คใต้เปลี่ยนแปลง

ม�กท่ีสุดเม่อเทียบกับ ูมิ �คอ่น หมดยุคที่่

บอกว่�เอ�เส�ไ ้�ม�ลงก็ นะ และยิ่ง ้�ไป

ดูเส้นท�งของพวกเร�ตังแต่เปนพรรคอน�คต

ใหม่ กว่� 5 แสนเสียง จ�ก 6.3 ล้�นเสียง อ

เปนเกอบ 10 เปอรเ ็นตที่พี่น้องปกษใต้ให้

คว�มไว้ว�งใจ นับเปนคะแนนที่สูงม�ก

ร.อ. รรมนัส พรหมเผ่� ส.ส.พะเย� 

และเลข� ิก�รพรรคเศรษ กิจไทย โพสต

คลิปวิดีโอผ่�นเ บุก รรมนัส พรหมเผ่�  

แนะนำ�ที่ทำ�ก�รพรรคเศรษ กิจไทย หลัง

จ�กที่ผ่�นม�ได้จัดประ ุมใหญ่วิส�มัญเลอก

คณะกรรมก�รบริห�รพรรค ุดใหม่ พร้อม

เปดเผยตอนหน่งว่� แม้ว่�พรรคเศรษ กิจ

ไทยจะเปนพรรคใหม่ แต่ทีมง�นส่วนใหญ่มี

ประสบก�รณไม่ต่ำ�กว่� 20 ป ื่อพรรคใหม่ 

แต่คนไม่ใ ่ของใหม่ ่งพรรคเร�จะให้คว�ม

สำ�คัญเกี่ยวกับเร่องป�กทองและ ีวิตคว�ม

เปนอยู่ของประ � นเปนสำ�คัญ

ร.อ. รรมนัสกล่�วด้วยว่� ท่ีผ่�นม�มัก

มีคน �มว่�ใครจะเปนหัวหน้�ทีมเศรษ กิจ

ของพรรคเศรษ กิจไทย จะเปนใคร อันนี อ

เปนเรื่องสำ�คัญ และจะเปนไ ไลตสำ�คัญที่จะ

เปดตัวในเดอน พ.ค.นี

เปิด ่อม�ก็เปรียงเลยครับ ในประ 

เทศไทยมีไม่กี่ท่�นที่มีคว�มรูเร่องเศรษ กิจ 

ก�รเงิน ก�รคลัง ก�รตล�ด ต้องเปนบุคคล

สำ�คัญท่ีมีประสบก�รณแก้วิก ตขององคกร

แต่ละองคกร รวมทังเคยบริห�รบ้�นเมองม�

ก่อน  ร.อ. รรมนัส กล่�ว.

า

เพร�ะรอใกล้วันเลอกตัง โค้งสุดท้�ย  และ

กำ�ลังสนใจเรื่องปญห�ป�กท้องและเรื่องอื่น  

ม�กกว่� ตอนนีติดต�มข่�วส�รและข้อมูลอยู่ 

ในขณะที่กลุ่มคนเคยเลอก จำ�นวนม�กเ ่น

กันหรอเกินกว่� 1 ใน 3 คอร้อยละ 37.  ยัง

ไม่ตัดสินใจ

เม่อนำ�ผลสำ�รวจของคนสองกลุ่มม�

เปรียบเทียบกัน พบว่�ร้อยละ 19.9 ของกลุ่ม

คนเลอกตังหน้�ใหม่ ม�กกว่�กลุ่มคนเคย

เลอกที่มีอยู่ร้อยละ 17.0 จะเลอก น�ย ั �ติ 

สิท ิพัน ุ ในขณะที่น�ยสุ ั วีร สุวรรณสวัสดิ 

ต�มม�อันดับสอง มีกลุ่มคนเคยเลอกร้อยละ 

12.8 ม�กกว่� กลุ่มคนเลอกตังหน้�ใหม่ที่จะ

เลอกน�ยสุ ั วีรอยู่ร้อยละ 8.  

ก า ร

ท่ีน�สนใจในผู้สมัคร 2 คนคอ คนแรก

เปนอดีตผู้ว่�  กทม. คอ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ

เมอง และน�ยสกล ี ัททิยกุล โดยพบว่� 

น�ยสกล  ี ทัทิยกุล ได้กลุ่มคนเคยเลอกผู้ว่�  

กทม.สูงเกอบเท่�น�ยสุ ั วีร คอร้อยละ 12.7 

ม�กกว่�กลุ่มคนเลอกตังหน้�ใหม่ร้อยละ .3 

ในขณะท่ี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมอง ได้จ�ก

กลุ่มคนเคยเลอกผู้ว่�  กทม. อยู่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 

10 คอร้อยละ 8.5 ในขณะท่ีได้กลุ่มคนเลอกตัง

หน้�ใหม่ ร้อยละ .9 

นอกจ�กนี ผู้สมัครท่ีน�จับต�มองอีก

ท่�นหน่งคอ น�ยวิโรจน ลักขณ�อดิศร ท่ีได้รับ

ก�รสนับสนุนจ�กคนเคยเลอกตังผู้ว่�  กทม. 

อยู่ท่ีร้อยละ 6.6 สูงกว่�ผลสำ�รวจครังก่อน และ

ได้รับจ�กกลุ่มคนเลอกตังหน้�ใหม่ท่ีมีอยู่ร้อยละ 

2.3 ในขณะท่ีผู้สมัครท่�นอื่น  เ น่ น.ส.รสน� 

โตสิตระกูล และ น.ต.ศิ � ทิว�รี เปนต้น ได้

กลุ่มคนเคยเลอกตังผู้ว่�  กทม. ร้อยละ 5.0 

และจ�กกลุ่มคนเลอกตังหน้�ใหม่ร้อยละ 1.5 

ต�มลำ�ดับ

ท่ีน�พิจ�รณ�คอ แนวโน้มกลุ่มคนตังใจ

จะเลอกผู้ว่�  กทม.ครังแรก หลังลงสมัคร

อย่�งเปนท�งก�ร จน งครังท่ีส�ม ท่ีประ � น

มองปญห�เดิม  ของ กทม. และข่�วก�รเมอง

ว่งสงกร�นต เ น่ ข่�วแบ่งเค้กตำ�แหนงรองผู้

ว่�  กทม.กับแกนนำ�พรรคก�รเมอง ข่�วแกน

นำ�พรรคก�รเมองสัมพัน กับคนแดนไกล รวม                               

กับนโยบ�ยก�รห�เสียงแบบเดิม  ไม่มีอะไร

ใหม่ ประ � นผิดหวัง ำ� �กย�วน�นกับผู้ 

ว่�  กทม.ในอดีต เปนต้น อ�จจะส่งผลทำ�ให้

ผลสำ�รวจพบว่� กลุ่มคนยังไม่ตัดสินใจเพ่ิมขน

จ�กร้อยละ 28.7 ในครังท่ีสอง ม�อยู่ท่ีร้อยละ 

2.3 ในครังท่ีส�ม เพร�ะยังไม่รู้จะเลอกใครดี 

ยังมีข้อมูลไม่ม�กพอ เบื่อก�รเมองเดิม  ไม่มี

อะไรใหม่ และบ�งส่วนจะตัดสินใจ ่วงใกล้

เลอกตังหรอโค้งสุดท้�ย 

ในขณะท่ีผลสำ�รวจครังนีมีลุ้นมีเสียว  

เพร�ะคนตังใจจะเลอกน�ย ั �ติ สิท ิ

พัน  ุลดลงจ�กร้อยละ 2 .5 ในครังท่ีสอง ม�

อยู่ท่ีร้อยละ 17.7 ในครังล่�สุด น�ยสุ ั วีร 

สุวรรณสวัสดิ ก็ลดลง อ�จเปนผลจ�กปริญญ

เอ เ กต จ�กร้อยละ 13.9 ม�อยู่ท่ีร้อยละ 

11.8 แต่ท่ีมีลุ้นคอน�ยสกล  ี ทัทิยกุล เพ่ิมขน

จ�กร้อยละ 10.1 ม�อยู่ท่ีร้อยละ 10.8 

ท่ีน�พิจ�รณ�คอ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ

เมอง ท่ีลดลงจ�กร้อยละ 9.8 ม�อยู่ท่ีร้อยละ 

7.7 เพร�ะคนกรุงเทพมห�นครเห็นว่�เคยเปน

ผู้ว่�ร� ก�รกรุงเทพมห�นครม�หล�ยปแล้ว 

ปญห� กทม.ยังคงเหมอนเดิม แต่ท่ีน�จับต�

มองคอ น�ยวิโรจน ลักขณ�อดิศร ท่ียังรักษ�

แนวโน้มก�รเพ่ิมขนของกลุ่มคนตังใจจะเลอก

ท่ีเพ่ิมขน จ�กร้อยละ 2.5 ในครังแรก ม�อยู่ท่ี

ร้อยละ 5.5 ในครังสอง และร้อยละ 5.6 ในครัง

ล่�สุด ขณะท่ีผู้สมัครอื่น  มีแนวโน้มลดลงไป

อยู่ในกลุ่มคนไม่ตัดสินใจเปนจำ�นวนม�ก จงขน

อยู่กับก�รแสดงวิสัยทัศนของผู้สมัครแต่ละคน

ท่ีจะส�ม�ร ตอบโจทยตรงใจของประ � น

คน กทม.ได้ม�กน้อยเพียงไร

า ะ ป

ผอ. ูเปอรโพลกล่�วว่� ผลโพลนี ีให้

เห็นว่� กลุ่มคนเลอกตังหน้�ใหม่ หรอนิวโหวต

เตอร Ne  oters  กับกลุ่มคนเคยเลอกผู้ว่�  

กทม. มีคว�มตังใจจะเลอกผู้สมัครแตกต่�งกัน

อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งส ติิ กล่�วคอ น�ยสกล ี 

มีลุ้นคู่ไปกับน�ยวิโรจน ท่ีมีคะแนนเพ่ิมสูงขน 

ขณะท่ีคนอื่น  มีลดลงและคงท่ี เพร�ะกลุ่มคน 

กทม.ในผลโพลนีกลับไปรวมตัวกันท่ี �นเดิมคอ

ยังไม่ตัดสินใจ 

ผอ. เูปอรโพลกล่�วต่อว่� เมื่อวิเคร�ะห

เหตุปจจัยใดท่ีมีผลต่อก�รเปล่ียนใจของผู้มีสิท ิ

เลอกตังหน้�ใหม่ หรอนิวโหวตเตอร กับกลุ่มคน

เคยเลอกผู้ว่�  กทม. พบว่� �พจำ�  ของคน 

กทม. มีผลทังปญห�เดิม  ำ� �ก เ น่ คุณ �พ

วิีตของคน กทม. ท่ียังย่ำ�แย่เหมอนเดิม ปญห�

จร�จร ก�รเดินท�งของคน กทม. คว�มไม่

ปลอด ยับนท้อง นน และบนท�งเท้� ปญห�

ก�รศกษ� เปนต้น 

นอกจ�กนี ่วงเทศก�ลสงกร�นตท่ี

ผ่�นม� ยังมีข่�วก�รเมองสำ�คัญ  บ�งอย่�ง 

ได้แก่ ข่�วแบ่งเค้กตำ�แหนง รองผู้ว่�  กทม. 

ให้กับนักก�รเมองของพรรคก�รเมองท่ี ูกมอง

ว่�หนุนหลังเ ื่อมโยงกับผู้สมัคร ข่�วแกนนำ�

พรรคก�รเมองเคลื่อนไหวเก่ียวโยงกับคนแดน

ไกล ท่ีอ�จจะนำ�ไปสู่ �พจำ�แห่งคว�มขัดแย้ง

ในหมู่ประ � นแบบเดิม  และอื่น  จงน�จะ

เปนข้อสมมติ �นสำ�คัญท่ี ีให้เห็นได้ว่�ทำ�ไมผู้

มีสิท ิเลอกตังหน้�ใหม่และหน้�เก่�จงกลับไป

อยู่ใน �นท่ีม่ันเดิมคอยังไม่ตัดสินใจ และทำ�ไม

ผู้สมัครบ�งคนมีคะแนนเพ่ิมขนแต่บ�งคนลด

ลง  ผอ. เูปอรโพลกล่�ว 

ด้�น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมอง ผู้

สมัครผู้ว่�  กทม. หม�ยเลข 6 พร้อมผู้สมัคร 

ส.ก.เขตบ�งกอกใหญ่ หม�ยเลข 7 พ.ต.ท.                         

วิศิษ  สุวรรณ ลงพนท่ีตล�ดศักดิเจริญ อย

จรัญสนิทวงศ 3 พล.ต.อ.อัศวิน กล่�วกรณีท่ีมี

ก�รพ�ดพิง งเรื่องก�รปรับ ูมิทัศนคลอง ่อง

นนทรีว่� ก�รใ ง้บประม�ณจริง  ของคลอง

อ่งนนทรี ก�รออกแบบก็เปนองคกรท่ีเปนน�

เ ื่อ อระดับประเทศเปนคนออกแบบไว้ ท่ีบอก

ว่�หล�ยพันล้�น ไม่เปนคว�มจริง ทำ�ไปเพียง 

80 ล้�น ว�ทกรรมในก�รพูด มันพูดได้ แต่ให้

ไปดูข้อเท็จจริงด้วยว่�ใ ้เงินไปเท่�ไหร่ เร�ไม่

ต้องอ บิ�ยม�กให้ไปดูเอ�เอง �้ใ เ้งินห้�หก

พันล้�นได้แค่นีต้องเอ�ไปตัดคอแล้วมัง เอ�ผม

น่ีแหละไปตัดคอ

น�ยวิโรจน ลักขณ�อดิศร ผู้สมัครผู้ว่�

ร�  ก�รกรุงเทพ มห�นคร  เบอร 1 พรรคก้�ว

ไกล ลงพนท่ีตล�ดศิริเกษม เขตบ�งแค กล่�ว

ว่� คว�มเจ็บปวดของคนกรุงเทพ  มีอยู่

ทุกหนทุกแห่ง ไม่ใ ่ว่�เร�ไม่ส�ม�ร โอบอุ้ม

ผู้คนไม่ได้ แต่เร�ไม่ได้ทำ� ผมไม่อย�กปล่อย

ให้คนในกรุงเทพ  ดินรนแบบนีอีกต่อไป เร�

จำ�เปนต้องจัดสรรทรัพย�กร เพื่อ ่วยโอบอุ้ม

ให้ วิีตคนกรุงเทพ  ดีขน ง่ในตล�ดศิริเกษม

นี ผมเห็นผู้คนท่ีออกม�จับจ่�ย อข้�วของด้วย

แววต�ท่ีโศกเศร้�กับส �พเศรษ กิจในปจจุบัน 

ผมขอเปนแสงสว่�งท่ีปล�ยอุโมงค ในก�รทำ�ให้

คุณ �พ วิีตคนกรุงเทพ  ดีขน .

มีโรคเรอรัง 16 ร�ย ไม่มีประวัติโรคเรอรัง 2 

ร�ย ขณะนีมียอดผู้ติดเ อสะสมยนยันตังแต่

ป 2563 จำ�นวน 1 8 090 ร�ย มียอดห�ย

ปวยสะสมตังแต่ป 2563 จำ�นวน 3 932 099 

ร�ย มียอดผู้เสีย ีวิตสะสมตังแต่ป 2563 

จำ�นวน 27 6 9 ร�ย 

ส่วนยอด ีดวัค ีนวันท่ี 22 เม.ย. 

181 185 โดส ยอด ีดสะสมตังแต่วันท่ี 28 

ก.พ.6  จำ�นวน 132 279 710 โดส ขณะท่ี

ส �นก�รณโลกมีผู้ติดเ อสะสม 508 573 31  

ร�ย ผู้เสีย วิีตสะสม 6 2 0 391 ร�ย

สำ�หรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเ อม�ก

ท่ีสุด ได้แก่ กทม. 3 355 ร�ย  ขอนแก่น 1 015 

ร�ย  สมุทรปร�ก�ร 717 ร�ย  ลบุรี 699 

ร�ย  นนทบุรี 689 ร�ย   ศรีสะเกษ 510 ร�ย  

บุรีรัมย 76 ร�ย   นครร� สีม� 3 ร�ย  ร้อย 

เอ็ด 2 ร�ย และนครศรี รรมร�  35 ร�ย

น�ย นกร วังบุญคง นะ โ ษกประจำ�

สำ�นักน�ยกรั มนตรี เปดเผยว่� พล.อ.ประยุท  

จันทรโอ � น�ยกรั มนตรีและรั มนตรีว่�ก�ร

กระทรวงกล�โหม มีคว�มห่วงใยกลุ่มผู้ขนส่ง

อ�ห�ร Ri er  ผู้ส่งพัสดุและวินมอเตอรไ ค  

่งใน ่วงส �นก�รณก�รโควิด-19 ทำ�ให้

ุรกิจก�รส่ังอ�ห�รหรอเคร่องด่มแบบเดลิ

เวอรี oo  eli er  และก�รส่ัง อของ

ท�งออนไลนมีม�กขน ทำ�ให้กลุ่มไรเดอร วิน

มอเตอรไ ค ่งทำ�หน้�ท่ีใน �นะคนกล�ง

สำ�หรับก�รส่งต่ออ�ห�รและพัสดุจ�กร้�นค้�ไป

ยังผู้บริโ ค อ�จเปนอีกกลุ่มท่ีเส่ียงต่อก�รรับ

หรอแพร่เ อโควิด-19 ได้  

จง �กเน้นยำ�ให้เ ้�ระวังตนเองสูง 

สุด ป ิบัติตนม�ตรก�รป้องกันตนเองอย่�ง

เคร่งครัด สวมหน้�ก�กอน�มัยให้ กูต้องตลอด

เวล� รอรับอ�ห�รในจุดท่ีร้�นกำ�หนด ทำ�คว�ม

สะอ�ดมอและ ุงมอก่อนและหลังก�รรับ-ส่ง

อ�ห�ร �่เ อกล่องบรรจุท้�ยย�นพ�หนะทุก

ครังก่อนป บัิติง�น งดรวมกลุ่มพูดคุย สูบบุหร่ี 

และเว้นระยะห่�ง 1-2 เมตร ณ จุดพักคอย 

ห�กสงสัยว่�มีอ�ก�ร ก็ให้ตรวจสอบตนเอง

ด้วย K พร้อม �ก งผู้ประกอบก�รร้�นค้� 

ร้�นอ�ห�ร ตล�ด ขอให้ ่วยจัดพนท่ีเ ้�รับ

สินค้�ท่ีเหม�ะสม ลดคว�มแออัด เพ่ิมคว�ม

ปลอด ัยสำ�หรับกลุ่มผู้ขนส่งอ�ห�ร Ri er  

และวินมอเตอรไ ค  ระวังรอรับสินค้�และ

อ�ห�รด้วย

ด้�น น.ส.รั ด� น�ดิเรก รองโ ษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกรั มนตรี เปดเผยว่� ก�ร

แพร่ระบ�ดของเ อไวรัสโควิด-19 ส�ยพัน ุโอ

มิครอน ทำ�ให้มีจำ�นวนผู้ติดเ อท่ีเปนเด็กเพ่ิม

ม�กขนอย่�งม�ก และในระลอกเดอนมกร�คม

ท่ีผ่�นม� พบว่� ม�กกว่�คร่งหน่งของเด็กท่ีเสีย

ีวิตจ�กโควิด-19 เปนเด็กท่ีอ�ยุต่ำ�กว่� 5 ป 

่งกลุ่มนียังไม่มีวัค ีน ีด จงขอให้ผู้ปกครอง

ีดวัค ีนเพื่อลดก�รนำ�เ อสู่ลูกหล�น ขณะท่ี 

รั บ�ลได้จัดระบบดูแลผู้ปวยเด็กเล็กไว้พร้อม

แล้ว รวม งเตรียมก�ร ดีวัค นีเข็มกระตุ้นให้

กับเด็กระดับมั ยม ่วงอ�ยุ 12-17 ป ผ่�น

ระบบส �นศกษ�เร่ิมพ ษ �คม และส �น

พย�บ�ลเร่ิมได้ทันที

รองโ ษกรั บ�ลกล่�วต่อ งก�รป้องกัน

ดูแลกลุ่มเด็ก ดังนี 1.เด็กเล็ก 0-5 ปท่ีติด

เ อและมีโรคอ่นร่วม กระทรวงส� �รณสุข

ได้จัดระบบพร้อมให้ก�รรักษ�ท่ีโรงพย�บ�ล 

ทุกเขตสุข �พเตรียมคว�มพรอมเร่องเตียง 

บุคล�กร และระบบส่งตัวเพื่อรองรับก�รเพ่ิม

ขนของผู้ปวยเด็กท่ีมีอ�ก�รรุนแรง 2.เร่งรัด                           

ก�ร ดีวัค นีในกลุ่มอ�ยุ 5-11 ป ผ่�นระบบ

ส �นศกษ� 3. ดีวัค นีเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 12-

17 ป ง่คณะอนุกรรมก�รสร้�งเสริม มิูคุ้มกัน

โรค แนะนำ�ให้เด็กกลุ่มนีท่ีได้รับวัค นี 2 เข็ม 

เข้�รับวัค ีน i er เข็มกระตุ้นเปนเข็มท่ี 3 

ขน�ดโดสปกติหรอคร่งโดส มีระยะห่�งจ�ก

เข็มท่ี 2 เปนระยะเวล�ตังแต่ -6 เดอนขนไป 

โดยให้เปนไปต�มคว�มสมัครใจของผู้ปกครอง

และเด็ก

น.ส.รั ด�กล่�วว่� กระทรวงส� �รณ                                                                          

สุขได้จัดก�รให้บริก�รคอ 1.ก�ร ีดผ่�นส �น 

ศกษ� จะ ีดให้ ในปริม�ณคร่งโดส เร่ิม

ดำ�เนินก�รวันท่ี 9 พ.ค.เปนต้นไป และห�ก

มีคว�มประสงคต้องก�ร ีดเพ่ิมอีกคร่งโดส 

ส�ม�ร รับก�ร ีดได้ท่ีส �นพย�บ�ลใกล้บ้�น 

2.ก�ร ดีผ่�นส �นพย�บ�ล เด็กท่ีประสงค ดี 

เมื่อครบกำ�หนดรับเข็มกระตุ้น ส�ม�ร ติดต่อ

ขอรับบริก�รท่ีส �นพย�บ�ลใกล้บ้�นได้ทันที 

จะเปนวัค ีนไ เ อรปริม�ณคร่งโดสหรอเต็ม

โดสก็ได้

น�ยอนุทิน �ญวีรกูล รองน�ยก

รั มนตรีและรั มนตรีว่�ก�รกระทรวง

ส� �รณสุข กล่�วว่� ก�ร ีดวัค ีนโควิด-19 

เข็มแรก ส�ม�ร ดีได้ประม�ณ 56 ล้�นคน 

คิดเปนประม�ณ 85  เหลอผู้ท่ียังไม่ม�รับก�ร

ดีวัค นี 9-10 ล้�นคน ต้องเร่งรณรงคให้ม�

รับวัค ีนเพ่ิมขน ส่วนก�ร ีดเข็มกระตุ้นในผู้

สูงอ�ยุ 60 ปขนไป อยู่ท่ี 39.7  ง่ไม่ อว่�

น้อย เพร�ะส่วนหน่งยังไม่ งกำ�หนดเข้�รับเข็ม

กระตุ้น โดยคนท่ี งกำ�หนด ดีเข็มกระตุ้นและ

ได้รับก�ร ดีแล้วอยู่ท่ีประม�ณ 70 .

คอ น�งส�วพิมพ ด� ตันจร�รักษ ่งเปน

หล�นของน�งสมทรง พัน เจริญวรกุล น�ยก

องคก�รบริห�รส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุ ย� 

โดยมีก�รคล้องแขนร่วมกันขนเวทีแนะนำ�

ตัว พร้อมด้วย ส.ส.พระนครศรีอยุ ย� 

ประกอบไปด้วย น�ยเกอกูล ด่�น ัยวิจิตร 

ส.ส.พระนครศรีอยุ ย� เขต 1 และน�ยสุรศักดิ 

พัน เจริญวรกุล ส.ส.พระนครศรีอยุ ย�                                                         

เขต 3  

น�ยอนุทินกล่�วปร�ศรัยใน ่วงหน่ง

ว่� ส.ส.พรรค ูมิใจไทยทุกคนทำ�หน้�ที่เปนผู้

แทนร�ษ ร เรียกร้อง ผลักดัน ทวง �ม และ

จัดห�โครงก�รต่�ง  ที่จะทำ�ให้คุณ �พ ีวิต

ของประ � นในเขตเลอกตังดีขน ทังก�ร

คมน�คม ก�รประกอบอ� ีพ ก�รค้�ข�ย ก�ร

ทำ�เกษตร ก�รท่องเที่ยว และสำ�คัญที่สุดคอ 

ก�รดูแลสุข �พ ก�รให้ประ � นเข้� งก�ร

บริก�รท�งก�รแพทย ก�รบริก�รส� �รณสุข 

หรอโรงพย�บ�ล ได้สะดวกที่สุด มีค่�ใ ้จ่�ย

นอยที่สุด หรอไม่มีเลย เพ่อลด �ระค่�ใ

จ่�ยของพี่น้องประ � น และลดอ�ก�รเจ็บ

ปวยให้ ได้ม�กที่สุด และทุกปญห�ในพนที่

ที่ ส.ส.นำ�ข้อมูลม�ให้ ต้องจัดเปนง�นสำ�คัญ

ที่สุด เปนง�นลำ�ดับแรกที่ต้องทำ� ต้องแก้

ปญห� 

ก�รทำ�ง�นของพรรค ูมิใจไทย สม� ิก

พรรคทุกคนต้อง ่วยกัน ไม่ว่�จะเปนสม� ิก

พรรคทั่วไป สม� ิกที่เปน ส.ส. และสม� ิก

ที่เปนรั มนตรี ทุกคนมีเป้�หม�ยเดียวกันคอ

แก้ปญห�ของพี่น้องประ � น เร�ใ ้ โอก�ส

นีทำ�ง�นให้กับพี่น้องประ � นเต็มที่ ทำ�กัน

สุดกำ�ลัง ทำ�ให้ได้เหมอนที่พูดไว้ เพร�ะเร�ยด

ม่ันในหลักก�ร พูดแล้วทำ� แม้ว่�จะมีปญห�

อุปสรรคม�ก หรอส �นก�รณ ไม่เปนใจ 

เพร�ะมีโรคระบ�ดเกิดขน แต่ไม่มีอะไรม�

หยุดก�รทำ�ง�นของพรรค ูมิใจไทยได้ 

นอกจ�กนี น�ยอนุทินได้กล่�ว งเรื่อง

นโยบ�ยกัญ �ที่จะ ูกปลดออกจ�กบัญ ีย�

เสพติด โดยพรรค ูมิใจไทยประก�ศนโยบ�ย

กัญ �ท�งก�รแพทยไว้ ในก�รห�เสียงเลอก

ตังปี 2562 เพ่อใหประ � นเข� งก�รใ

กัญ �ท�งก�รแพทย ดูแลสุข �พตัวเอง และ

ลด �ระค่�ใ ้จ่�ยของรั  โดยนโยบ�ยกัญ �

ท�งก�รแพทยม�สู่นโยบ�ยกัญ �เศรษ กิจ 

เพ่อสร�งร�ยไดใหกับประ � น ่งพรรค

ูมิใจไทยพย�ย�มทำ�ทุกท�ง ไม่ว่�จะเปน

เรื่องของก�รแก้ก หม�ยต่�ง  ่งก็พร้อมที่

จะดำ�เนินก�รเพื่อให้ประ � นได้ประโย น

จ�กเรื่องนี

สำ�หรับในเรื่อง 30 บ�ท รักษ�ทุกโรค 

บัตรทองรักษ� รี เรื่องนีเปนเรื่องที่ดี และ

เร�ได้นำ�ม�ต่อยอดเปน 30 บ�ทรักษ�ทุกที่ 

ทำ�ให้ประ � นเกิดคว�มสะดวกในก�รเข้�

งก�รใ ้บริก�ร นอกจ�กนีในเรื่องผู้ปวยโรค

ไต ่งเดิมไม่ได้รักษ� รี จะต้องเสียค่�บริก�ร

ครังละ 1 500 บ�ท หน่งเดอนประ � นก็มี

�ระค่�ใ จ่�ยจำ�นวนม�ก เร่องนีผมไดไป

เจอที่จังหวัดนครพนม ประ � นได้ม�ร้อง

เรียน ่งผมก็กลับม�ห�รอ คิดว่�จะต้องแก้

ก หม�ย ่งผู้บริห�รพรรคก็เห็นด้วย แต่

ปร�ก ว่�ไม่ต้องมีก�รแก้ก หม�ย เพร�ะ

เป็นอำ�น�จของตนเอง ดังนันเร่องนี �ยใน 

30 วัน ประ � นส�ม�ร เข้�ไป อกไต รี 

ไม่มีค่�ใ ้จ่�ยได้แล้ว 

นอกจ�กนี รั มนตรีของพรรคเข้�ไป

กำ �กับดูแลกระทรวงคมน�คม นำ � โดย 

รั มนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม น�ย

ศักดิสย�ม ิด อบ ่วงแรก ตนจำ�ได้ดีว่� 

ข้�ร� ก�รเข้�ม�ร�ยว่� ต้องมี �ระตรงนีอยู่ 

รมว.คมน�คมก็บอกว่� นี่มันค่�โง่นี่หว่�  จง

ได้ประก�รนโยบ�ยออกม�ว่� ยุคนี ไม่มีค่�โง่ 

และเร�ก็ทำ�ได้สำ�เร็จ เพร�ะเร�คอ พรรคที่

พูดแล้วทำ� เร�มีสมอง  ส่งผลให้ศ�ลได้มีคำ�

พิพ�กษ� แล้วที่ได้รอคดีขนม�ใหม่ กลับม�สู่

ก�รพิจ�รณ�เริ่มต้น ทำ�ให้นำ�งบประม�ณไป

พั น�ด้�นอื่น  ได้ 

อีกโครงก�รหล�ยท่�นก็เคยทร�บม�

แล้ว คอเรื่องร ไ คว�มเร็วสูงไทย-จีน ่ง

เ ่อมต่อก�รเดินท�งจ�กประเทศจีน-ล�ว-

ไทย-ม�เลเ ีย-สิงคโปร ่งตรงนีจะทำ�ให้เกิด

ประโย น ไทยจะเปน  เร�ต้องทำ�ตัว

เร� อย่�งที่คุณพ่อผมสอนเสมอว่� อของ

โหลหน่ง หรอ อของม� 1 กิโล เอ�ม�แบ่ง

ข�ย กำ�ไรจะเกิดขนจ�กก�รแบ่งข�ย ะนัน

เม่อประเทศไทยเป็น  เร�ก็ตองใ วิ ี

นี ประเทศไทยจะไม่ใ ่ท�งผ่�นในก�รขนส่ง

เพียงเท่�นัน 

เมื่อมีก�รเสนอโครงก�รนีเข้�ม� ตน

และผู้บริห�รพรรคเห็น อบกับโครงก�รและ

ไดรีบดำ�เนินก�รที่จะทำ�ก�รเ ่อมต่อร ไ

คว�มเร็วสูงประเทศล�ว ่งมีงบประม�ณ

จำ�นวนหน่งที่เหลอ จงได้นำ�ม�ก่อสร้�งเปน

นนสะพ�นเพิ่มขนม�อีก 

สำ�หรับจังหวัดพระนครศรีอยุ ย� ่ง

เปนจังหวัดที่มีทรัพย�กรก�รท่องเที่ยวจำ�นวน

ม�กอยู่แล้ว และมีมูลค่�มห�ศ�ล ใน �นะ

เมองที่มีคุณค่�ท�งประวัติศ�สตรของโลก 

และของไทย ่งจ�กส �นก�รณ โควิดใน

ปจจุบันที่เริ่มดีขน ตัวเลขร�ยได้จ�กก�รท่อง

เที่ยวใน จ.พระนครศรีอยุ ย� ที่จะทำ�ให้ดี

ขน รวม งกลุ่มจังหวัดนครจตุบุรีศรีปทุม

ทอง นครน�ยก สิงหบุรี ลพบุรี นนทบุรี 

ลพบุรี พระนครศรีอยุ ย� ปทุม �นี อ่�งทอง  

ทังหมดนีน�จะมีตัวเลขที่ดีขน.

ประกาศ

บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำ�กัด 

ข อ แ จ้ ง ป ร ะ ก � ศ เ อ ก ส � ร                                   

B/L.NO. BKKCB22000897 

ลงวันที่ 29/03/2022 ที่ออกโดย 

Regional  Container  Lines 

สูญห�ย ไปเมื่อวันท่ี 12 เมษ�ยน 2565 

ผู้ใดพบเห็นเอกส�ร ติดต่อกลับที่ 

คุณศิริพร โทร 02-683-1900

รร ร เม่อเวล� 07.00 น. วันท่ี 

23 เมษ�ยน 2565 น�ยวร�วุ  ศิลปอ� �  

รั มนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กร รรม �ติ

และส่ิงแวดล้อม ใน �นะประ �นคณะ

กรรมก�รนโยบ�ยและยุท ศ�สตรพรรค �ติ

ไทยพั น� พร้อมน�ยประ ัตร โพ สุ น 

รม .เกษตรและสหกรณ และเลข� ิก�ร

พรรค ทพ.  น�ยนิกร จำ�นง ส.ส.บัญ รี�ย

ื่อ และผู้อำ�นวยก�รพรรค ทพ.  น�ยสร ดั 

สุจิตต ส.ส.สุพรรณบุรี  น�ยณั วุ  ิประเสริ

สุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี  น�ยเสมอกัน เท่ียง

รรม ส.ส.สุพรรณบุรี  น�ยอนุรักษ จุรีม�ศ 

ส.ส.ร้อยเอ็ด  น�ย รีะ วงศสมุทร ส.ส.แบบ

บัญ ีร�ย ื่อ  น�ยจอง ัย เท่ียง รรม และ

แกนนำ�พรรค ทพ. รวม งข้�ร� ก�ร ัน

ผู้ใหญ่ นัก รุกิจ หนวยง�น และประ � น

ท่ัวไปในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิ วี�งพวง

ดอกไม้ท่ีอุทย�นสัจจะและกตัญ ู ศ�ลเจ้�

พ่อหลักเมองสุพรรณบุรี เพื่อรำ�ลก 6 ป ก�ร

งแก่อนิจกรรมของน�ยบรรห�ร ศิลปอ� � 

น�ยกรั มนตรีคนท่ี 21 ผู้มีคุณูปก�รในก�ร

พั น�จังหวัดสุพรรณบุรี และทดแทนคุณ

ประเทศ �ติ

จ�กนัน เวล� 10.00 น. ท่ีศ�ล�

สมเด็จพระนเรศวรมห�ร�  วัดป�เลไลยก

วรวิห�ร อำ�เ อเมองสุพรรณบุรี มีพิ ีท�ง

ศ�สน� เป็นก�รบำ�เพ็ญกุศลเพ่อรำ�ลก ง

เกียรติคุณน�ยบรรห�ร โดยพระสง  10 

รูปเจริญพระพุท มนต คุณหญิงแจ่มใส 

น.ส.กัญจน� พร้อมครอบครัวศิลปอ� � 

และแขกผู้มีเกียรติ ว�ยจตุปจจัยไทย รรม 

และ ว�ย ัตต�ห�ร พระสง อนุโมทน� 

เปนอันเสร็จพิ ี

ทังนี เปนท่ีน�สังเกตว่� แขกผู้มี

เกียรติท่ีม�เข้�ร่วมในพิ ีว�งพวงดอกไม้

และบำ�เพ็ญกุศลเพื่อรำ�ลก งเกียรติคุณของ

น�ยบรรห�รในครังนี มีทังข้�ร� ก�ร ัน

ผู้ใหญ่ นักก�รเมอง นัก ุรกิจม�กหน้�หล�ย

ต� อ�ทิ น�ยคีรี ก�ญจนพ�สน ประ �น

กรรมก�รบริษัท บีทีเอส กรุป โ ลดิงส 

จำ�กัด มห� น  น�ยสมศักดิ ปริศน�นันท

กุล อดีต รมว.ศกษ� ิก�ร   น�ยกุลิศ สมบัติ

ศิริ ปลัดกระทรวงพลังง�น และน�ยวีระ

ศักดิ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่�ร� ก�รจังหวัด

อ่�งทอง.

รร รา ก ป รร าร
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ประชาชนไมพอใจในหลายๆ เร� อง ดังนั้นคนที่ลงสมัครผูวาฯ 

กทม.จําเปนตองบอกมาวา เขาจะแกปญหาเร� องคอรรัปชันใน

ประเด็นตางๆ อยางไร และจะมีมาตรการในการสราง หรือการ

วางพื้นฐานเพ� อความโปรงใส การมีธรรมาภิบาลของ กทม.ตอไป

ในอนาคต 

เราไมคาดหวังเพียงวาเราจะไดผูวาฯ ที่เปนอัศวินขี่มาขาว

มาสักคนหนึ่ง โดยที่ชวงสี่ปตอจากนี้เขาจะไมโกงเลย  แบบนั้นถา

ไดก็ดี แตยังไมพอ เพราะอยางที่บอกปญหาคอรรัปชันมันมีทั้งใน

เขต สวนกลาง ทั้งนักการเมืองและตัวขาราชการ 

ดังนั้นคนที่เปนผูวาฯ กทม.ตอจากนี้ตองวางรากฐานของ 

กทม.วา เจาหนาที่ ผูมีอํานาจใน กทม.ทุกคนตองโปรงใส มี            

ธรรมาภิบาล โกงไมไดทั้งวันนี้และในอนาคต คนที่สมัครเปนผู

วาฯ กทม.ตองบอกมาวาจะทําอยางไร อยาพูดแควาตัวเองไม

โกง ผมไมโกง แตปลอยลูกนองโกง เพ� อนโกง คนในพรรคโกง 

ปลอย ส.ก.โกง ปลอยขาราชการโกง ถาทําแบบนี้ ไมเกิดประโยชน 

เหมือนหนาไหวหลังหลอกมากกวา 

ถามถึงสิ่งที่ตองการเห็นจากผูสมัครผูวาฯ กทม.ประกาศ

นโยบายเกี่ยวกับเร� องธรรมาภิบาลสิ่งที่ตองการเห็นคือดานไหน 

เลขาธิการองคกรตอตานคอรรัปชัน ประเทศไทย ตอบวา เร� อง

การเปดเผยขอมูล การนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดซื้อจัดจาง 

การตรวจสอบ เทคโนโลยีที่ทําใหคนเขามาดูและเขามาใชบริการ

ดานตางๆ ไดเต็มที่อันนี้เปนเร� องสําคัญ โดยใหประชาชนเขามา

ใชไดสะดวกทั้งการบริการและการตรวจสอบ และสิ่งที่ กทม.เคย

ทํามาอยางเร� องการไมใหความรวมมือกับรัฐบาล  การไมใหความ

รวมมือกับประชาชนที่เคยเกิดขึ้นมากอนหนานี้ ขอใหเลิก เชนการ

ไมเปดเผยขอมูลการใชงบประมาณตางๆ หรือการถอนตัวออกจาก

โครงการขอตกลงคุณธรรม มันเปนเร� องน�าละอาย 

-ในสวนของผูสมัคร ส.ก.อยากเห็นเขาแสดงความ

คิดนโยบายเร� องการตรวจสอบการใชงบของ ส.ก.บางหรือ

ไม เพราะที่ผานมาก็มีขอวิจารณกันหลายเร� อง เชนงบไปตาง

ประเทศของ ส.ก.?

คือจะใชงบประมาณในการไปดูงานก็ได แตตองมีความ

ชัดเจนวาแตละครั้งที่ไป ใชเงินใครไป ใชเงินหลวงหรือเงินเอกชน 

แลวไปแลวไดอะไร ประชาชนไดอะไรจากสิ่งที่สูญเสียไป 

-สรุปแลวปญหาของ กทม.หลักๆ คืออะไร มีเร� องงบ

ประมาณรั่วไหลเยอะหรือไม?

ปญหาใหญคือ การใชอํานาจที่ ไมตรงไปตรงมา จนทําให

นักลงทุน นักธุรกิจ และประชาชนเดือดรอน 

สวนเร� องงบของ กทม.รั่วไหลมากนอยแคไหน เร� องนี้น�า

เสียดายวายังไมมีตัวเลขยืนยัน ซึ่ง ตรวจไมเจอ ไมใชวาไม โกง 

แตเพราะเราเช� อวาการเปดเผยขอมูลการใชงบประมาณ การตั้ง

งบประมาณแตละเร� องมันซับซอน ไมชัดเจน ทําใหคนเขาถึงการ

ตรวจสอบไดยาก ขอย้ําจับไมได ไมไดแปลวาไมโกง 

-ที่ผานมามักมีขาวเร� องผูบริหารและนักการเมืองในองคกร

หลังเม� อวันที่ 7 มี.ค.62 องคกรตอตานคอรรัปชัน  

(ประเทศไทย) จัดงานแถลงขาวเปดตัว เคร� องมือสู โกง  (ACT 

Ai) ซึ่งไดรับความรวมมือจาก 3 หน�วยงานรัฐ  ไดแก 1.ขอมูล 

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐของกรมบัญชีกลาง  2.คลังขอมูลธุรกิจ

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 3.ศูนยกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง

ชาติ (ป.ป.ช.) เพ� อเปนอีกหนึ่งเคร� องมือในการปองกันและตรวจ

สอบการทุจริต

ดร.มานะ เลขาธิการองคกรตอตานคอรรัปชัน กลาวถึง

ความคืบหนาการใชระบบ เคร� องมือสู โกง (ACT Ai) มาชวย

ตรวจสอบการใชงบประมาณของภาครัฐ เพ� อทําใหเกิดความ

โปรงใสและสรางหลักธรรมาภิบาลวา การที่มีการใชเคร� องมือ 

ACT Ai เกิดขึ้น เพราะหากไปดูรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไววา รัฐ

มีหนาที่ตองสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในทุกเร� องๆ 

ในการบริหารจัดการ ซึ่งเปนหลักการที่ตองยกยอง เพราะหาก

ทําไดประชาชนก็จะมีความมั่นใจ ทําใหใชชีวิตไดอยางสงบสุข  

สังคมก็จะมีความมั่นคง 

ซึ่งในเร� องการ จัดซื้อจัดจาง พบวาเรามีงบประมาณ

ในดานนี้เพิ่มมากขึ้นทุกป อยางป 2564 ใชงบในสวนนี้ถึง 1.5 

ลานลานบาท จากกอนหนานี้อยูที่ประมาณ 1.1  ลานลานบาท 

แลวก็ขึ้นมาเปน 1.3 ในชวงกอนโควิด แตพอมามีโควิดเราใช

งบสวนนี้ 1.5 ลานลานบาทที่ทําลายสถิติ ที่ถือเปนครึ่งหนึ่งของ

งบประมาณประจําป 

โดยการที่มีเงินจํานวนมากขนาดนี้เขามาได แปลวามี

เร� องเงินกูและการนําเงินสะสมในบัญชีของหน�วยงานเขามาใช

ดวย แตวาในชวงโควิดก็ตองเขาใจวา เรามีความจําเปนในการ

ใชงบดังกลาว เพราะมีเร� องของความปลอดภัยของประชาชน 

การดูแลสุขภาพประชาชน การกระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งผมเห็นดวย

เพราะมีความจําเปน 

...อยางไรก็ตาม การจัดซื้อที่มันกระจายไปทั่วประเทศ  

แลวคอรรัปชันก็เปนเร� องที่พูดกันไมจบสิ้น เราก็คิดวาในเม� อ

ขอมูลก็มีอยู เราก็นําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาจัดขอมูลชุดนี้ 

เราจึงสรางเว็บไซตที่เรียกวา ACT Ai ขึ้นมา เพ� อไปดึงขอมูล

การจัดซื้อจัดจางยอนหลังไปเจ็ดป ไปจนถึงป 2558 ซึ่งขอมูล

ที่เรามีอยูตอนนี้มีอยู 24 ลานรายการจัดซื้อที่ยอนหลังไป ดวย

ขอมูลดังกลาวจะทําใหเราเห็นทั้งหมดวาเงินถูกใชไปกับอะไร 

ลงทุนไปกับอะไรบาง  โดย ACT Ai เปนการนําขอมูลมาจาก

กรมบัญชีกลาง ที่ถูกตองรอยเปอรเซ็นตเช� อถือได 

ประโยชนที่ไดคือ ชวยในการพัฒนาประเทศ ชวยใน

การตรวจสอบปองกันคอรรัปชัน ยกตัวอยางประเทศไทยใชงบ

ประมาณในการอัดฉีดกระตุนเศรษฐกิจ มีทํามานานมากแลว 

เชน เงินมิยาซาวา และอีกหลายโครงการ แตถามวาเรามีสถิติ

ไหมวาเงินที่ใชในการกระตุนเศรษฐกิจดังกลาวที่ทํามานับสิบ

ครั้ง เราหมดเงินไปทางดานไหน เราลงทุนไปดานไหน ใชเงินไป

กับอะไรกันบาง และเร� องไหนคุมคาหรือไมคุมคา ทําใหเกิดการ

พัฒนาตอเน� องหรือไม?

...เราไมมีสถิติตรงนี้ เพราะไมเคยมีการเก็บขอมูลไว  แต

โดย ACT Ai มีการเก็บ เริ่มตั้งแตในชวงการใชงบโควิดสองรอบ 

คือสี่แสนลานบาทกับสามแสนลานบาท อยูในสวนที่เราเรียกวา 

Covid Ai ทําใหจะเปนสถิติใหนักวิชาการ นักวิจัยเขามาศึกษาไดวา 

เราใชเงินรอบนี้หมดไปกี่แสนลานบาท จายจริงเทาไหร จายไปทาง

ดานไหน จายผานหน�วยงานรัฐหรือภาคประชาชน 

 เราเห็นทุกอยางเลย ระบบนี้บอกได เม� อเห็นแลวเราจะ

เห็นไดวา งบที่จายไปสวนไหนคุมคาหรือไมคุมคา ซึ่งไมใชแคนัก

วิชาการเห็น ภาครัฐก็เห็น ประชาชนก็เห็น เพราะดวยระบบ โดย 

ACT Ai ประชาชนหยิบโทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ตขึ้นมาแลว

เขาไปดู เขาจะรูได เชนจังหวัดหรืออําเภอของเขาไดงบจากโควิด

หรือไม หรือประชาชนทําไรขาวโพด อุตสาหกรรมเกี่ยวกับขาว

โพดไดในสวนนี้หรือไม  หรือดานการทองเที่ยว ประชาชนอยู

นครนายก เขาอยากรูวานครนายกกับบางจังหวัดเชนปราจีนบุรี 

ใครไดมากกวากัน บุรีรัมยกับกาฬสินธุใครไดมากกวากัน มีการ

จัดสรรงบอยางทั่วถึงเปนธรรมหรือไม ขอมูลสวนนี้จะมีผลในวัน

ขางหนา เชนหากเกิดวิกฤตอะไรขึ้นแลวรัฐบาลตองการจัดสรรงบ

เพ� อไปกระตุนเศรษฐกิจ ก็จะมีฐานขอมูลใหรูแลววางบแบบนี้อยา

ไปใช ควรใชแบบอ� นจะดีกวา และควรจัดสรรงบประมาณในสวน

ไหนมากกวาสวนไหน 

สวนเร� องการจัดซื้อจัดจาง อยางที่ผานมาเร� องการล็อกสเปก 

อยางพวกหน�วยงาน เชน อบจ., อบต., เทศบาล  จะมีสักกี่แหงที่

จะมีศักยภาพในการเขียนทีโออาร อยางไป อบต.จะไปใหเขาเขียน

ทําถนนสักหนึ่งเสน ความยาวสองกิโลเมตร แบบนี้ อบต.เขียนได

เพราะมีการทํากันมาเยอะมาก แตหากจะสรางอาคารหลังใหญหรือ

สรางสะพานขามแมน้ํา ตองถามวาจะเกินศักยภาพเขาหรือไม หรือ

หากเขาจะซื้อรถดับเพลิงสําหรับฉีดอาคารสูงสิบชั้น ในทางปฏิบัติ

ที่ผานมาตลอดหลายป ก็คือวาเม� อเขียนไมเปน ก็จะไปเรียกเอกชน

มาแลวบอกวาจะทําโครงการนี้ มีงบสี่สิบลานบาท  ใหเขียนทีโอ

อารให 

...พอใหเอกชนมาเขียน เขาก็จะล็อกสเปก แตดวย  ACT 

Ai ขาราชการทุกคนสามารถไปเปดโดย ACT  Ai โดยไมตอง

ขออนุญาตใคร แลวคนหาคําวารถดับเพลิง จะรูไดทันทีวา

ประเทศไทยในรอบสามป หน�วยงานไหนซื้อรถดับเพลิง ซื้อกี่คัน 

ใครขาย และขายในราคาเทาไหร มีทีโออารอยางไร การชําระเงิน

ทําอยางไร เพราะขอมูลอยูในระบบ แตอยูภายใตเง� อนไขวาทุก

หน�วยงานตองใสขอมูลจริง ใสขอมูลถูกตองครบถวน แตทุกวันนี้ยัง

ไมมี ยังไมครบ  แตไมเปนไรเรากําลังเริ่มตน 

หรืออยางเร� องการประมูลงาน ที่คนพูดกันมากเร� อง การฮั้ว

ประมูลงาน ซึ่งก็ฮั้วกันจริงๆ เราก็รูกันอยูทั้งโครงการเล็กใหญทั่ว

ประเทศ ซึ่งการประมูลงานตามระบบจะเปดเผยผูชนะและราคา

ที่ประมูล ถาเราเอาใหมโดยเปดเผยขอมูลวา ใครชนะการประมูล 

และขอมูลคูเทียบการเสนอราคาวาใครอันดับหนึ่งกับอันดับสอง 

แลวเสนอราคาเทาไหร ดวยวิธีนี้จะทําใหรูไดวาจากพฤติกรรมของ

คนที่มีการฮั้ว หากตั้งราคากลางสิบลานบาท ก็จะชนะการประมูลที่ 

10,000,000 บาท หรือไมก็ 999,000 บาท  แลวคูเทียบคือใคร โดย

หากเปดเผยคนที่เสนอราคาในอันดับที่สองสาม ระบบนี้จะสามารถ                                                                          

เช็กไดวาเวลากอสรางถนนเชนที่นครนายก หรือกลุมจังหวัดนั้น 

อยางปราจีนบุรี  สระบุรี สามบริษัทที่เขาประมูลดังกลาว บริษัทใด

ไดงานมากหรือนอยในพื้นที่ ก็จะทําใหเห็นไดวาทําไมโครงการนี้ใน

ปกครองสวนทองถิ่นมักมีปญหา

ขาวทางลบเร� องการทุจริต จุดนี้

เกิดจากอะไร และระบบตรวจสอบ

ปจจุบันเปนอยางไร?

ก็เหมือนกันเลย คือหน�วย

ตรวจสอบเขาถึงขอมูลยาก  

ประชาชนเขาถึงไมได และอํานาจ

อิทธิพลของเจาหนาที่รัฐ ทําใหคน

เกรงกลัว ไมอยากยุงเกี่ยว แตหลาย

เร� องที่ประชาชนตองจายเงินจาย

ทองเปนเพราะวาสมประโยชนกัน 

อันนี้ก็เกิดขึ้นไดในหลายกรณี ผม

ยกตัวอยางใหเห็น น�าจะประมาณ

ป 2558-2559 สํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินเคยออกรายงานฉบับ

หนึ่งวา โรงภาพยนตรใน กทม.สวน

ใหญประมาณสัก 90 เปอรเซ็นต

ไมผานมาตรฐานความปลอดภัย

ดานอัคคีภัย รายงานนี้คือตัวอยางที่

สะทอนใหเห็นบางอยางวาแลวฝาย

โยธา หรือหน�วยงานดานอนามัย

ของ กทม.ปลอยใหประชาชนเสี่ยง

ชีวิตอยูไดอยางไร จน สตง.ไปตรวจ

สอบเจอ จนถึงวันนี้ ไมรูวามีการ

แกไขปรับปรุงไปถึงไหน แตเราไม

อยากเห็นมีการตรวจสอบเจอเร� อง

เหลานี้อีกแลว 

-ลักษณะการทุจริตในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น สวนใหญเปนอยางไร?

วันนี้บานเรา หากเราดูจากตัวอยาง โครงการจัดซื้อเสาไฟ

ประติมากรรมกินรี (อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ) หรือกรณี

โกงถุงมือยางขององคการคลังสินคาและอีกหลายกรณี เราจะเห็น

ไดวาคนโกงยุคนี้มันไมเกรงกลัวอะไรเลย ไมเกรงกลัวที่จะถูกจับ

ได มันเปนเพราะอะไร เพราะมีนายคุมครองดี หรือเพราะเครือ

ขายขบวนการสืบทอดบทเรียนจนทําให โกงไดแนบเนียนมากยิ่ง

ขึ้น  สามารถชวยเหลือกันจนปกปดขอมูลไดมากยิ่งขึ้น แตสิ่งที่เรา

เห็นเวลาเกิดเร� องขึ้นมาแลว ส� อกับประชาชนตั้งคําถาม  คําตอบ

ที่ออกมาเปนเร� องน�าประหลาดใจมาก ที่คนพวกนี้ ไมละอายแกใจ

ที่พูดในสิ่งเหลานั้น เชน ถูกแลว ใชแลว ถูกทุกอยางตามระเบียบ 

ไมมีการโกง แตสุดทายไดของที่จัดซื้อมาที่หวย ไดของไมคุมคา 

สุดทายคนเสียหายก็คือประเทศชาติและประชาชน 

...จับไมได ไมไดแปลวาไมโกง แตเราก็เห็นอยู อยางที่ตก

เปนขาวผานเพจปฏิบัติการหมาเฝาบาน ขององคกรตอตานคอรัป

ชันหรือผานโซเชียลมีเดีย ที่เราจะเห็นวาปจจุบันคนมีความต� นตัว 

โดยเฉพาะคนรุนใหมที่ชวยกันเปดโปง แตพอเปดโปงแลว หน�วย

งานที่เกี่ยวของไมสามารถตามไปเอาผิดไปเลนงานคนที่ทําผิดได ที่

อาจเปนเพราะวามันเยอะมากจนเกินกําลัง หรือวามีการวางเครือ

ขายกันจนแน�นหนาจนจับไมได อันนี้เราก็ยังไมแน�ใจ แตอยาง

กรณีเสากินรีทั่วประเทศที่มีเปนหม� นตน ก็มีทั้งที่ตรงไปตรงมา 

โดยอยางนอยที่สุดระบบการจัดซื้อ หากเช็กดวยระบบ ACT Ai 

พบวามีประมาณ 15,000 ตน ซึ่งลาสุดที่พบเสาไฟพญานาค พวก

นี้พบวาไปเขียนซอนอยูในงบปรับปรุงภูมิทัศน ทําใหระบบตรวจไม

เจอ ซึ่งเสาไฟพวกนี้ที่มีมากและราคาแพงมีมหาศาล 

-สรุปแลวเร� องการใชงบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จากขอมูลที่มีพอสรุปไดไหมวามีความเสียหายมากนอยแคไหน?

หากดูจากตัวเลขการรองเรียนที่รองไปที่สํานักงาน 

ป.ป.ช.ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวาอยูในลําดับตนๆ โดย

เร� องที่ประชาชนรองเรียนก็เชนการใชอํานาจไมเปนธรรม เชน 

การออกใบอนุญาต การอนุมัติตางๆ และการทุจริตในการจัดซื้อ

จัดจางที่ทําใหเกิดการรั่วไหลของงบประมาณ 

สวนตัวเลขเยอะหรือไม ก็พบวาเยอะ เพียงแตวา ณ ตอนนี้

สถิติยังไมออกมาชัดเจน การจับไดยังนอยอยู คือคนโกงก็พยายาม

จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ มีการพยายามชวยเหลือจากพวกเครือ

ขายดวยกัน หน�วยงานตางๆ ในภาครัฐ เชน สํานักงานการตรวจ

เงินแผนดิน, สํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท.ก็พัฒนาตัว

เอง แตคนโกงเม� อมันจะโกงก็ตั้งหลักดี ไมให โดนจับไดงายๆ 

ทางเดียวที่จะทําไดคือ การเปดเผยขอมูลเพ� อใหประชาชน 

ส� อมวลชนไดเขารวมตรวจสอบ คอยเปนหูเปนตา มีทางนี้ทาง

เดียว สรางการมีสวนรวมของประชาชน แลวก็นําเทคโนโลยีเขา

มาใชใหมากขึ้น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรากฐานการบริหารจัดการ

ของแผนดิน การใชอํานาจรัฐของแผนดิน เราตองชวยกันทําตรง

นี้ใหเขมแข็งและมั่นคง แตประชาชนจะมีความศรัทธาตอระบบนี้

ไดทุกอยางตองโปรงใสและเปนธรรม เพ� อทําใหประชาชนเช� อมั่น

ไดวาการที่จะมีการปกครอง มีการใชอํานาจรัฐที่มากระทบถึงตัว

เขา มันสมเหตุสมผล เปนไปตามรัฐธรรมนูญ ประชาชนเช� อมั่นได 

ถาทําไดประชาชนก็จะศรัทธา ทําใหเวลาภาครัฐจะไปเรียกรองขอ

ใหประชาชนรวมมือทําอะไรสักอยาง มันก็จะงาย  เวลาเกิดวิกฤต

ขึ้นมาเชนโควิด เวลาไปขอความรวมมือ ประชาชนก็พรอมจะให

ความรวมมือ รัฐบาลกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่นพูด

อะไร ประชาชนก็จะเช� อ และปฏิบัติตาม สถานการณบานเมืองก็

จะสงบ

 เราดูไดจากตัวอยางเชน ประเทศที่มีเร� องคอรรัปชันนอย

อยางพวกประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ประชาชนเขาสงบมาก

เลย เวลารัฐบาลเรียกรองหรือขอใหทําอะไร  ประชาชนก็ใหความ

รวมมือเชนตอนโควิด ก็ใสหนากาก  ฉีดวัคซีน รักษาตัวอยูที่บาน 

ประชาชนใหความรวมมือดี. 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

จังหวัดนั้น บริษัท ก.ไดงาน โดยมีบริษัท ข.กับบริษัท ค.เปนคู

เทียบ และไปดูอีกโครงการบริษัท ข.ไดงาน โดยมีบริษัท ก.และ

บริษัท ค.เปนคูเทียบ ทําใหเราไลจับการฮั้วประมูลไดงายมาก

ยิ่งขึ้น สิ่งเหลานี้คือคุณประโยชนของการเปดเผยขอมูลและ 

ACT Ai 

-แบบนี้หากตองการตรวจสอบงบของหน�วยงาน

รัฐตางๆ เชน อยากรูวาหน�วยงานบางแหงใชงบดานการ

ประชาสัมพันธ ไปเทาไหร นําไปทําอะไร ก็คนหาไดเลย?

ได ยกเวนแตมีการเขียนงบซอนไว อยางเชนไปเขียนไว

ในงบ ปรับปรุงภูมิทัศน เราก็จะไมเห็นรายละเอียดสวนนี้แลว 

ทุกวันนี้เปนเร� องตลกรายมากเลย เอาแคซอมสราง

ถนน เขาเขียนช� อโครงการดวยวิธีการแตกตางกัน อยางที่

เราตรวจสอบพบคือ มีหกพันรูปแบบการเขียนช� อ เชน  ซอม

สราง-บูรณะถนนซีเมนต หรือซอมสรางถนนแลวปูทับดวยยาง

มะตอย คือมีวิธีการเขียนใหตางกันถึงหกพันวิธี

 เพราะฉะนั้นการใหระบบไปตรวจจับ ACT Ai ก็จับไม

เจอ อันนี้คือระบบที่เปนสีเทาของประเทศไทย แลวเราจะอยู

กับมันแบบนี้หรือ 

เลขาธิการองคกรตอตานคอรรัปชัน กลาววา ถึงตอนน้ี

นับต้ังแตมีการพัฒนาทําระบบ ACT Ai ยังไมเจอปญหาอะไร 

หน�วยงานภาครัฐอยางกรมบัญชีกลางใจกวางมาก สภาพัฒนก็

ใหความรวมมือดีมาก ท้ังสองหน�วยงานเขาใจเร� องความโปรงใส 

การเปดเผยขอมูล แตหน�วยงานอ� นท่ีตองปอนขอมูลเขาไปกลับไม

ทํา ไมเปดเผย สวนวาหน�วยงานรัฐจะทําซิกแซ็กไมเปดเผยขอมูล

ก็ทําได และทุกวันน้ีก็ทําอยู อยางงบจัดซ้ือเสาไฟกินรีปรับปรุงภูมิ

ทัศนบางแหง ท่ีมีเสาไฟไก รูปปนไก ระบบตรวจไมเจอเพราะไป

ซอนอยูในเร� องงบปรับปรุงภูมิทัศน แลวก็ไปเอาขออางเร� องงาน

ศิลปกรรมทําใหราคาแพงข้ึน หรืองานนวัตกรรมท่ีทําใหราคาแพง

ข้ึนไปอีก จากเสาละหน่ึงหม� นกลายเปนหาหม� น จากเจ็ดหม� น

กลายเปนหน่ึงแสน อันน้ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

สิ่งเหลานี้ภาครัฐเชน กระทรวงมหาดไทย ชวยได โดย

การใหทุกหน�วยงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปดเผย

ขอมูล ตองใจกวางเหมือนกรมบัญชีกลาง สภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งจะชวยรักษาผลประโยชน

ประชาชนไดมาก เพราะถาเราลดทุจริตได ทุกบาททุกสตางค

ที่เราปองกันการรั่วไหลได มันก็จะถูกนํามาใชในการดูแล

ประชาชน การพัฒนาบานเมือง 

-คิดวาในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร โอชา  ตั้งแต

ยุคสมัย คสช.มาถึงปจจุบันรวมเจ็ดปกวาเกือบแปดป สวนตัว

แลวกับเร� องการปราบโกง การสรางธรรมาภิบาลตางๆ พอใจ

หรือไม?

จากหลักฐานขอมูลที่ปรากฏในชวงที่ผานมา เรา

มีมาตรการในการแกปญหาคอรรัปชัน การสรางความ

โปรงใส และการใหบริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น สูงสุดใน

ประวัติศาสตรของประเทศไทย อันนี้เปนเร� องจริง หากไปดู

รายงานการวิจัยของหลายที่ มีขอมูลพวกนี้อยูชัดเจน

 แตหากถามวาวันนี้สถานการณดีขึ้นหรือลดลง อัน

นี้ตอบไดยาก แตสิ่งที่เลวรายหลายอยาง เคยเปนก็ยังเปน

อยู วันนี้จึงยังตอบไดยากวาคอรรัปชันเพิ่มขึ้นหรือลดลง  แต

มาตรการและเคร� องมือในการควบคุมคอรรัปชันเรามีมาก 

มายเปนประวัติศาสตรของประเทศไทย ในดานการตอตาน

คอรรัปชันก็ถือวาดี โดยเฉพาะสิ่งที่เราไดสัมผัสก็คือ การต� นตัว

ของประชาชน นักธุรกิจ และคนรุนใหม และการนําเทคโนโลยี

เขามาใช แตก็ยังมีอีกหลายเร� องที่เรายังตองแกไขกัน แตการ

ทํางานของ ป.ป.ช.และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน พบวา

มีผลงานเชิงรุกเพิ่มมากขึ้นชัดเจน  เราก็ตองปรบมือใหเขา แต

จะบอกวายังเยอะ อันนี้ก็ตองอาศัยเวลาตองให โอกาส แตวันนี้

การทํางานเชิงรุกผลงานพบวาชัดเจน. 

การใชงบของ กทม.มีการเปดเผยรายละเอียดนอยมาก ยกตัวอยางเร� องที่คน

ตั้งคําถามกันแลวก็ยังหาคําตอบไมได เชนงบที่ใชในการปรับปรุงภูมิทัศนตาม

จุดตางๆ เชน  คลอง สวนสาธารณะ เราจะไมเห็นรายละเอียดพวกนี้ ก็เปน

เร� องที่น�าสงสัย..ปญหาใหญคือ “การใชอํานาจที่ไมตรงไปตรงมา” จนทําให

นักลงทุน นักธุรกิจ ประชาชนเดือดรอน 

ผากลวิธีหลบเลี่ยงตรวจสอบ  

ซุก-ตั้งงบ ไวใน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
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ตีแผขยะใตพรม กทม.

ชี้จุดหมกเม็ดงบประมาณ 

ผูวาฯ-ส.ก.ชุดใหมตองสะสาง 

บจากวันอาทิตยที่ 24 เม.ย.นี้ นับถอยหลังไปอีกสี่

สัปดาห ก็จะถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่

จะเลือกกันในวันอาทิตยที่ 22 พ.ค.นี้ โดยคาดกันวายิ่งเขาสูชวง

โคงสุดทายของการหาเสียงเลือกตั้ง จะทําใหการหาเสียงยิ่งเขมขน

ขึ้น อาจมีแคมเปญหรือนโยบายการหาเสียงจากผูสมัครบางคนที่

เรียกเสียงฮือฮาตามมาในชวงหลังจากนี้ 

อยางไรก็ตาม จุดหนึ่งที่น�าสนใจก็คือ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นรูปแบบพิเศษอยาง กรุงเทพมหานคร ที่ผานมามักมีขาว

เร� องความไมโปรงใส การขาดธรรมาภิบาล  ตลอดจนการตรวจ

สอบพบการทุจริตในโครงการตางๆ ของ กทม.หลายครั้ง จึงเปน

เร� องที่น�าติดตามวา ผูวาฯ กทม.-ส.ก.ที่จะเขาไปทํางานหลังเลือก

ตั้ง จะมีแนวทางการบริหารงาน กทม.อยางไรเพ� อไมใหเกิดปญหา

เร� องการทุจริตและการใชอํานาจโดยมิชอบ 

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองคกรตอตาน

คอรรัปชัน (ประเทศไทย) ใหความเห็นเชิงตีแผปญหาของ กทม.

ในชวงที่ผานมา โดยเริ่มตนกลาวปูพื้นวา  กรุงเทพมหานครคือ

เมืองหลวงของประเทศไทย แตชวงหลายปที่ผานมาเราเผชิญ

ปญหาหลายอยาง ทั้งการดําเนินการโครงการขนาดใหญ การ

บริหารจัดการแบบตอเน� องของกรุงเทพมหานคร ที่แยกเปนสอง

สวน 

...สวนแรกเปนเร� อง การใชงบประมาณของกรุงเทพ 

มหานคร สวนที่สองเร� อง การใชอํานาจในการบริหารจัดการ 

ของ กทม. 

...ซึ่งการใชอํานาจบริหารจัดการเปนเร� องใหญของคน

กรุงเทพฯ โดยเร� องที่คน กทม.ตองเผชิญแบบชัดเจนที่สุดคือ เวลา

คนจะสรางบานหรือตอเติมบาน มักจะตองมีการ จายเงิน เพ� อ

ใหไดใบอนุญาตในการกอสรางและใบอนุญาตใหใชอาคาร เร� อง

นี้เปนปญหาที่ทุกคนรับรูแตแกไมตก ซึ่งไมใชแคประชาชนทั่วไป

ที่เดือดรอน แตรวมถึงนักธุรกิจ  คนที่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

สรางบาน สรางคอนโดมิเนียม ตางเจอปญหาแบบนี้ ถือเปน

เร� องใหญ ซึ่งปญหานี้เปนหนาที่ของคนที่จะมาเปนผูบริหาร

กรุงเทพมหานครตองแกไข 

“โดยจากการศึกษาขอมูลและงานวิจัยตางๆ พบวา ใน

พื้นที่ กทม.มันเกิดคอรรัปชันขึ้นจากสวนตางๆ  นักการเมือง, 

เจาหนาที่ จากเขตตางๆ และจากสวนกลาง ก็อีกเร� องหนึ่งมีการ

แบงแยกกันในเร� องของผลประโยชน ปญหาคอรรัปชัน ซึ่งจะ

เกิดขึ้นโดยการกระทําของใครก็แลวแต เปนเร� องที่น�าอาย ซึ่ง

ใครที่อาสาตัวจะมาเปนผูวาฯ กทม.จะตองแกไขปญหาเหลานี้

เสียที”

สวนการใชงบประมาณในโครงการขนาดใหญของ กทม. 

พบวาโครงการที่สรางขอกังขามากก็คือ โครงการศูนยกําจัดขยะที่

หนองแขมและออนนุช ซึ่งเปนโครงการที่เกิดคําถามขึ้นมากมาย

ถึงความไมโปรงใสหรือความไมชอบมาพากล ซ้ํารายก็คือโครงการ

เหลานี้พอเขาไปในโครงการ ขอตกลงคุณธรรม (Integrity  

Pact) ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางฯ พบวา กทม.ยังตามไปเดิน

เร� องเพ� อขอถอนเร� องออกมา ทั้งที่โครงการขอตกลงเพ� อคุณธรรม

เปนโครงการเพ� อความโปรงใสในการใชงบประมาณที่ไดรับการ

ยอมรับทั่วโลก ในประเทศไทยก็พิสูจนแลววาประสบความสําเร็จ

เปนอยางดี แตทําไม กทม.ถึงถอนตัวทั้งที่เปนโครงการขนาดใหญ 

เปนเร� องที่ตองคําถาม ที่ถึงวันนี้ก็ยังไมมีคําอธิบายจาก กทม. มีแค

คําพูดเล็กนอยที่ตอบมา ก็ยังไมน�าเช� อถือไมน�าไววางใจ คือเดิมที

โครงการกําจัดขยะที่หนองแขมและออนนุชเขาขอตกลงคุณธรรม

ไปแลว แตพอเริ่มไปก็ไมใหความรวมมือในการปฏิบัติตามขอ

ตกลงคุณธรรม แลวผานไปสักระยะก็ไปทําเร� องขอถอนออกมา 

โดยอางเร� องขอกฎหมายอะไรตางๆ ซึ่งเกิดขึ้นในชวงป 2564 

ของใจ กทม.ไมเปดเผย

ขอมูลการใชงบประมาณ

เลขาธิการองคกรตอตานคอรรัปชัน กลาวถึงเร� องงบ

ประมาณของ กทม.วา งบของ กทม.ที่ปหนึ่งเฉลี่ยตกอยูที่

ประมาณ 70,000 กวาลานบาทตอป ซึ่งตลอดชวงที่ผานมาอยาง

สมัยอดีตผูวาฯ กทม.คนกอนที่อยูในตําแหน�งมาหาป ก็เทากับ

รวมๆ 350,000 ลานบาท โดยยังไมรูวามีเร� องของงบตางๆ เชน

เงินกู หรือการทําขอตกลงความรวมมือระหวางภาครัฐบาลและ

เอกชนเขามาอีกดวยหรือไม 

สิ่งที่เราพบอีกอยางหนึ่งก็คือ การใชงบของ กทม.มีการเปด

เผยรายละเอียดนอยมาก ยกตัวอยางเร� องที่คนตั้งคําถามกันแลว

ก็ยังหาคําตอบไมได เชนงบที่ใชในการ ปรับปรุงภูมิทัศน ตามจุด

ตางๆ เชน คลอง, สวนสาธารณะ เราจะไมเห็นรายละเอียดพวกนี้ 

ตรงนี้ก็เปนเร� องที่น�าสงสัย 

ดร.มานะ ยกตัวอยางอธิบายประกอบวา การใชงบ

ประมาณของ กทม.ตั้งแตป 2558 เปนตนมา จากขอมูลเบื้อง

ตนเราพบวามีการใชเงินในการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ที่ให

ประชาชนไปกดปุมแลวเดินขามถนน ซึ่งใน กทม.ยังขาดแคลน 

อยางตอนที่มีขาวหมอกระตาย (พญ.วราลัคน สุภวัตรจริยากุล) 

ประสบอุบัติเหตุขณะขามถนน  คนก็พูดกันวาทําไม กทม.ไมมีสิ่ง

เหลานี้ 

...จริงๆ แลวตั้งแตป 2558 กทม.ใชงบพวกนี้ ไปรวมหารอย

ลานบาท เรามีขอมูลเบื้องตนวามีการทําโครงการประเภทนี้อยู

สิบโครงการ โดยมีผูรับเหมาเกี่ยวของอยูไมกี่ราย แตถามวาวันนี้

ประชาชนคน กทม.ไดใชสิ่งเหลานี้หรือไม และทั่วถึงหรือไมตาม

จุดสําคัญ รายละเอียดพวกนี้ยังตองเก็บขอมูลกันตอไป เพราะ

อยางที่บอกขอมูลการใชงบประมาณของ กทม.ยังขาดแคลนการ

ใหรายละเอียด ไมมีความชัดเจน เพราะสิ่งที่คน กทม.ตองการ

จาก กทม.คือความสะอาด การดูแลเร� องมลภาวะ ความปลอดภัย 

การใชชีวิตอยางมีคุณภาพ การปรับปรุงสวนสาธารณะตางๆ แต

มันถูกตั้งคําถามวางบประมาณถูกใชไปอยางคุมคาจริงหรือไม

“เราไดรับขอมูลวาตั้งแตป 2558 มีการใชงบประมาณเพ� อ

ซื้อตนไมถึง 700 ลานบาท เราใชงบมากขนาดนั้นจริงหรือ มีเจา

หนาที่ของ กทม.ใหตัวเลขนี้มา ผมเองยังไมอยากจะเช� อวาเราตอง

ใชงบขนาดนี้เลยหรือ ซึ่ง 700 ลานบาทดังกลาว ยังไมรวมงบ

ในดานการดูแลรักษา  สิ่งเหลานี้ประชาชนจําเปนตองรูและคลี่

ตัวเลขมาใหประชาชนเห็น ไมใชอยางสภาพปจจุบัน”

-ที่ผานมาการใชงบของ กทม.ถูกวิจารณเยอะ  เชนการใช

งบเดินทางไปตางประเทศของ ส.ก.และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) 

สมัยที่ยังมี ส.ข. ที่มีขาววามักเดินทางไปตางประเทศกันบอย?

กอนหนานี้มีปญหามากในเร� องการใชงบดูงาน สิ่งที่เรา

ไดยินก็คือวา ส.ก.-ส.ข.ที่ตัวเองเปนนักการเมืองอยูในพื้นที่ ก็ใช

อิทธิพลที่ตัวเองมีทางการเมืองและอิทธิพลที่ตัวเองมีตอขาราชการ

ของ กทม.ทั้งในเขตและใน กทม.ก็แลวแต ใชอิทธิพลเหลานี้ใน

การหาผลประโยชนสวนตัว เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู

สมัครที่เขาไปเปน ส.ก.ตองขจัดขอครหาเหลานี้ใหหมด 

-คิดวาผูวาฯ กทม.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

กับที่ ไมไดมาจากการเลือกตั้ง แตมาดวยมาตรา 44 ในยุค

รัฐประหารกอนหนานี้ เร� องความโปรงใสมีความแตกตางกันหรือ

ไม?

ผูวาฯ กทม.ที่มาจากการเลือกตั้ง ผมเช� อวาตองดีกวาผูวาฯ 

ที่มาจากการประเคนตําแหน�งใหแน�นอน เพราะคนเหลานี้จะมา

ไดเขาตองใหสัญญากับประชาชนตอนหาเสียง และประชาชนคือ

ผูใหเขาเขาสูตําแหน�ง ทําใหความรับผิดชอบตอสิ่งที่พูด สิ่งที่หา

เสียงไว และความเช� อมโยงกับประชาชนจะมีมากกวา 

-การที่กอนหนานี้ กทม.ไมมีระบบตรวจสอบกันเอง เพราะ

สภา กทม.ชวงกอนหนานี้รวมหาปก็ไมไดมาจากการเลือกตั้ง 

มองวาทําใหประชาชนเสียโอกาส  มีการรั่วไหลคอรรัปชันเกิด

ขึ้นหรือไม?

ฟนธงไมไดวาการคอรรัปชันชวงดังกลาวกับชวงกอนหนา

นั้นเยอะกวาหรือนอยกวาหรือไม เพราะตอนนั้นก็มี ส.ก.อยู แต

เปน ส.ก.ที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง แตมาจากการสรรหาแตงตั้ง 

แตวาสิ่งที่เราไดเห็นจากการรองเรียนจากนักธุรกิจและประชาชน 

มันเปนเร� องที่หนักหนาสาหัสไมตางจากอดีต อาจจะเลวรายกวาที่

เคยเกิดขึ้นมาก็วาได ผมจึงไมฟนธง 

ผูวาฯ กทม.หลังเลือกตั้ง

ตัวเองไมโกงไมพอ คนอ� นตองไมทุจริตดวย

-อยากเห็นอะไรในการเลือกตั้ง กทม.รอบนี้ ทั้งการเลือก

ตั้งผูวาฯ กทม.และ ส.ก. โดยเฉพาะเร� องหลักการสรางธรรมาภิ

บาลใน กทม.?

ทุกคนที่อาสาตัวเขามาเปนคนของประชาชนในการบริหาร

กรุงเทพมหานคร ผมเช� อวาคนจะเลือกคนที่มีความรูความ

สามารถ และดวยปญหาที่คน กทม.ประสบอยู  ความคาดหวัง

ในการพัฒนาเมืองที่ประชาชนตองการ ประเทศชาติตองการ 

เราเช� อวาคนที่มีความสามารถเหลานี้จะเขียนนโยบายที่เช� อม

โยงกับประชาชน ที่แน�นอนวาเร� องคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําให

คนที่เปนผูวาฯ กทม.ตอจากนี้ตองวางรากฐานของ กทม.วา เจาหนาที่ ผูมีอํานาจใน กทม.

ทุกคนตองโปรงใส  มีธรรมาภิบาล โกงไมไดทั้งวันนี้และในอนาคต คนที่สมัครเปนผูวาฯ 

กทม.ตองบอกมาวาจะทําอยางไร อยาพูดแควา ตัวเองไมโกง ผมไมโกง แตปลอยลูกนอง

โกง เพ� อนโกง คนในพรรคโกง ปลอย ส.ก.โกง ปลอยขาราชการโกง ถาทําแบบนี้

ไมเกิดประโยชน

นั
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